
  ๑๐๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๔๖/๑ 
 
ทางกระทรวงมีนโยบายใชรัฐศาสตรนํานิติศาสตร ตองจัดที่ทํากินใหพี่นองประชาชน 
โดยวิธีการตามกรอบของกฎหมาย สวนรายละเอียดจะเจอที่หนึ่งที่ใด แตกตางกันอยางไร
นั่นเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตสําหรับคนรวย คนไมมีสิทธิแลวไปบุกรุกไปยึดครองที่ของ 
ทางราชการตรงนั้นเราตองใชมาตรการทางกฎหมายโดยเขมงวดและกวดขัน จังหวัดชุมพร  
ทานผูวาราชการจังหวัด ผมรูจักตอนทานมาเขาเวรกับผม เพราะผมเปนรัฐมนตรีที่มีนโยบาย 
ผูวาราชการจังหวัด ๑ วัน ๑ คน มาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนกึ่ง ๆ ราชการ  
สวนตัวผมไมรูจัก ผมไมมีความผูกพันกับผูวาราชการจังหวัดชุมพรในฐานะสวนตัวและผมไมมี
นิสัยชนิดที่จะไปเนนไปบอกใหไปกลั่นแกลงใครโดยเฉพาะ แตผมมีนิสัยก็คือวา อะไรก็ตาม 
ที่ตองบังคับใชกฎหมาย ตองเขมงวดกวดขันอยาไปชวย และอยาไปกลั่นแกลงเขา ผมมาอยู
กระทรวงมหาดไทยประมาณเกือบ ๆ ๒ เดือน ผมยังไมเคยโยกยายขาราชการแมแตคนเดยีว 
นับแตเสมียนยันปลัดกระทรวง เพราะฉะนั้นความผูกพันสวนตัวผมไมมี จึงไมมีเหตุใด 
จะไปสั่งใครได ก็เรียนทานประธานผานไปยังสมาชิกที่อาจจะมีความของใจวาผมไดทํา
อยางนั้นหรือไม ตอบไดวา ไมมี และไมเคยคิด แลวถาทานเปนคนไมไดทําผิด ไมไดมีอะไร
ที่ไปกระทบตอการละเมิดอํานาจรัฐใครก็ทําอะไรทานไมได ไมมีหรอกครับไปทําทาน  
ไมมีใครคิดสั้น  
   เร่ืองที่ ๒ ทานพูดพาดพิงวา ทานจบจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง แลวผม
จบดอกเตอร จะจบอยางไรทานไมทราบ ถูกตองครับ ทานจะไปทราบไดอยางไร เพราะทาน 
ไมไดเรียนกับผม ทานเรียนปริญญาตรี ทานเรียนปริญญาโท ปริญญาเอกที่ไหน ผมไมทราบ 
ทานจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ผมจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคําแหง แลวผมจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะนิติศาสตร ที่ทานบอกวาจบอยางไรทานไมทราบ ถูกตอง แตการพูดทิ้งทายของทาน
มันมีนัย ผมตองบอกทานประธานใหคุณสุวโรชไดรับทราบที่ทานไมทราบจะไดทราบเสีย 
ผมเรียนอยูทั้งหมด ๕ ป เขามีแพลน เอ (Plan A) กับแพลน บี (Plan B) แพลน บีก็มีเรียน 
มี คอรส เวิรก (Course work) นานหนอยครับ แตแพลน เอ คอรส เวิรก ไมนานนัก แตวาเรียน 
ดวยตนเอง ผมก็ไปสมัครเรียน ตอนจบปริญญาโทผมไดเกรด ๓.๕ ผมก็สมัครเรียน 
 



  ๑๐๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)            ศิริลักษณ ๔๖/๑ 
 
ปริญญาเอกได แลวผมก็เรียนอยู ๕ ปเต็ม ๆ ผมทําดุษฎีนิพนธปญหาบังคับใชบทบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ศึกษาอํานาจของ กกต. ศึกษาจากอํานาจ 
กกต. ทั่วโลก เขียนดุษฎีนิพนธดวยตนเองกระทั่งปาฐกถาปากเปลาได เขียนไป ๒๗๗ หนา 
ทําระเบียบวิธีวิจัยคนควา รวบรวมมาเปนเอกสาร สงบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 
เขาบอกวาจบไดแลว ก็เสนอสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหผมจบ ผมตอง
ดีเฟนด ดิสเซอรเทชัน (Defend dissertation) ๑ ครั้ง แลวพรีเซนท (Present) อีก ๘ ครั้ง ๙ ครั้ง
ทั้งหมด ผมจบมา ทานไมมีวันรูหรอกและไมมีโอกาสรู ถารูก็ตองรูหลังผม เพราะผมจบ 
คนแรกของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทานประธานครับ ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธหนอย  
ผมจบดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตรเปนลําดับที่ ๓ ของประเทศไทย ลําดับ ๑ ลําดับ ๒ เขาจบ 
ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไมมี ผมคนที่ ๓ แลวเปนลําดับที่ ๑ ของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถึงจะเรียนมามากแคไหน ผมไมเกงกวาใครหรอกครับ ผมก็พอมี
ความรู พอประเทืองปญญา เพราะคนเราไมใชเรียนมากแลวจะเกงกวาคนอื่นเสมอไป  
ไมหรอกครับ แตเมื่อมาพาดพิงวา จบมาอยางไรไมรู คุณสุวโรชก็รูเสีย แลวอยากรูมากกวานี้ 
ก็ลองไปเรียนมาบางสิ คุณจะไดรูวามันใชเวลามากนอยเพียงใด ผมขอบคุณที่เปดโอกาสใหผม
ไดตอบเรื่องนี้ เพราะถาไมพาดพิงผมก็ไมมีโอกาสตอบ แลวอยาไปคิด อยาไปนึกนะวามันจบ
มางาย เขามีที่มาที่ไป คนเราตองเคารพสถาบันการศึกษา--------------------------------------- 
 
                  - ๔๗/๑ 
      
 
           
 
 



  ๑๐๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           บุศยรินทร ๔๗/๑ 
 
ถาหากยังของใจก็อาจจะยื่นญัตติตรวจสอบ ผมจะไดปาฐกถาเพื่อจะไดประเทืองปญญา 
ของคนที่ไมรูบางวา กกต. มันมีอํานาจแคไหน กกต. เมืองไทยเปนอยางไร กกต. ทั่วโลก
เปนอยางไร อินเดียอยางไร ฟลิปปนสอยางไร ในประเทศเขามี กกต. ทั้งหมดกี่ที่ กี่อัน 
อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการอยูดวยกันมีไหม เขามีหนาที่ดูแลการเลือกตั้ง เขามี
อํานาจตัดสินไหม ใบเหลือง ใบแดงไมจบอยางของประเทศไทยนี่ ผมรอวันนั้นมานาน 
และวันที่จะไดพูดเรื่องนี้ก็กรุณาตรวจสอบคุณวุฒิผมเพื่อใหเกิดความสบายใจ นี่ไมไดทาทาย 
แตอยากใหทานทดลองดูวาผมไดผานการเรียนมาจริงหรือไม ขอขอบพระคุณครับ 
ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขอไปกระทูถามสด  
  (นายสุวโรช พะลัง ไดยนืและยกมือขึน้) 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุวโรชประทวงหรือเปลาครับ  
   นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนของพรรคประชาธิปตย 
ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกรุณามาตอบ
ถึงแมวาจะหมดกระทูถามไปแลวตรงนั้น ทานก็มาใชสิทธิก็เปนเรื่องที่ดีครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสุวโรชครับ ทานไปพาดพิงทานรัฐมนตรีกอน ทีนี้ทานรัฐมนตรีใชสิทธิที่ถูกพาดพิง 
ตรงนั้นผมก็ตองอนุญาตตามขอบังคับ ผมก็นั่งฟงทานรัฐมนตรีไดชี้แจงไมมีตรงไหน 
ที่พาดพิงทานแลวทําใหเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นตามขอบังคับผมคงอนุญาตทาน
ไมได ทานนั่งเถอะครับ ไมมีใครดําเนินการผิดขอบังคับครับ ทานตองนั่งครับ ไมมีใคร
ดําเนินการผิดขอบังคับ ทานตองนั่งครับ ทานตองบอกวาใครผิดขอบังคับแลวผิดขอไหน
ดวยครับ 
 



  ๑๐๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           บุศยรินทร ๔๗/๒ 
 
   นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สุวโรช 
พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคประชาธิปตยครับ ผมประทวงทานประธาน 
ที่ทานประธานเองไมใหสิทธิผมใชสิทธิในการพาดพิงทําใหผมไดรับความเสียหาย  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ เปนอํานาจของผมครับ ผมวินิจฉัยแลวทานประทวงโดยอางวาถูกพาดพิง 
แลวทําใหเสียหาย ผมไดวินิจฉัยแลว ผมนั่งฟงอยูไมมีอะไรพาดพิงทําใหเกิดความเสียหาย
ผมคงไมอนุญาตทานครับ ทานตองนั่งครับ นั่งเถอะครับทานครับ ทานเชิญนั่งเถอะครับ  
ก็ไมมีใครผิดขอบังคับนี่ครับ ผมก็ดําเนินการตามขอบังคับ ทานนั่งเถอะครับ ทานนั่งเถอะ
ขอบคุณครับ 
  กระทูถามสดที่ ๒ เร่ืองการแกไขปญหาสถานการณขาวขาดตลาดและ
ราคาสูง ของ ทานสาธิต ปตุเตชะ ถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)           บุศยรินทร ๔๗/๓ 
 

เชิญทานสาธิตครับ 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต 
ปตุเตชะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ผมไดตั้งกระทูถามสด
ถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในเรื่องสถานการณขาวที่ขาดตลาดแลวก็มี
ราคาสูง ทานประธานที่เคารพครับ หลายปที่ผานมาเราจะพบเห็นปญหาของพี่นองเกษตรกร
ชาวนาที่มักจะมีเร่ืองรองเรียนกับรัฐบาล แตเปนเรื่องรองเรียนที่เปนขาวราคาถูก รัฐบาล 
ก็ตองใชเงินไปอุมชาวนาโดยการรับจํานําขาว ในการรับจํานําก็พบปญหาวามีการทุจริต 
คอรรัปชัน (Corruption) มีการจํานําแลวขาวสูญหายไปบาง แตวารัฐบาลก็จําเปนตองทําครับ 
เพื่อที่จะดูแลแลวก็พิทักษชาวนาที่มีอาชีพที่สุจริตแลวก็เรียกวา เปนกระดูกสันหลังของ
ประเทศไทย -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

                   - ๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๑๐๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๔๘/๑ 
 
แตวันนี้ครับทานประธานที่เคารพ วันนี้สถานการณเปลี่ยนไปแลวครับ สถานการณกลับเปน
ตรงกันขามกัน วันนี้มีสถานการณขาวที่ขาดตลาดแลวก็มีราคาสูงขึ้น จนทําใหขาวเปลือก
และขาวสารหรือขาวขาวมีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ความจริงสถานการณนี้ผมคิดวาเปน
ความโชคดีของพี่นองเกษตรกรชาวนาไทย คงไมใชเปนฝมือในการบริหารของทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยที่ทําใหขาวเปลือกมีราคาสูงขึ้นแลวก็ใหชาวนามีโอกาสที่จะขายขาวเปลือก
ไดในราคาสูง แตในทางกลับกันครับทานประธาน บนความโชคดีของสถานการณนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีผูบริหารที่ตองใชฝมือและใชประสบการณในการบริหาร การวางแผน
ใหสถานการณขาวราคาดีเปนประโยชนใหกับเกษตรกรชาวนาใหมากที่สุด ที่สําคัญก็ตอง
ใชความรูความสามารถในการบริหารราคาขาว ไมใชเฉพาะสถานการณนี้ครับ แตตองบริหาร
แลวก็ทําอยางไรก็ตามใหชาวนามีความมั่นคงในอาชีพใหยั่งยืนแลวก็ยาวนานที่สุด ทานประธาน 
ที่เคารพครับ แตปรากฏวาผมไมทราบวาเปนความไมเขาใจหรือไมทราบวารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยอยากจะหาเสียงกับชาวนาก็ไมทราบ ทานรัฐมนตรีบอกกับสื่อมวลชน
แลวก็บอกกับชาวนาทั้งประเทศวาไมใหชาวนาขายขาว เพราะวาอีก ๓ เดือนขาวจะมี
ราคาตันละ ๓๐,๐๐๐ บาท และที่ทานบอกทานก็บอกสั้น ๆ แคนี้ครับ ทานไมไดพูดวา 
ขาวนี่คือขาวเปลือก ขาวสาร ขาวขาวกี่เปอรเซ็นตอะไรนะครับ เพียงคําพูดสั้น ๆ แคนี้ครับ 
ก็เกิดมีผลกระทบมากมาย มีผลกระทบไปถึงความคาดหวังของชาวนาที่เขาดีใจครับ 
อยากจะขายขาวเปลือกไดในราคาที่ตันละ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นมา ทําใหเกิดการกักตุน
ขาวสารจนเปนเหตุใหขาวถุงมีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ที่สําคัญปรากฏวาโรงสีก็ไมยอม
ขายขาวครับ ผูสงออกขาวไปตางประเทศรับออเดอร (Order) ลวงหนาแลวปรากฏวาโรงสี
ไมยอมขายขาวให ทั้งหมดนี้มันเปนทางที่กลับกันวาแทนที่ชาวนาจะโชคดีอยูแลว ขายขาว
ในราคาสูง แตกลับวามีผูบริหารดวยความไมเขาใจหรือวาอยากหาเสียงผมก็ไมทราบ 
จนถึงขณะนี้ก็ปรากฏวาทั้งขาวถุงที่จะไปถึงมือผูบริโภคก็มีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ก็เปน
ปญหาอยางหนักที่สุดขณะนี้ เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามคําถามแรกผานทานประธาน
ไปยังทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนะครับวา ทานจะทําอยางไรไมใหสภาพตลาด
ขณะนี้มีลักษณะเปนการกักตุนเพื่อเก็งกําไรขาว จนเปนเหตุใหผูบริโภคตองซื้อขาวในราคา
ที่แพงขึ้นอยางรวดเร็วและขาวมีภาวะที่ขาดตลาดครับ  



  ๑๐๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๔๘/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผมชื่อ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ เปนรองนายกรัฐมนตรี
แลวก็เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวยนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา  
ผมจะอธิบายสถานการณขาว แลวก็คงเปนขอมูลที่อยากจะย้ําวา ครั้งนี้ตองเปดเผยใหเห็น
กระบวนทัศนกับการคาขาวตั้งแตตนจนจบ เร่ิมตนกอนนะครับ ทุกทีจะไมมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย หรืออาจจะมีแตไมบอยครั้งนักที่เขาจะมาบอกรายละเอียดมากแลวก็
ชัดเจนเทาที่ทานบอกเมื่อกี้ เหตุผล ผมไมสามารถจะคาดเดาไดวาเพราะอะไร ------------------- 
 

- ๔๙/๑ 
 
 



  ๑๐๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๔๙/๑ 
 
แตสําหรับผมผมชี้แจงได เพราะวาผมมีเหตุผลวาทําไม เพราะอะไรผมถึงตองมาบอกวา
ชาวนาอยาเพิ่งขายขาว รอใหถึงราคาเทานั้นกอนแลวคอยขายขาว แลวทําไมอยู ๆ ปุบ 
ผมมาบอกวาชาวนาขายขาวเถอะเพราะราคาไปถึงเทานั้น แลวมันจะเกิดอะไรขึ้นตอไป 
ทานโปรดฟงดังตอไปนี้นะครับ ปหนึ่งโดยเฉลี่ยประเทศไทยจะผลิตขาวเปลือกทั้งประเทศ
โดยประมาณการผมคงไมตองอางแบบวิชาการ ผมจะเลาเรื่องแบบงาย ๆ ใหทานเขาใจ
เร่ืองขาว เราจะมีขาวเปลือกอยูประมาณ ๓๑ ลานตันตอป เมื่อสีเปนขาวสารจะไดอยูที่
ประมาณ ๒๐-๒๐.๕ ลานตันขาวสารตอป คนไทยมีอยู ๖๔ ลานคน การบริโภคขาวของคนไทย
จะอยูที่ประมาณ ๑ คน ๑๐๔ กิโลกรัม (ไมวาทานจะตัวอวน ตัวผอม จะเด็ก จะผูใหญ 
ทานจะสูง จะต่ําจะอยางไรก็แลวแตถัวเฉลี่ยออกมาอยูที่ ๑๐๔ กิโลกรัมตอป) เมื่อคิดเปน
ขาวตอวันและตอม้ือ ทานจะกินขาวอยูประมาณไมถึง ๑ ขีด หรือ ๑ ขีดอยางมาก คราวนี้ผม
บอกตรงนี้มา ผมตองการจะบอกวาอะไร ผมก็จะบอกวาคนไทยทั้งประเทศ ๖๔ ลานคน  
จะบริโภคขาวอยูทั้งหมดประมาณอยู ๖.๖ ลานตัน ตัวเลขบวกลบอยูแถวนี้ ๖.๖ ลานตัน  
ทีนี้ถาเกิดเราผลิตขาวไดโดยมาตรฐานอยูประมาณ ๒๐-๒๐.๕ ลานตัน แยกลบออกไปดวย  
๖.๖ ลานตัน ถามวาอยางนั้นเราก็เหลือขาวสงออกตั้ง ๑๐ กวาลานตัน ตลาดทานตองแยกเปน 
๒ ตลาด ตลาดในประเทศกับตลาดตางประเทศ มันไมจบเพียงแคนั้น บริโภค ๖.๖ ลานตัน
โดยประมาณทานยังตองบวกไวอีกประมาณ ๔ ลานตัน ๔ ลานตันเอาไปทําอะไรบาง  
๑. เอาไปเปนขาวตนพันธุ หรือพอพันธุ แมพันธุเพื่อปลูกขาวในฤดูกาลตอไป ๒. รัฐอาจจะ
มีความจําเปนตองเก็บสํารองขาวถาคิดวาขาวอาจจะตองไมพอ เกิดภาวะขาดแคลนหรือ
อะไร อยางเชน ที่รัฐบาลไดเก็บอยู ๒.๑ ลานตัน ณ วันนี้ แตขอ ๓ อาจจะตองแบงขาว
จํานวนที่ ๓ นี้ไวไปเพื่อใชในการเกษตร ทําผลิตภัณฑอาหาร ทําอาหารสัตว  หรือทําเสนกวยเตี๋ยว
หรืออะไรก็แลวแต สรุปแลว ๑ ๒ ๓ จะอยูที่อีก ๔ ลานตัน เพราะฉะนั้นถา ๔ ลานตัน บวกดวย 
๖.๖ มันก็จะตกประมาณ ๑๐-๑๐.๖ ลานตัน มันจะเหลือขาวเพื่อการสงออกโดยประมาณ
แถว ๆ บวก ลบ ผมใชคําวา บวก ลบ นี่คือปริมาณมันจะยืดหยุนตามการใชงานจริง ๆ อยูที่
ประมาณ ๘-๙ ลานตัน คราวนี้ในสถานการณที่ผานมาทุกทีผูสงออกขาวทั่วโลกปลูกขาวได
แลวก็สงออกทั่วโลก มีประเทศใหญที่สุด ไมใชใหญในเชิงปริมาณหรือขนาดของประเทศ 
  



  ๑๐๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๔๙/๒ 
 
มีประเทศผูสงออกขาวรายใหญที่สุดในโลก ๓ ประเทศ อันดับ ๑ คือ ประเทศไทยของเรา 
เรามีขาวหอมมะลิอยางดี แลวเราก็มีขาวเพื่อการสงออกเปนอันดับ ๑ เราครองอัตราสวนตลาด
หรือมารเก็ต แชร (Market share) อยูที่ประมาณ ๓๑ เปอรเซ็นต ตัวเลขปที่แลว ๓๑.๔๐ เปอรเซ็นต 
ถาไมผิด เราสงออกขาวเปนอันดับที่ ๑ คราวนี้ใครเปนอันดับที่ ๒ ที่ ๓ ของโลก อันดับที่ ๒ 
คือ ประเทศอินเดียประมาณ ๑๖ เปอรเซ็นตเศษ ๆ อันดับที่ ๓ คือประเทศเวียดนาม ประมาณ 
๑๔ เปอรเซ็นตเศษ ๆ ทานลองดูตัวเลขดี ๆ  ไทย ๓๑ เปอรเซ็นต อินเดียบวกเวียดนามประมาณ 
๓๐-๓๑ กวาเปอรเซ็นตเกือบเทากัน คราวนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับการที่กําลังชี้แจงอยูนี้  
มันเกี่ยวก็คือวาบังเอิญในปฤดูกาลที่ผานมาทั้งอินเดียกับเวียดนาม ผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะขาวของเขาเสียหายคอนขางเยอะ เขาเจอมรสุมดวย เจออะไรดวย เพราะฉะนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ ปริมาณการสงออกขาวเขาก็วูบลง ผมขออนุญาตกราบเรียน
ลวงหนาครับ ถาตัวเลขปที่แลวเราอยูอัตราสวนการสงออกขาวประมาณ ๓๑.๔๐ เปอรเซ็นต 
ถาสถานการณของอินเดียและเวียดนามเลวราย หรือไมดีเทากับปที่แลว หรือเลวยิ่งกวา
เผลอ ๆ เราอาจจะกลายเปนผูสงออกขาว ๓๕ เปอรเซ็นต ๔๐ เปอรเซ็นต หรือ ๕๐ เปอรเซ็นต
เกินกวา ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๐/๑ 



  ๑๑๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๕๐/๑ 
                                                     
คราวนี้มันก็ไปเกิดประเด็นขึ้นมาวา เรามีขาวพันธุดีคือขาวหอมมะลิ ขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต  
หรือขาวอยางอื่น ๆ ในเมื่อเรามีผลิตผลเหลือพอที่จะสงออกถึง ๙ ลานกวาตัน ทุกตลาด 
ก็มุงเขามาสูเรา อันนี้คือประเด็นที่กําลังเปนสิ่งที่ทานกําลังถามผมอยู ทุกคนวิ่งมาหาเราหมด  
ตอนที่ผมไดไปกลาวเปดการประชุมนะครับ พอคาจีนจากโพนทะเล ๓๐ กวาประเทศนี้ 
ผมก็บอกเขา ตอนนั้นทานนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหผมไปทําหนาที่แทน ผมก็บอก 
ทานมาจาก ๓๐ กวาประเทศนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากทานในฐานะที่ผมเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยดวยก็คือวา ถามีโอกาสแลวใหสั่งขาวกลับไปดวยสิ หรือดูผลไมไทยดวยสิ  
ก็มีคนถามผมบอกวาทานคิดวาราคาขาวจะไปอยูที่เทาไร ผมก็ตอบบอกวาจะไปอยูที่
ประมาณราคาขาวสงออก ซึ่งถาคนอยูในธุรกิจทั้งหมดหรือคนทั่วไปเขาจะรูวาขาวสงออก
จะเปนขาวสาร ผมก็บอกวามันจะแตะอยูที่ ๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน ทานตองยอนกลับ 
ไปดูดี ๆ นะครับ แตกอนนี้ขาวอยูที่ ๖,๕๐๐-๗,๐๐๐ บาทตอตัน ตอนนี้ก็กลายเปน
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน เขาก็ถามผมวาจะใชระยะเวลานานเทาไร ผมบอกวา
คําตอบของผมนะครับ ไมแน อาจจะเดือนหนึ่ง ๒ เดือน หรืออาจจะ ๓ เดือน เขาก็ถาม
บอกวาถาอยางนี้ตองการจะบอกวาอะไร ผมก็บอกวาถาผมเปนชาวนา ถาผมรูวา 
ราคาขาวกําลังขึ้นแลวคนอื่นเขาไมมีนี่ ถาเปนไปไดถาทานยังไมขายก็อยากใหเก็บเอาไว 
อาจจะประมาณสักแปบเดียวราคาก็จะขึ้น ผมก็พูดไววาอยางนี้ เพราะฉะนั้นผมวาขอมูลนี้ 
ก็ไดยินกันชัดเจน  อันนี้การที่บอกวาราคาขาวจะขึ้นไปถึง  ๓๐ ,๐๐๐  บาทตอตัน  
ถามวามันใชเวลานานหรือเปลาครับ อีกประมาณไมถึง ๒ อาทิตย จากหมื่นเศษ ๆ ขึ้น 
๑๔,๐๐๐ บาท  ๑๕,๐๐๐ บาท  ๑๘,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐ บาท แลวในที่สุดขาวหอมมะลิ
ก็ขึ้นไปแตะอยูที่ ๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน ขาวขาวธรรมดาไปแตะอยูที่ ๒๒,๕๐๐ บาทตอตัน 
อันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนผานทานประธานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ปนี้นาจะ
เปนปทองแลวคนไทยนาจะมีความสุข แลวโดยเฉพาะชาวนานาจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
ของเขา ๒๒,๐๐๐ บาทตอตัน นี่คือขาวขาวนะครับ  ๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน คือขาวหอมมะลิ 
ทานรูไหมครับ เวลาผมแจงขอมูลผมไมไดบอกชัดเจนผมก็บอกวา ผมขอชี้แจงผาน 
การแถลงขาวที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อสัก ๒-๓ วันที่แลวมานี้ผมบอกวา ผมขอเปลี่ยนการสง 
 



  ๑๑๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๕๐/๒ 
 
สัญญาณ แลวถามวาทานจะบอกวาอะไร ผมบอกวาบัดนี้ราคาขาวที่เราจะรอใหมันมาถึง 
๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน มันไดมาถึงแลว ก็ในเมื่อราคาขาวมาถึงแลวทานลองดูนะครับ  
ถา ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท ผมก็บอกวาอยาเพิ่งขาย แตถามัน ๓๐,๐๐๐ บาทแลว
ผมบอกวาขายเถอะ ทั้ง ๆ ที่มีหมายเหตุนะครับ คูแขงของเราคือขาวอนิเดยี คอืขาวบาสมาต ิ
บาสมาติขึ้นไปถึง ๕๔,๐๐๐ บาทตอตัน แตผมใหทานดูขอมูลเฉย ๆ นะครับ ขายขาววันนี้
มันอาจจะคนละตลาดครับ ผมขออภัยที่ผมตองอธิบายดวยวิธีงาย ๆ เพื่อใหชาวนาเขาใจ 
แลวคนทั่วไปเขาใจวามันเหมือนเลนหุนนะครับ ๖,๕๐๐ บาท  ๗,๐๐๐ บาท แลวมันก็ขึ้นมา
เปน ๑๑,๐๐๐ บาท  ๑๒,๐๐๐ บาท  ๑๓,๐๐๐ บาท ๑๔,๐๐๐ บาท จนกระทั่งมาแตะที่ 
๓๐,๐๐๐ บาท ผมคิดวาราคาไดกําไรหรือพออยูไดพอสมควรแลวอยารออีกตอไป เหตุผล 
ที่ไมรอมี ๒-๓ เหตุผลครับ ๑. ขาวฤดูกาลใหมกําลังจะเก็บเกี่ยว ผมวาทานคงไดเห็นขาว
ในโทรทัศนนะครับ ขาวบางเจาเริ่มสุกแลว ออกรวงแลวก็สุกแลวคนก็แอบไปขโมยเกี่ยว 
 
                   - ๕๑/๑ 
 



  ๑๑๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐวัฒน ๕๑/๑ 
 
ซึ่งตองย้ํานะครับสถานการณนี้ ไม เคยมีมากอนในประเทศไทย  มีคนเคยถามผม 
บอกวันนี้มีขาวอยูในนาเหมือนมีทองโรยอยูในนานี่ เพราะมันมีคําเปรียบเทียบบอกวา 
ขาว ๑ เกวียน ๑ ตันนี่ขายไปหมดแลวยังซื้อทองไมไดบาทหนึ่งเลย วันนี้มันอาจจะ 
ไมใชแลวนะครับ มันอาจจะเปลี่ยนไปกวานั้นเพราะวาขาวราคาสูงขึ้น คราวนี้มันก็ 
โยงกลับมาเรื่องที่สําคัญคืออะไรครับ ผมย้ํานะครับผมบอกวา ตอนที่ขาว ๑๑,๐๐๐ บาท 
๑๒,๐๐๐ บาท ๑๓,๐๐๐ บาทแถวนั้น ผมบอกอยาเพิ่งรีบขาย พอขาวถึง ๓๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งมันมาเร็วกวากําหนดดวยซ้ําซึ่งมันไมตองรอไปถึง ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ในเมื่อ 
มันมาถึงกําหนดแลวผมก็บอกวาขายเถอะ ขายเถอะเพราะเหตุผล ขอ ๑ ขาวฤดูกาลใหม
กําลังจะออก แลวไมใชนอย ๆ นะครับฤดูกาลใหมจะออกมาเปนขาวเปลือกอยูที่  
๖.๕ ลานตัน แลวเมื่อสีเปนขาวสารอาจจะอยูที่ประมาณ ๔.๒ ลานตัน เพราะฉะนั้น
แนนอนถาของเกายังไมขายของใหมมาสวมทับมันก็เปนไปไดวาราคาอาจจะทรง  
อาจจะต่ําลงหรือจะอยูตรงไหนตอบไมไดมันเหมือนการ ตรง ๆ นะครับ เปนการคาดเดา
ลวงหนา แตขอ ๒ ประเด็นอยูตรงนี้ครับ ขาวอินเดียกับเวียดนามนี่เขาก็กําลังจะออก
เหมือนกัน คราวนี้ถาเกิดอินเดีย เวียดนามออกมาเยอะละ แนนอนขาวไทยก็ตองตกลง 
เพราะฉะนั้นผมบอกกับทุกคนบอกวาขายเถอะ คราวนี้ถามวาทําไมผมถึงพูดเรื่อง 
ราคาขาว ทําไมถึงตองพูดผมย้ํานะครับ เพราะผมอยากใหมีการเปดเผยขอมูลทุกอยาง
โดยสุจริต โดยโปรงใส แลวทุกคนรูขอมูลเทากันหมด ขออนุญาตกราบเรียนนะครับวา 
มีคน ๓ กลุมที่สมควรแลวพึงรูขอมูลขาวอยางเทาเทียมกัน กลุมที่ ๑ แนนอนพอคา 
ผูสงออกรูแนนอน เขาตองรูเพราะไมเชนนั้นเขาคาขายไมไดในตลาดโลก กลุมที่ ๒  
ชาวนาจากตนแหลงของการปลูกขาวไปถึงการขายนี่เขาตองรู เขาตองรูวาราคาขายปลีก 
นี่เขาเอาไปขายกันสงออกนี่ถา ๓๐,๐๐๐ บาทแลวเขาควรจะขายที่เทาไร แตกลุมที่ ๓  
ที่ตองรูแลวมีผลกระทบทั้งหมดแมกระทั่งทานผูทรงเกียรติที่นั่งอยูในสภานี้ก็คือประชาน 
แลวก็ทานสมาชิกทุกทานก็คือใครครับ คน ๖๔ ลานคนตองรูวากําลังเกิดอะไรขึ้น  
ผมขอกราบเรียนผานทานประธานนะครับ ผมไดพิจารณาอยางละเอียดถี่ถวน คุยกับ
ผู เชี่ยวชาญไมรูกี่คน แลวในที่สุดผมจําเปนตองตัดสินใจครับ ตัดสินใจทําอยางที่ 
 



  ๑๑๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       ณัฐวัฒน ๕๑/๒ 
 
ทานกําลังถามผมอยูนี่ ตัดสินใจเพื่อจะเปดขอมูลออกมาเปนครั้งแรกและอยางชัดเจน 
ทุกคน แนนอนขอมูลนี้จะกอใหเกิดการไดประโยชน การเสียประโยชน แตไมวาจะเกิด
อะไรขึ้นก็ตามถาสิ่งเหลานั้นเปนประโยชนกับประชาชนคนไทยและบริสุทธิ์ และโปรงใส
ผมพรอมที่จะทําครับไมวาผมจะโดนตําหนิหรือวาอยางไรก็เชนกัน คราวนี้มาโยงนะครับ 
เมื่อขาวถึง ๓๐,๐๐๐ บาทแลวมันเกิดอะไรขึ้น บอกใหชาวนาสงขาย ใครมีโอกาสขาย  
ถาไมขายราคาอาจจะเปลี่ยนแปลง มันก็ถามบอกวา แลวคนที่จะกินขาวละ ชาวบานละ 
มีขาวพอหรือเปลา เร่ืองนี้ถาไมกราบเรียนอธิบายคนก็ไมทราบ มีขาวอยู ๒๐ ลานตัน 
บริโภคบวกกับที่จะตองสต็อกอยูประมาณ ๑๐-๑๑ ลานตัน เพราะฉะนั้นเราจะเหลือขาว
อยูประมาณ ๙ บวกลบ ผมกําลังอธิบาย ทานประธานครับ ผมกราบเรียนถาม ผมจะ
อธิบายตอไดอีกนิดหนึ่งไหมครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานรัฐมนตรีครับ การตอบกระทูถามจะตองกระชับไมเปนเชิงอภิปราย เพราะฉะนั้น 
ทานตองกระชับครับ 
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) : จะใหเวลาผมอีกนิดหนอยไดไหมครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
สักนาทีก็นาจะไดครับ 
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) : โอเค (OK) ครับ สิ่งที่ผมจะตอบก็คือ รัฐบาลมีขาวอยู ๒.๑ ลานตัน ๒.๑ ลานตันนี่ 
ผมขออนุญาต ครม. เพื่อที่จะนําออกมาขายใหประชาชน มันแบงเปน ๒ กอนครับ  
กอนหนึ่งเขาเรียกวา สต็อก หรือการทําเซฟตี้ สต็อก (Safety stock) เพื่อจะสราง 
สมดุลราคา --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  

                   - ๕๒/๑   
                                                 

        



  ๑๑๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        ดวงใจ ๕๒/๑ 
 
ขอ ๒ บรรจุถุงแลวออกจําหนายยังประชาชน ซึ่งราคาที่จะออกจําหนายจะเปนราคาตนทุน
ไมบวกกําไร แลวก็กระจายออกผานกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด อบต. อบจ. 
ขอ ๓ ใหพาณิชยจังหวัด สภาหอการคาจังหวัดเปนผูชวยดแูลความโปรงใส ขอ ๔ ขอกราบเรียน
ใหเพื่อน ส.ส. เพื่อนที่อยูในสภานี้ชวยตรวจสอบดวยเปนอันที่ ๔ อันนี้ก็จะเปนสิ่งที่ผมคิดวา
ขาวจะกระจายออกทั่ว แลวขาวฤดูกาลใหมก็กําลังจะออกก็คงจะตอบไดอยางนี้ครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานสาธิตครับ  
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ตองกราบขอบพระคุณ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่กรุณาไดเลาถึงเหตุการณใหฟง แตวาทานก็ไมได
ตอบคําถามผมนะครับวาทานจะบริหารสภาพตลาดอยางไรไมใหมีการกักตุนแลวก็เปน
การเก็งกําไร แตไมเปนไรครับทานประธาน ผมกําลังจะเรียนทานประธานผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีวาที่ทานอธิบายในเรื่องของขาวในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท มันก็มีความสับสน
เพิ่มขึ้น ความจริงทานควรจะอธิบายใหชัดวาชาวนาไปขายขาวใหกับโรงสีไดราคาเทาไร  
ผูสงออกขายไปยังตางประเทศไดเทาไร แตอยางไรก็ตามผมก็มีขอมูลในสวนนี้จะกราบเรียน
ทานรัฐมนตรีวาผมคิดวาขาวเปลือกที่เกษตรกรขายในขณะนี้บนความชื้น ๑๕ เปอรเซ็นต 
เกษตรกรไดราคา ๑๒,๐๐๐ บาท แลวก็ถาความชื้น ๒๔-๓๐ เปอรเซ็นตจะไดราคาตันละ 
๑๑,๐๐๐ บาท แตผมเรียนทานรัฐมนตรีวาอยางนี้ครับ พี่นองเกษตรกรชาวนาไมมียุงฉาง
ที่จะมาเก็บขาวแลวก็ไมมีพื้นที่ที่จะตองตากขาวใหแหงเพื่อไดความชื้นที่นอยที่สุดไดราคา
สูงสุด อันนี้ก็เปนปญหาที่รัฐมนตรีอาจจะไมเขาใจ แตปญหาที่สําคัญที่สุดของชาวนาขณะนี้
ก็คือวาตนทุนของเขาครับ ตนทุนตอไรของชาวนาขณะนี้จากเดิมไรละ ๔,๐๐๐ บาท 
ขณะนี้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นเปนไรละ ๕,๘๐๐ บาท นา ๑ ไร ผลิตขาวเปลือกไดเพียง ๗๐๐ กิโลกรัม 
แลวก็ถาตองการขาว ๑ ตันตองใชนา ๑ ไรเศษ ก็คิดตนทุนสําหรับชาวนาไดประมาณ 
๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท อันนี้ก็ไมรวมกับถาสมมุติวาชาวนาประสบความเสียหายมีวาตภัย 
มีเพลี้ยระบาดซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญ ถามีโรคระบาดก็ตองไปเพิ่มตนทุนในการจางคาแรง 
 



  ๑๑๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                        ดวงใจ ๕๒/๒ 
 
ไปฉีดยาอีก เพิ่มอีกตนทุนไรละ ๓๐๐ บาท สําคัญไปกวานั้นครับขณะนี้ที่เปนการขัดกันเอง 
ของรัฐบาลก็คือวาภายใตบรรยากาศที่ชาวนาขายขาวในราคาสูง ปรากฏวากระทรวงเกษตร
และสหกรณก็ไปหามเกษตรกรชาวนาไมใหปลูกขาวเพราะวากลัวน้ําไมพอ อันนี้ถามอง
อยางตรรกะมันเปนไปไมไดครับทานประธานที่ขาวกําลังราคาดีแตบอกวาใหหยุดปลูกขาว 
ในทางปฏิบัติทําไมไดเลย เพราะฉะนั้นผมก็เรียนวาตนทุนที่สูงขึ้นของเกษตรกรชาวนาไทย 
รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่เขาจะตองไปพบกับโรคระบาด น้ําก็ไมเพียงพอ สําคัญ
ไปกวานั้นปุยครับทานประธาน ราคาปุยที่สูงขึ้นทุกวัน เปลี่ยนราคาทุกวันครับ ถาผม
คํานวณตัวเลขที่ชัดเจน ถาตนทุนอยูที่สักตันละ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท ไปขายไดสัก 
๑๒,๐๐๐ บาท เขากําไร ๓,๐๐๐ กวาบาท แตเอาละอยางไรก็ตามก็ยังดีที่มีกําไรในการที่จะ
เอาเงินรายไดมาใชหนี้ ธ.ก.ส. ใชหนี้นอกระบบ แตนี่มันสําหรับเหตุการณเฉพาะปนี้ปเดียว 
ทานรัฐมนตรีก็ชี้แจงมาแลววาถาสมมุติวามันเกิดเหตุการณที่ประเทศอื่นสงขาวมาเพิ่มอีก
ทําใหราคาขาวตกลงมาจะทําอยางไรตอไป ผมก็อยากจะถามทานรัฐมนตรีเปนคําถามที่ ๒ 
แลวก็ขอความกรุณาทานรัฐมนตรีตอบอยางกระชับแลวก็ใหตรงคําถามวาทานรัฐมนตรี 
มีมาตรการอยางไรจะทําใหขาวของไทยมีราคาที่ม่ันคงเชนนี้ตอไป ---------------------------- 
 

- ๕๓/๑ 
  
 
 



  ๑๑๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                เบญจมาภรณ ๕๓/๑ 
 
จะวางแผนระยะยาวอยางไรวาใหเกษตรกรชาวนาไทยไดมีทองคําอยูในผืนนาของเขาอยางที่
ทานรัฐมนตรีพูดนะครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอตอนรับผูนําชุมชนและราษฎรจากจังหวัดอุทัยธานี กลุมที่ ๒ เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
  นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมขอตอบเปนประเด็น ๆ ดังนี้นะครับ   
  ขาวที่มีอยูแยกเปน ๒ เทอม เทอมขาวเปลือกกับเทอมขาวสาร ราคาจะ
เปนอยางนี้นะครับ ขาวเปลือกขาวขาวธรรมดา ๕ เปอรเซ็นต ตอนนี้อยูที่ประมาณ 
๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ บาทตอตัน แลวก็ขาวสารกําลังทะยานขึ้นอีก ๒๒,๕๐๐ บาทขึ้นไป
จนถึง ๒๔,๐๐๐ บาท ในขณะที่ขาวหอมมะลินะครับ ราคาขาวเปลือกอยูที่ ๑๖,๐๐๐ บาท
ตอ ๑๗,๐๐๐ บาท ราคาขายสงอยูที่ ๓๐,๐๐๐ บาท ผมแยกชัดเจนแลวนะครับ นั่นก็คือ
ขอที่ ๑ 
  ขอที่ ๒ ที่อยากจะเรียนวา ผมอยากย้ํานะครับวาการบริหารจัดการ ถาทําขาว
ทําไมวันนี้บอกอยาเพิ่งขาย อีกอาทิตยหนึ่ง อีก ๑๕ วันบอกใหขาย ทําไมวันนี้ยังไมหามสงออก 
แลวเผลอ ๆ ปุบหนึ่งจะหามสงออก ผมเรียนอยางนี้นะครับ เร่ืองนี้สําคัญมากก็คือวา
สถานการณขาวของโลกเปลี่ยนทุกวัน ทีนี้พอมันเปลี่ยนทุกวันปุบสิ่งที่กระทรวงพาณิชย
ตระหนักแลวผมตระหนักอยางยิ่งตอนนี้ ๑. ราคาขายปลีกเปนอยางไร ๒. การสงออก 
เปนอยางไร ๓. ปริมาณขาวที่จะออกในฤดูกาลใหมเปนอยางไร ๔. ปริมาณขาวที่จะสํารอง
ใหคนทั้งประเทศรับประทานเปนอยางไร ๕. ขาวที่จะสงออกเปนอยางไร อันนั้นคือประเด็น 
๑ ๒ ๓ ๔ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ วันเสารที่ ๕ ที่จะถึงนี่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกาเปนตนไป 
ผมเชิญองคกรที่เกี่ยวกับขาวทั้งหมด ผมเรียนทานเลยนะครับ ไมอยางนั้นพูดกันคนละที
แลวฟงกันแบบคนนี้พูดอยาง คนโนนพูดอยาง คนนี้พูดอยาง คนไหนไดประโยชน คนไหน
เสียประโยชน อันนี้ผมฟงแลวก็อยาวาแตทานเลยครับ ผมก็ยอมรับ แลวกราบขออภัยครับ
ที่ผมพูดแบบภาษางาย ๆ ผมอาจจะไมนั่นทานก็อยาเพิ่งลุกขึ้นมาดาผมเลยถาผมจะบอกวา 
  



  ๑๑๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                เบญจมาภรณ ๕๓/๒ 
 
ขืนฟงคนละทีอยางนี้งงครับ ฉะนั้นผมเชิญเขามาหมดเลยทั้ง ๑๓ องคกร แลวขอเชิญ 
นอกเหนือจากนั้นที่เกี่ยวของอีกไปประชุม แลวทุกคนจะพูดกันตั้งแตเชาจดเย็นอาจจะตอง
จดกลางคืนเลยนะครับ เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนทั้งหมด แตสิ่งแน ๆ นะครับ วันนี้เราจะดู
ขาวใหคนไทยไดมีรับประทานกันทั้งประเทศอยางเพียงพอ ขอ ๒ วันนี้ยังคงสงออกไดอยู 
ขอ ๓ ขอสงวนสิทธิที่จะดูสต็อกขาว เชา กลางวัน เย็น ทุกวัน ขอ ๔ ถาเราเห็นวาสถานการณ
ขาวไมดี จะไมมีขาวเพียงพอกับคนในประเทศ เรามีความจําเปนตองออกอีกหลายมาตรการ  
   แลวขอสุดทายที่ทานสมาชิกไดเปนหวง เร่ืองราคาปุย เปน ๑ ใน ๔-๕ หัวขอ
ที่เราไดประกาศออกมาชัดเจนแลววา เราจะมีกรรมการกับอนุกรรมการที่ดูแลราคาปุย  
เราเชิญเขามาประชุมคร้ังแรกมาคุยกัน เมื่อวานนี้เขาเสนอปุยใหอยูที่ ๑๓๐,๐๐๐ ตัน  
ใหสวนลดใหกับเกษตรกรอยูที่ ๗๐ ลานบาท แตผมย้ําเขาบอกนั่นไมใช สิ่งที่ทานจะตอง
เขาสูกระบวนการ คือการประชุมผานอนุกรรมการที่พิจารณาราคาตนทุนอินวอยซ (Invoice) 
และราคาปุย ก็นี่คือสิ่งที่ผมเรียน ฉะนั้นเราจะดูตั้งแตตนน้ําจดปลายน้ํา คนไทยไมตองหวง
เร่ืองจะไมมีขาวรับประทาน ขายขาวจะไดราคาดีที่สุด แลวถาเปนไปไดผมเรียนทานเลย
เราจะประชุมรวมกัน ๓ ชาติระหวางเวียดนาม อินเดีย และไทย ในฐานะผูผลิตขาวสงออก  
เกินกวา ๕๐ เปอรเซ็นตของโลก แลวถาเปนไปไดเราโชคดีนะครับ เราอาจจะทําแบบเดียวกับ
โอเปก (OPEC) น้ํามัน นั่นคือการกําหนดราคาขาวโลก ขอบคุณครับทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานสาธิตครับ 
 

               - ๕๔/๑ 
 
 
 
 
 



  ๑๑๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๕๔/๑ 
 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ  
ก็ตองกราบขอบพระคุณทานรัฐมนตรีที่ยังใหความหวังกับพี่นองชาวนาไทย แลวก็หวังวา
แนวคิดของทานที่จะทําใหองคกรคาขาวระหวาง ๓ ประเทศ เปนเสมือนโอเปก เปนจริง 
ใหได ไมเหมือนกับที่ทานพูดเรื่องราคาหมู ๙๘ บาท ก็เรียนวาก็เปนไดบางที่บางสวนเทานั้นเอง 
ทานประธานที่ เคารพครับ  ผมกําลังจะถามคําถามที่  ๓  ทานประธานผานไปยัง 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ทานรัฐมนตรีมีดําริในเรื่องของสต็อกขาว ๒ ลานตัน  
ที่รับจํานําจากเกษตรกรมา มีดําริที่จะทําเปนขาวถุงธงฟาราคาถูกในการที่จะออกไป
จําหนายใหกับพี่นองประชาชน ผมก็เรียนวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่ดีเพียงแตวาในทางปฏิบัต ิ
ก็ตองขอยืนยันวาความทั่วถึง ความเปนธรรม ปญหาในทางปฏิบัติในเร่ืองของการกักตุน
ขาวถุงจะตองมีมาตรการที่ชัดเจน แตอยางไรก็ดีผมอยากจะเรียนถามทานรัฐมนตรีวา 
ทางเลือกอื่นที่ทานรัฐมนตรีไดคิดไวหรือไมอยางไรวา เรามีตนทุนขาวที่อยูในสต็อก  
๒ ลานตัน เรารับจํานํามาจากพี่นองเกษตรกรในราคาถูก อยูบนพื้นฐานหลักการเดียวกัน
ครับวามีวิธีคิดทางอื่นไหมวาจะทําอยางไรที่จะเอาขาวในสต็อกไปขายตามกลไกตลาด 
ไดกําไรสูงสุดครับ เอาเงินจํานวนนั้นมาครับ แลวก็มาคืนใหกับเกษตรกรชาวนาใหถึงเขา
อยางแทจริง ไมวาจะเปนรูปแบบการใหคูปอง ทําแสตมปแจกชาวนา ไปลดราคาปุย 
ตองทําใหไดนะครับราคาปุยเปนตนทุนสูงสุด ทําอะไรก็ไดเอาผลกําไรสูงสุดจากการบริหาร
ตรงนั้นมากอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพี่นองชาวนาซึ่งเปนหลักแลวเขาก็ประสบการขาดทนุ
มาหลายปทีเดียว เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะถามคําถามสุดทายกับทานรัฐมนตรีวา 
ทานจะมีนโยบายหรือมาตรการอยางไรที่จะทําใหขาว ๒ ลานตันที่รับจํานํามาในราคาถูก
จากชาวนา ทานจะบริหารอยางไรไมใหเกิดการทุจริต และใหผลประโยชนตกไปอยูกับคน
บางกลุม ทานจะบริหารอยางไรที่จะใหกําไรเหลานั้นคืนมาสูชาวนาที่แทจริงใหไดครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
 
 



  ๑๑๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๕๔/๒ 
 
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ผมชื่อ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ เปนรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ขออนุญาตตอบ ๑ ๒ ๓ ดังตอไปนี้เพราะมันเปน
ประเด็นที่สําคัญ เราไดคิดอยางรอบคอบแลว ๒.๑ ลานตันวาจะบริหารจัดการอยางไร 
กรรมวิธีอยางแรก ถาเอางายสุดเปดประมูลครับ ใครใหราคาดีแลวก็เอาไปจัดการขาย 
ตรงนี้ถาผมตัดสินใจดวยวิธีอยางนั้นหรือทีมผูบริหารตัดสินใจอยางนั้นผมตอบเลยนะครับ 
อันตราย แลวเสี่ยงตอปญหาความไมโปรงใสโดยชัดเจน ขอ ๒ เราตัดสินใจที่จะไมนําออก
ประมูลใหแกผูคาขาวรายใดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราก็ตองมาสูวิธีที่ ๒ คืออะไร ก็คือทบทวน
วาจะใชอยางไร วิธีที่เราตัดสินใจ แลวก็อยางที่เรียนเมื่อกี้แยกเปน ๒ กอง กองหนึ่งยังคง
เก็บไวเปนสต็อกอยู ภาษาอังกฤษใชคําวา เซฟตี้ สต็อก แตกองหนึ่งบรรจุถุงแลวก็จําหนาย
ใหกับประชาชน เพราะทานอยาลืมนะครับ รากฐานของประชาชนประเทศเรา ๘๕ เปอรเซ็นต 
ฐานะปานกลางลงไปยากจน ถาโดยทันทีทันควันราคาขาวขึ้นพรวด ๆ ตามตลาดโลกอาจจะ
มีผลกระทบก็ได เพราะฉะนั้นเราคิดวาวัตถุประสงคหรือสาระสําคัญของ อคส. คงไมไดคิด
ทําเพื่อคากําไร ทุกทีพยุงราคาประเด็นก็คืออะไรเพื่อจะทําใหคงอยู เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา
จะขายไปในราคาทุน แตวิธีที่ทานแนะนํามาก็เปนวิธีที่ดีและนาตระหนักถึง ผมก็จะพยายาม
ลองไปทวนดู แตสิ่งสําคัญอยางที่บอกพอวันเสารนี้จะฟงความคิดเห็นรอบดานอีกครั้งหนึ่ง  
แลวถาเกิดมันมีความจําเปนจะตองทํามาตรการอะไรออกมาใหม ๆ ผมขออนุญาตกราบเรียน 
ผานทานประธานใหสมาชิกทุกทานไดรับทราบ ทุกอยางจะเปนวิจารณญาณที่รอบคอบ
โปรงใส แลวกป็ระชาชนไดประโยชนสูงสุด 

 
                   - ๕๕/๑ 

 



  ๑๒๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๕๕/๑ 
 
  ขอบอกเรื่องหมูนิดหนึ่ง ไดยินแลวมันเสียวแปลบ ๆ ขึ้นมาในหัวครับ  
๙๘ บาทตอกิโลกรัม ๒๓๓ สาขาที่โมเดิรน เทรด (Modern Trade) หางตาง ๆ ยังคงมีอยู 
ผมจะพยายามใหพอคารักษาคํามั่นสัญญาที่เปนสุภาพบุรุษใน ๒ เดือนนะครับ ถาครบ  
๒ เดือน เราจะลองปลอยกลไกนี้ดูใหเปนไปตามการตลาด แลวตอนนี้ยังมีอยู แตวาบางที่ 
ที่ตนทุนเขาเกิน ถาเขาจะขายเกินก็ตองวาไปนะครับ ก็กราบเรียนอยางนี้ครับทานประธาน   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
กระทูถามสดที่ ๓ ความชวยเหลือของรัฐบาลที่จะใหประชาชนบริโภคขาวสารในราคาถูก 
ของทานมานิต นพอมรบดี นะครับ ถามทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๒๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๕๕/๒ 
 
   เชิญทานมานิตครับ  
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ ผม มานิต นพอมรบดี ส.ส. ราชบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย ทานประธานที่เคารพครับ 
เราทุกคนทราบวาปนี้ถือวาเปนปทองของเกษตรกร พี่นองชาวนาของไทยเรา ซึ่งถือวาเปน
เกษตรกรหลักของประเทศ ราคาขาวที่สูงมากเปนประวัติการณอยางนี้ไมเคยเห็นมากอน
นะครับ ซึ่งในระดับราคาอยางนี้ผมคิดวาพี่นองเกษตรกรเราทุกคนพอใจ อยางนอยก็มีเงิน
เก็บแลวก็มีเงินเหลือที่จะไวใชหนี้สินใหกับ ธ.ก.ส. แลวก็เงินกูนอกระบบตาง ๆ แลวผม 
ก็ยังคิดวาเปนอีกประเด็นหนึ่งถาในราคาขณะนี้ก็ทําใหลูกหลานของเกษตรกรที่ไปใชชีวิต
ในสังคมเมือง ไปเปนลูกจางโรงงานหรืออีกหลาย ๆ อยางนั้นไดกลับมาเปนอาชีพเกษตรกร
เหมือนกับบรรพบุรุษของเขา แตสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากรัฐบาลนะครับวา ความไมแนนอน
เกิดขึ้นได เพราะวาอินเดียแลวก็เวียดนามก็เปนคูแขงที่เขาพรอมที่จะจี้หลังเราอยูตลอดเวลา 
การควบคุมตนทุนการผลิตไมวาจะเปนน้ํามัน ปุย ยาปราบศัตรูพืชและอื่น ๆ อยาใหมี
ราคาสูงมากกวานี้ รวมถึงผมอยากจะฝากทานประธานไปยังกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ  
ไมวาจะเปนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทานอนงควรรณ เทพสุทิน อยางนอยไดเรงดําเนินการ
สงเสริมหามาตรการตาง ๆ ที่จะลดตนทุนการผลิตเตรียมรอไวรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้น
ในอนาคตที่เราคาดไมถึง ไมวาจะเปนการสงเสริมใหมีการใชปุยอินทรียชีวภาพใหมากขึ้น 
ตลอดจนอยางนอยนะครับ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ําตองเรงปรับปรุงฟนฟูของเดิม
นะครับ แหลงน้ํา ระบบระบายน้ําที่เรามีอยูทั้งหมดใหพรอมที่จะสงใหกับพี่นองเกษตรกร 
ไดใชน้ําในปริมาณเพียงพอ ผมขอยกตัวอยางนะครับทานประธาน อางเก็บน้ําหวยแมเต็ง
ที่จังหวัดราชบุรีสรางมา ๑๐ กวาปมีน้ําเต็มอางแคปเดียว ๓๘ ลานลูกบาศกเมตรไมเคย
เต็มนะครับ เต็มปเดียว ทุกปมีน้ําแค ๑๘ ลานลูกบาศกเมตร หรือ ๑๕ ลานลูกบาศกเมตร 
แมน้ําลําภาชีที่ไหลขนานเทือกเขาตะนาวศรีที่กั้นพรมแดนไทย-พมา เปนแมน้ําที่ไหลขึ้น
ทางเหนือไปลงแมน้ําแมกลองที่จังหวัดกาญจนบุรี ถาเราผันน้ํามาเติมใหกับแหลงน้ําตาง ๆ 
เปนการสงเสริมใหพี่นองเกษตรกรชาวนาเรามีน้ําใชพอเพียงอีกหลาย ๆ อําเภอ อีกหลาย ๆ 
  



  ๑๒๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)       จีรนุช ๕๕/๓ 
 
หมูบาน อีกหลายพันหลายหมื่นไร สิ่งนี้เปนสิ่งที่เราจะตองทําควบคูกันไป ทานประธานครับ 
เมื่อขาวมีราคาสูงขึ้นเกษตรกรชาวนาเราก็ลืมตาอาปากไดยิ้มแยมแจมใสเหมือนมีขาว 
เต็มทองนาอยางที่ทานรัฐมนตรีกราบเรียนไปเมื่อสักครู แตสิ่งหนึ่งนะครับพี่นองชาวไทย
เราอีกจํานวนมากที่บริโภคขาวเปนอาหารหลัก อยากจะใหทางทานรัฐมนตรี ผมขอถามวา
ทางทานรัฐมนตรีจะมีมาตรการที่จะนําขาว ๒ ลานตัน ที่ทานบอกเก็บสต็อกไวนี้จะมี 
การดําเนินการใหกับพี่นองอยางไรในแนวปฏิบัติที่จะใหพี่นองประชาชนเราไดซื้อขาวสาร
บริโภคในราคาถูก นี่เปนคําถามขอที่ ๑ ครับ  
 

          - ๕๖/๑ 
 

          



  ๑๒๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๕๖/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงพาณิชย วิธีการบริหารจัดการเทาที่จะทําอยูแลวที่จะออกไปสูผูบริโภค 
ขาว ๒.๑ ลานตันดังที่ผมไดเรียนใหทราบเราจะแบงเปน ๒ กอน อันแรกก็เก็บเปนสต็อก
อันที่ ๒ ก็ขายเปนบรรจุถุงใหประชาชน แตถาถามผมวันนี้วาจะบรรจุกี่ถุง กี่ตัน ถุงละ  
๕ กิโลกรัมจะใชกี่ตันทั้งหมดจาก ๒ ลาน ๑ แสนตัน ยังตอบไมไดครับ แลวโดยเฉพาะ
ราคาขายปลีก เพราะกระบวนการยังเหลืออีก ๑ ขั้นตอนก็คือการเขาสู กขช. หรือ
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ซึ่งจะมีนายกรัฐมนตรีนั่งเปนประธาน ตรงนั้นตองไป
ดูรายละเอียด และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ยังตอบไมไดอีกอันหนึ่งก็คือ เร่ืองราคาขายปลีกวา 
จะขายถุงละเทาไร เพราะวาขาวมาจากฤดูกาลตั้งแตนาปรัง นาป ป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐  ๔-๕ ฤดู  
หรือที่เขาเรียกวา ๔-๕ ครอพ (Crop) แลวราคาซื้อเขามาตอนโนน ตั้งแตรัฐบาลโนน รัฐบาล
นายกรัฐมนตรีทักษิณมาถึงรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ ราคามันไมเทากัน อันนี้คงตองไปดู  
แตถัวเฉลี่ยออกมาแลวก็จะแจงใหทราบ ทั้งหมดจะใชระยะเวลาไมเกิน ๑ เดือนโดยประมาณ 
อันนี้ก็คงทราบอยูแลว ทานนายกรัฐมนตรีก็ยังไมสบายอยู ทานออกมาจากโรงพยาบาล 
ก็จะขอประชุมเรื่องนี้โดยดวน สวนเรื่องอยางอื่นวิธีการบริหารจัดการก็อยางที่ไดเรียน 
ใหทราบไปแลวก็จะผาน โดยที่ขอใหถาเรียนใหทราบแบบชัดเจนก็คือ อยากใหมี ๓ อํานาจ  
๓ กลุมชวยกันคานเพื่อความโปรงใส เพื่อจะไปสูประชาชนนะครับ เราจะไมมีจําหนาย
ผานโมเดิรน เทรด หรือหางสรรพสินคา เพราะไมอยางนั้นเดี๋ยวจะมีคนเวียนเทียนเขาไป
ซื้อเกิดการกักตุนเพื่อเอาไปทําประโยชนอะไรบางอยางซึ่งก็ไมใชวัตถุประสงค ราคานี่ 
จะเปนราคาทุน แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแรกก็คือ ผานทางกระทรวงมหาดไทย  
ผูวาราชการจังหวัด อบต. อบจ. ที่พูดไปเมื่อกี้ กลุมที่ ๒ ก็คือหอการคาจังหวัดหรือวา
พาณิชยจังหวัด กลุมที่ ๓ ก็คืออยากกราบเรียนผานทานประธานวา ขอใหบรรดาพี่นอง
ทานผูทรงเกียรติในที่นี้ชวยดูแลประชาชนในจังหวัดของทานดวย เงื่อนไขสุดทายที่จะเขามา 
 



  ๑๒๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๕๖/๒ 
 
เกี่ยวของ บางทีเราอาจจะตองดูไปถึง อาจจะ นี่เปนหลักการวิธีคิดที่นําเสนอไวเฉย ๆ  
ซึ่งขึ้นอยูกับ กขช. (คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ) วาคิดอยางไร ก็คืออาจจะตองดู
สํามะโนครัวดวย เพราะบานหนึ่งอาจจะมีคน ๓ คน ๕ คน เรารูอยูแลววารับประทานขาว
ตอม้ือตอปเทาไรก็ขายใหเขาในราคาเทาไร อันนั้นอยางนั้นครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณมานิตครับ  
   นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : ขอบคุณทานรัฐมนตรีนะครับ อยางเมื่อเชา 
ผมก็ไดอานหนังสือพิมพมติชนซึ่งทานก็เปนรัฐมนตรีที่โปรงใส ไดดูวาตนทุนในการที่ 
บรรจุขาวถุงมีราคาคาปรับปรุง คาโรยรั้งเทาไร คาถุงเทาไร คาขนสงเทาไร แตสิ่งหนึ่ง 
ที่ผมอยากจะฝากทานสักนิดหนึ่งวาเมื่อทานไดกระจายไป ผมไดมีโอกาสไปพูดคุยกับ 
ผูนําหลาย อบต. ก็ไดพูดคุยวาถาสมมุติวาคาถุง ทานบรรจุถุงคาถุงพลาสติก ๒.๘๐ บาท 
หรือ ๒.๕๐ บาทตอ ๕ กิโลกรัม ทีนี้ในชวงนี้การรณรงคลดภาวะโลกรอนของเรา  
หลาย ๆ กระทรวงก็ดําเนินการ ไมวาจะเปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเชาอานขาวพบนะครับ ก็ยังออกมาตรการ 
ใหใชถุงผาแทนกระเปาเอกสาร ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะฝากทานรัฐมนตรีวาถาเรากระจาย 
ไปถึงจุดนั้น บางแหงเขาบอกวาเขาไมจําเปน ตองใสถุง ถา ๒.๘๐ บาทเขาเอาถุงมาเอง 
บานนี้ได ๑๐ กิโลกรัมก็ลดไปอีก ๕-๑๐ บาท รวมถึงคาปรับปรุงที่ทานบอกวาเรามีขาว 
ตั้งหลายกองที่เตรียมไว เราจะตองมาขัดสีรวมถึงมาทําความสะอาด ------------------------- 
 

          - ๕๗/๑ 
  
               
 



  ๑๒๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๕๗/๑ 
 
ตรงนั้นอยากจะฝากกราบเรียนทานวาถาเราคิดตนทุนทั้งหมดอยางนอย อคส. (องคการ
คลังสินคา) ก็ไมขาดทุนหรือจะมีกําไรบางเล็กนอยเพื่อเอาไปทําดานกิจการอื่นนั้น  
ก็อยากจะฝากเปนคําถามใหทานวาเราจะลดตนทุนรวมถึงการบรรจุภัณฑ ลดโลกรอน 
ตอนนี้หลายหนวยงานรณรงคแจกถุงผาเยอะแยะมากมายนะครับ อยางนอยใหพี่นอง
ประชาชนไดนําตรงนั้นมาเปนการลดคาใชจายคาซื้อ ทําใหเราซื้อขาวสารไดถูกลงนั้น  
ฝากทานรัฐมนตรีวาเปนไปไดอยางไรครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) : กราบเรียนทานประธานสภาครับ ผม ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ เปนรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมขอตอบเปนประเด็นคราว ๆ ดังนี้นะครับ  
     ขอ ๑ เลยก็คือราคาเฉลี่ยของขาวจะถุงเทาไร หมายถึงตัวราคาขาวก็อยางที่
ทราบไปแลวนะครับ ๔-๕ ฤดูกาลมาเฉลี่ยกัน แลวก็จะขายออกมาวา เชน กําหนดราคาขาย
เทาไรคงเทานั้น  
   แตขอ ๒ ตรงนี้เปนประเด็นที่ผมไดยินแลวเหมือนผมเพิ่งไดยินหยก ๆ จากใคร
ก็ไมรูพูดอยูก็คือ ราคาบรรจุภัณฑ บรรจุถุงพลาสติก ถุงพลาสติกเทาไรอะไรอยางนี้  
ผมกราบเรียนผานทานประธานไปใหสมาชิกทุกทานไดสบายใจเลยนะครับ มันเปนการเสนอ
ความคิดมาจาก อคส. และผมก็ไดบอกไปชัดเจนแลววาอันนี้ไมถือวาเปนขอเสนอที่จะ 
รับไดหรือรับไมได ไมไดแปลวาถูกหรือผิดนะครับ เขาอาจจะคิดมาถูกหรือคิดมาผิดก็ได
ทุกอยางจะตองเขาไปอยูในคณะกรรมการกลาง คือ กขช. เปนอักษรยอหมด คณะกรรมการ 
นโยบายขาวแหงชาติ ตองดูอีกทีหนึ่งตนทุนเทาไร ๆ ถึงจะเหมาะ 
    ผมอยากพูดขอ ๓ ที่เปนประเด็นสําคัญ ผมก็ไมทราบวาผมจะกราบเรียน
ผานทานประธานแลวทําอยางนี้ไดหรือเปลานะครับ ผมอยากใหเพื่อน ๆ สมาชิกและ 
ทานผูทรงเกียรติทุกทานมีความสบายใจถึงความโปรงใสธรรมาภิบาลนะครับ แลวผม
อยากทําอยางนั้นจริง ๆ ถาทานสะดวก ผมย้ําอีกครั้งนะครับ ผมก็ยังเปนคนใหมสําหรับ 
 



  ๑๒๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๕๗/๒ 
 
สภานี้อยู ถาทานสะดวกมาชวยผมเปนกรรมการทีสิครับ ผมยินดีจริง ๆ ผมอยากใหเห็น
ประชาชนทุกคนโปรงใสวา ออ ทุกอยางมันมาอยางนี้ ผมไดออกปากเชิญสื่อมวลชนแลว
วาขอเขามาเปนกรรมการทีมาตรวจสอบทุกขั้นตอน อันนี้ผมอยากใหเกิดขึ้นจริง ๆ มันจะได
โปรงใสและชัดเจนทุกคนพอแมพี่นองจะสบายใจ  
      อีกอันหนึ่งขอบพระคุณมากครับ  สําหรับความคิดที่บอกวาถาเกิด 
เขาไมอยากใชถุงพลาสติกละ เขาจะใชถุงผา ถุงอะไรอันนั้นเปนความคิดที่ดี ก็ขออนุญาต
รับไปแลวมันจะทําไดหรือเปลาอยางไรในทางปฏิบัติ อันนี้ตองบอกไวอยางนั้นนะครับ 
กอนที่ผมจะนั่งลงผมกราบเรียนผานทานประธานอีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญชวนทานสมาชิก 
ไมวาฝายคานหรือฝายรัฐบาล อันนี้ดวยความเปนมิตรไมตรีจากผมเลยนะครับ ผมอยากให
ทานมาชวยเปนกรรมการทีเถอะ ผมจะไดรูสึกสบายใจวาทุกสิ่งทุกอยางที่ทํานั้นมีคําตอบ
และตอบไดทุกคําถามในสังคมครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณมานิตคําถามสุดทายครับ  
  นายมานิต นพอมรบดี (ราชบุรี) : ทานประธานครับ ตองขอบคุณทานรัฐมนตรี  
ที่ใหพวกเราทั้งสภาไดมีโอกาสรวมตรวจสอบ แตคําถามขอสุดทายผมก็คงจะฝากทานประธาน
ไปถึงทานรัฐมนตรีวาทั้งสภา ๔๘๐ ทาน เราเปน ส.ส. ของประเทศไทย ความเดือดรอนนี้
เปนความเดือดรอนของพี่นองทั้งประเทศไทย เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกราบเรียนวา
ในสิ่งที่เราไดดําเนินการกันโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยไดดูแล แทนที่จะนําขาวตรงนีไ้ปขาย
ไดกําไรอีกตันหนึ่ง ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท  ๒ ลานตันเปนเงินหลายพันลานบาท แตวา 
ทานรัฐมนตรีก็มีแนวนโยบายที่จะนําขาวสารสวนนี้กลับคืนใหกับพี่นองประชาชนคนไทย
ที่เราไมไดทําอาชีพเกษตรกรเปนชาวนา เปนสังคมเมือง หรืออ่ืน ๆ ทานประธานครับ ผมดู
ตัวเลขบางจังหวัดมีพี่นองประชาชนที่ไปใชแรงงานอยูไมมีสํามะโนครัว ไมมีทะเบียนบาน 
อยางจังหวัดสมุทรปราการผูที่ขึ้นทะเบียนประกันตนของสํานักงานประกันสังคม ๗ แสนกวาคน 
เขาคงเดินทางมาจากหลายจังหวัด จากจังหวัดราชบุรี ๘๖,๐๐๐ กวาคน ----------------------- 
   
                                                                                                                                           - ๕๘/๑ 



  ๑๒๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๕๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถาเราไปดูตามสํามะโนครัว เขาอาจจะมีภูมิลําเนาอยูจังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ 
ปราจีนบุรี อีกหลาย ๆ จังหวัด การกระจายตรงนี้อยากจะขอใหทานบริหารแนวทางที่จะ
นําขาวเหลานี้ถึงมือผูบริโภคโดยที่ไมมีการพลกิผันเดินทางออกนอกประเทศ เพราะวาขาวสาร
เรามีสีเดียวไมเหมือนน้ํามัน ยังมีสีเขียว สีมวงนะครับ ฝากทานประธานถึงทานรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงพาณิชยวาเปนไปไดอยางไรวาทานดําเนินการเดือนไหน เมื่อไร สงไปที่ 
อบต. ไหน สงไปที่เทศบาลไหน รวมถึงพี่นองที่ขึ้นทะเบียนตนอยูสาํนกังานประกนัสงัคมนะครบั 
แจงใหกับสมาชิก ๔๘๐ คน อยางนอยสมาชิก ๔๘๐ คน เมื่อเชาผมไดหารือไมวาจะเปน
ทาน ส.ส. อนุชา สะสมทรัพย จากนครปฐม ทานวรศุลี สุวรรณปริสุทธิ์ หรืออีกหลาย ๆ ทาน 
ทุกคนเห็นเหมือนผมวาใหสมาชิกทั้งสภาเราไดมีโอกาสรับรู ไดมีโอกาสชวยดูแลวาพี่นอง
ตรงจุดไหนที่ยังไมได รวมถึงอยางที่ผมกราบเรียนทานประธานเมื่อสักครูดวย  
   ทานประธานอีกเรื่องหนึ่งอยางคายทหารอยูในองคการบริหารสวนตําบล 
เกาะพลับพลา ที่อําเภอเมือง ปรากฏวามีบานเลขที่เดียวแตมีครอบครัวของนายทหาร 
ทุกระดับเปนพัน แตมีทะเบียนบานเลขที่เดียวนะครับ ตรงนี้เราจะกระจาย การกระจายนี่ 
ฝากทานเลยนะครับนี่เปนหัวใจจริง ๆ ผมไมอยากจะใหมีขาววาเรานี่ทํากันแทบเปนแทบตาย 
ทํากันเพื่อใหพี่นองชาวไทยทั้งประเทศ แตขาวตรงนี้มันเดินทางออกไป มันก็ชวนใหจูงใจ
นะครับทานรัฐมนตรีราคาตันละ ๔,๐๐๐ บาท นี่มันจูงใจอยากจะใหไปนอกประเทศ  
แตตอนนี้เราจะสงอยางไรใหถึงมือ ฝากเปนคําถามสุดทายครับทานรัฐมนตรีวาทานมีแนว
ดําเนินการเรื่องนี้อยางไร แลวก็ใหสมาชิก ๔๘๐ คน ของสภาผูแทนราษฎรนี้ไดรับรูไดชวย
เปนหูเปนตาใหกับทานครับ ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เชิญครับ 
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย) : ทานประธานครับ ผมยังตองเอยชื่อผมแลวก็บอกตําแหนงทุกครั้งหรือเปลา
ตองทําใชไหมครับ เพราะรูสึกผมพูดถึงตัวเองหลายหนนะครับ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยนะครับ ขอบพระคุณทาน ส.ส.    
 



  ๑๒๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๕๘/๒ 
 
ที่ใหขอมูลนะครับ ผมยืนยันวาปญหาพวกนี้เราคิดกันหลายตลบแลวเราก็รู ผมเรียนทาน
ไวกอนลวงหนาเลยนะครับ ไมวาจะทําอยางไรก็ตามมันจะตองมีปญหาแนนอน อยางที่
ทานยกตัวอยางมาเมื่อกี้ครับ ๑ บานในกรมทหารมีคนอยูเกือบพันคน เกือบรอยคน บานนี้  
มีสํามะโนครัวอยูไปทํางานจังหวัดโนน คงตองบอกวาความจริงผมไมอยากถอนหายใจ 
ลึก ๆ นะครับ แตผมตองบอกวามันตองมีปญหาครับทาน การที่จะทํางานอะไรที่ยิ่งใหญ 
ระดับไปแตะตองคน ๖๔ ลานคน ถาผมขออนุญาตเปรียบเทียบใหเห็นและจับตองได 
จริง ๆ เลือก ส.ส. นี่ประชาชนไปลงคะแนนเสียงหยอนบัตรยังไมถึง ๖๔ ลานเลย อันนี้  
๖๔ ลานคนนะครับ ถาถามเปนไปไดนะครับ ชวยผม อันนี้ผมย้ําอีกครั้งนะครับ ผมพูด
ดวยไมตรีจิตและความรูสึกที่ดี ๆ จริง ๆ  ตอนแรกผมจะเสนอวิธีอะไรรูหรือเปลา แลวเขา
บอกวาไมแนใจวาทําไดหรือเปลาใหไปกราบเรียนถามผานทานประธานสภาและถาม
บรรดาเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จริง ๆ ตอนแรกผมอยากจะใหแจกจายผาน 
พวกทานเลย ตอนแรกผมอยากทําจริง ๆ นะครับ อันนี้ดวยความรูสึกที่วาจะไดสบายใจ 
และพวกทานตองดูแลคนในจังหวัดของทานดวย แตคราวนี้ผมไมแนใจวามันทําไดหรือเปลา 
ก็มีคนบอกวามันคงตองคานกัน ๓ ฝง แตคนหนึ่งก็ยืนพูดฉอด ๆ อยูขาง ๆ เมื่อกี้ ทานรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยครับ ---------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๕๙/๑ 
 
 



  ๑๒๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๕๙/๑ 
 
ทานคุมกลไกอยูทางดานเกี่ยวกับผูวาราชการจังหวัด เกี่ยวกับนายอําเภอ เกี่ยวกับ อบต. 
อบจ. หรืออะไรก็แลวแตนะครับ ก็คงตองเอาทานมาเกี่ยวดวย ในระหวางชวงกอนจะถึง
เดือนทานมีความเห็นอยางไร ผมยินดีนะครับมาชวยกันแนะนําเถอะ อยาหาวาผมโยน
ปญหากลับไปใหทาน ทานชวยคิดวิธีดี ๆ มาใหเถอะผมจะมีความสุขครับ เพราะวาผม 
ก็กังวลใจเรื่องนี้อยูวา เอะ จะทําอยางไร เพราะวาถาเกิดสมมุติ ผมชี้ใหเห็นนิดหนึ่ง ทําไม
ถึงไมใหจําหนายผานโมเดิรน เทรดหรือหางสรรพสินคาตาง ๆ เดี๋ยวคนเดินเขาไปเวียนซื้อ
ทั้งวัน จะเกิดอาชีพใหมครับ เขาไปขน ขนถุงเพราะวาแนวโนมก็ อคส. และรัฐบาล 
โดยกระทรวงพาณิชยไมมีนโยบายจะคากําไรเลย แลวคราวนี้มันเปนราคาเกาตั้งแต ป ๒๕๔๙ แลว 
ทานคิดดูนะครับถึงจะบวกคาบรรจุถุง ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ อยางไรก็แลวแตแนวโนม 
มันตองถูกกวาทองตลาดแนนอน ถูกกวาราคาที่จําหนายวันนี้แนนอน ตองกราบเรียนอีก 
๒-๓ ประการที่สําคัญถูกกวาเทาไร ทานอยาเพิ่งคิดวามันจะเทาไร มันตอบไมไดครับ  
ผมเองก็ยังไมรู ผูสื่อขาวก็คาดคั้นวาตกลงถูกเทาไร ๔๐ เปอรเซ็นต  ๕๐ เปอรเซ็นตหรือเปลา 
ผมตอบไมไดจริง ๆ เพราะยังไมรูตนทุน เขาจะตองคํานวณมาใหละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ 
ก็อยากจะกราบเรียนวา กราบขอบพระคุณในความหวงใยนะครับ ผมเองก็กังวลใจในปญหา
สําหรับการทํางานใหญอยางนี้ แลวก็มาทํางานตําแหนงนี้หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรี 
แลวโดยเฉพาะทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย เร่ิมทํางานเปนทางการมีสิทธิเซ็นเอกสาร
รูสึกจะประมาณ ๒๐ กุมภาพันธ แถลงนโยบายเสร็จแลวก็ติดวันหยุดเดือนกวา ๆ ที่ผานมา 
ผมเห็นปญหาเยอะจังเลย ผมเขาใจแตะตรงไหนก็จะตองเจอ ไปอยูตรงนี้พอคามีความสุข  
คนซื้อไมมีความสุข อยูตรงนี้คนซื้อมีความสุขคนผลิตไมมีความสุข ปญหามันก็จะวนเวียน
อยูอยางนี้ ก็คงบอกวาจะพยายามทําใหดีที่สุด ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอขอบคุณทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ทานรัฐมนตรี  
ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ ดวยครับ ขณะนี้จบการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามแลว มีสมาชิก
มาลงชื่อทั้งหมด ๔๑๔ ทาน ครบองคประชุมของระเบียบวาระ ผมจะเขาวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓ ตอไปนะครับ เผอิญทานสาทิตยมีขอหารือนะครับ เชิญครับ 



  ๑๓๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       สุภาภรณ ๕๙/๒ 
 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพ ผม 
สาทิตย วงศหนองเตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาต 
หารือทานประธานแลวก็หารือไปถึงคณะกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาลดวยนะครับ 
นั่นก็คือเร่ืองเกี่ยวกับระเบียบวาระประชุมในวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ ซึ่งคางกันมา ๒ เร่ืองดวยกนั 
ความจริงแลวก็มีเร่ือง ๗.๑ เร่ืองของการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา  
ซึ่งก็คางกันมาตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ป ๒๕๕๑ ก็ยังไมไดตั้งกัน แตก็เขาใจวามีปญหา
หลายดานดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบางสวนซึ่งอาจจะตองมีความเกี่ยวของกับทั้ง 
ในสวนพรรคการเมืองและการแกไขขอบังคับ เขาใจวาการแกไขขอบังคับการประชุมก็นาจะ
เสร็จสิ้นภายในสัปดาหนี้ แลวก็นาที่จะเสนอกันในสัปดาหหนา ซึ่งก็คงจะตองตกลงกันให
เรียบรอย แลวก็เสนอเรื่องของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา เพราะวากลไกของสภา
จะไดขับเคลื่อนตอไปเพื่อการทํางานเพื่อประชาชน แตเร่ืองที่สําคัญคือเรื่องที่ ๗.๒ ครับ ก็คือ
การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ ซึ่งความคิดเห็นนี้ทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ไดเสนอเอาไวตั้งแตในครั้งแรกที่มีการประชุมกัน แลวก็มีการบรรจุระเบียบวาระ ผมอยากจะ
เรียนหารือวาจะเปนไปไดหรือไมที่เราจะมีการเลื่อนระเบียบวาระเฉพาะในสวน ๗.๒ นี้
ขึ้นมากอน เพราะเปนการแคเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับวาดวยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ แตวาถาหากวายังไมสามารถจะ
เสนอชื่อไดในขณะนี้ ซึ่งความจริงในสวนประชาธิปตยเราไดเตรียมไวแลวนี่นะครับ หารือ
ไปทางฝายวิปรัฐบาลวาถาเปนไปไดก็อาจจะมีการอภิปรายญัตติในวันนี้ไปกอนจนกวาจะ
จบญัตติแลวก็กอนปดประชุมก็ยกวาระนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งคณะกรรมาธิการไปยกรางแลว
ไดไปทํางานควบคูกันไป ------------------------------------------------------------------------------ 
 

        - ๖๐/๑ 



  ๑๓๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๖๐/๑ 
 
เพราะขณะนี้เราก็ใชประมวลจริยธรรม ป ๒๕๔๒ อยู แลวก็มีปญหาอยางที่วาเกิดขึ้นนะครับ 
ก็ถือโอกาสนี้หารือแลวก็ถาเปนไปไดถาพรอมก็เลื่อนเลย แตวาถาไมพรอมก็อาจจะรอไว
ในชวงหลังญัตติในวันนี้ก็ได ทานจะไดใชชวงเวลานี้ในการไปหารือกัน กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : คุณจุติ 
ไกรฤกษ ครับ  
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม
ก็จะหารือทานประธานเหมือนกันไมไดเปนการเสนอญัตตินะครับ ญัตติของผมเรื่องปญหา
หนี้สินของภาคประชาชนนะครับทานประธาน วาจะมีโอกาสไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม 
เพราะวาหนี้สินประชาชนนั้นก็เปนเรื่องทุกขหนักนะครับ ดอกเบี้ยขึ้นทุกวันครับทานประธาน 
เสาร อาทิตยก็ไมหยุด ผมขออนุญาตทานประธานชวยกรุณาพิจารณาหารือทางฝายรัฐบาล
ดวยวาเปนไปไดไหมวา หลังจากวาระตั้งคณะกรรมาธิการสามัญแลว แลวก็ญัตติรัฐบาล
แลวนี่จะกรุณาไดพิจารณาญัตติเ ร่ืองปญหาหนี้สินของภาคประชาชนไดหรือไม  
เพราะประชาชนเขาคอยฟงครับวาจะแกไขปญหาหนี้สินใหเขาไดอยางไร วันนี้จะเปดเทอม
แลวกูหนี้ยืมสินกันอุตลุดเลยทานประธานครับ แยครับ ก็เลยอยากจะใหรัฐบาลนั้นไดฟง
ปญหาจากประชาชน จาก ส.ส. ๔๘๐ คนทั้งประเทศดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณสุขุมพงศครับ 
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนจากจังหวัดกาฬสินธุ  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ในกรณีที่มีทานสมาชิกไดหารือที่จะเลื่อน
ญัตติขึ้นมา ๒ เร่ือง เร่ืองแรกเปนญัตติเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินภาคประชาชนนั้น เร่ืองที่ ๒ 
เปนเรื่องอื่น ๆ ๗.๒ ที่เกี่ยวกับการจัดทํารางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการนั้น ในสวนของพรรคพลังประชาชนไดเห็นวามีญัตติที่คางอยู 
โดยเฉพาะที่เปนญัตติดวนจํานวนมาก แลวก็รอที่จะมีการพิจารณา แลวก็เปนญัตติของ
พรรคประชาธิปตยเองที่เกี่ยวกับเรื่องรอยเลื่อนและแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอพี่นองประชาชน 
  



  ๑๓๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๖๐/๒ 
 
แลวก็มีญัตติในทํานองเดียวกันหลายญัตติ แลวในสวนของพรรคเองก็มีการเตรียมบุคคลที่จะ
อภิปรายในเรื่องนี้ไวมาหลายสัปดาหแลว และนอกจากนั้นญัตติดวนที่ตอทายตามระเบียบวาระ
ก็มีเร่ืองสําคัญ เชน เร่ืองพืชผลเกษตรกรรม ที่รอพิจารณาอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี 
ที่จะตองพิจารณาเรื่องจัดตั้งคณะกรรมาธิการไปยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมนั้น 
สิ่งหนึ่งที่เราตองพึงระมัดระวังอยู คือการปฏิบัติตามขอแนะนําของผูตรวจการแผนดินดวยนะครับ 
แลวขณะนี้พรรคก็ยังไมไดเตรียมที่จะใหมีการเสนอใหมีคณะกรรมาธิการดังกลาวนะครับ 
ในขณะนี้จึงเห็นวานาจะพิจารณาตามระเบียบวาระที่ทานไดบรรจุแลวพรรคไดเตรียมการ
ที่จะใหมีการพิจารณาตามระเบียบวาระไวในคราวนี้โดยยังไมมีการเลื่อน ขออนุญาต 
ทานประธานตอบขอหารือของพรรคประชาธิปตยดวยครับทาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณสาทิตยครับ 
  นายสาทิตย  วงศหนองเตย (ตรัง)  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม สาทิตย 
วงศหนองเตย ผมหารือเฉพาะเรื่องของการเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับ
วาดวยประมวลจริยธรรมวาถาเปนไปไดถาไมสามารถเลื่อนเวลานี้ได ทานอาจจะตองมี
เวลาในการไปตระเตรียมเร่ืองของคนที่มาเปนกรรมาธิการ ความจริงในสวนนี้ก็ยื่นกันมา
ตั้งแตวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ก็หลายสัปดาหมาแลวเหมือนกันนะครับ เพราะวา
จํานวนของกรรมาธิการก็เปนไปตามที่เคยรางขอบังคับ ก็คงไมจํานวนเทาไร ก็เอาเปนวา
อยางนี้ก็แลวกันครับ เดี๋ยวอภิปรายญัตติกันไป ก็คงมีผูอภิปรายสักจํานวนหนึ่ง ชวงเวลานี้
ทานก็เตรียมคนที่จะมาเปนกรรมาธิการไปยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม  
พออภิปรายกันจบญัตติแลวก็ไดเลื่อน ๗.๒ เร่ืองของคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับ 
วาดวยประมวลจริยธรรมขึ้นมา ก็แคเสนอรายชื่อทานประธานครับ แลวคณะกรรมาธิการ
ยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมก็ไปทํางานกัน มิเชนนั้นก็ชาออกไปอีก แลวผม
คิดวาก็เขากับสภาวการณในขณะนี้ ก็มีความจําเปนเรื่องของประมวลจริยธรรมที่ตอง 
ยกรางก็เรียนหารือไว อันนี้เปนประโยชนกับพวกเราเอง ภาพพจนของเราเองดวย 
 



  ๑๓๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                            ประภาลักษณ ๖๐/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสุนัย 
จุลพงศธร ทานสุดทายนะครับ  
  นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม  
สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน เขต ๒ รวม ๓ ภาค ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน อยูจังหวัดนครสวรรคครับ พรรคพลังประชาชน เพื่อใหที่ประชุมไดขอมูล
ครบถวน  เมื่อกี้นี้กําลังประชุมคณะกรรมาธิการยกรางขอบังคับอยูพอดีครับ ทานประธาน
ประสงคทานก็เรงรัดเหลือเกิน ประชุมสัปดาหละ ๒ วันครับเดี๋ยวนี้ --------------------------- 
 
                   - ๖๑/๑ 



  ๑๓๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๑/๑ 
 
บังเอิญทานสมาชิกผูมีเกียรติทานเดินมากอนแลวมาเสนอ พอไดยินปบเลยรีบมา เลยตอง
รีบปดประชุมครับมานี่ แตอยากจะบอกทานประธานวาการประชุมคณะกรรมาธิการยกราง
ขอบังคับเปนไปดวยความสามัคคีแลวก็เขาใจอันดีตอกัน ขณะนี้ใกลจะเสร็จแลวครับ  
คาดวาอีกอาทิตยเดียวก็เสร็จแลว สามารถจะเขาสภาได โดยเฉพาะอยางยิ่งทานผูมีเกียรติ  
ขอประทานโทษเอยชื่อทาน ทานคงไมโกรธเพราะชอบกันคือทานจุติเปนหวงเรื่องหนี้สิน
ของประชาชน ก็กราบเรียนทานสมาชิกผูมีเกียรติผานทานประธานนะครับวา ครั้งนี้ขอบังคับ
กรรมาธิการสามัญนั้น ก็มีคณะกรรมาธิการติดตามเรื่องหนี้สินดูแลประชาชนดวยครับ ซึ่งถา 
พอเขามาปบ มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเรียบรอย ก็จะมีคณะกรรมาธิการสามัญเลยครับ 
ดังนั้นผมคิดวาถาวันนี้ทานไดทราบขอมูลในภาพรวมอยางนี้แลวทานจะไดสบายใจจะได
ดําเนินการประชุมตามวาระไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เพื่อใหการดําเนินการของสภาเราเปนไปดวยความราบรื่น ผมอยากจะเรียนเสนออยางนี้ 
ไดไหมครับวา สําหรับขอหารือของคุณสาทิตยในเรื่องการเลื่อนการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการ
ยกรางขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรม ทางวิปรัฐบาลพรอมที่จะนํามาพิจารณาในการประชุม
อาทิตยหนาในวาระตน ๆ ไดไหมครับ เพราะวาการรางขอบังคับในเรื่องประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นก็มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองนํามาบังคับใชนะครับ 
เชิญคุณสุขุมพงศครับ 
  นายสุขุมพงศ โงนคํา (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายสุขุมพงศ โงนคํา กระผมเห็นวาเพื่อเปนการใหความรวมมือกับทุกฝาย โดยเฉพาะ
ทานประธานที่กรุณาไดขอรองนะครับ ก็เห็นวาเรามีเวลาที่สามารถจะกระทําไดตามที่ 
ทานประธานแนะนํา ผมขอเรียนวาพรรครวมรัฐบาลจะเสนอไดในคราวหนาครับ  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ทานสาทิตยไมติดใจนะครับ ตอไปก็จะเปนเรื่องที่ผมขอหารือเองนะครับ  ๒ เร่ือง 
  เร่ืองแรก เอาเรื่องเล็ก ๆ กอน เดี๋ยวเราจะมีการพิจารณาญัตติดวนเกี่ยวกับ
เร่ืองรอยเลื่อนมีพลังของคุณเจะอามิง โตะตาหยง แลวก็มีญัตติดวนรวมพิจารณาดวยอีก  
 



  ๑๓๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๑/๒ 
 
๑ ญัตติ ของ รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช เผอิญวันนี้ก็ไดรับเร่ืองเปนญัตติทํานองเดียวกัน 
คือเปนญัตติของคุณวัลลภ สุปริยศิลป ในเร่ืองปญหาดินถลมและน้ําปาไหลหลากเนื่องจาก 
ฝนตกหนัก ซึ่งผมพิจารณาเห็นแลวจริง ๆ มันก็เปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงไดอนุมัติใหนํามา
พิจารณารวม แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะเรียนหารือทานสมาชิกก็คือวาหลังจากนี้
ตอไปนะครับ ผมอยากจะใหที่ประชุมแหงนี้กําหนดเปนหลักการ เพราะวาเราไมไดกําหนด
หลักการที่ชัดเจนในการพิจารณาญัตติรวมกัน ผมขอหารือเปนอยางนี้นะครับวา ญัตตินี้
ของคุณวัลลภจะเปนญัตติสุดทายที่ผมอนุญาตใหมารวมพิจารณารวมกันกับญัตติเดิม 
ที่บรรจุระเบียบวาระไวแลว ในอนาคตญัตติดวนหรือญัตติทั่วไปใด ๆ ก็ตาม เมื่อไดถูกบรรจุ
ระเบียบวาระไวแลวเราไมนาจะอนุญาตใหมีการเสนอญัตติในทํานองเดียวกันเขามา
พิจารณารวมกัน ไมทราบที่ประชุมเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ หมายความวาเมื่อบรรจุ
ญัตติดวนใด ๆ หรือญัตติทั่วไปใด ๆ ไปแลวในระเบียบวาระการประชุม ก็ขอความกรุณา
งดการยื่นญัตติในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อขอพิจารณารวมกันกับญัตติเดิม มีทานผูใดเห็น 
เปนอยางอื่นไหมครับ คุณสุนัยครับ 
  นายสุนัย จุลพงศธร  (แบบสัดสวน)  : ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 
สุนัย จุลพงศธร  ส.ส. สัดสวน จังหวัดนครสวรรคของพรรคพลังประชาชน ก็ดวยความเคารพ
ทานประธาน แตผมไดปรึกษากับทานประธานวิป ในฐานะทานเปน ส.ส. อาวุโสที่อยูใน
สภานี้มานานมาก ทานครับ ภารกิจของผูแทนราษฎรนั้นก็วากันจริง ๆ โดยเฉพาะผูแทนราษฎร 
ตางจังหวัด ถึงประชุมสภาทีเขามาก็งก ๆ ทํางาน แลวก็ติดตอชวยเหลือประชาชน --------- 
 
                  - ๖๒/๑ 



  ๑๓๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๖๒/๑ 
 
แมวันนี้กฎหมายจะไมอนุญาตใหดําเนินการใด ๆ  ไดเต็มที่ แตเขาก็ตองใชความพยายามในการ 
ที่จะตองชวยเหลือประชาชน ดังนั้นความเปนไปไดของการยื่นญัตติอาจจะมีขอบกพรองบาง 
ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล บางทีฝายรัฐบาลยื่นไว แตเปนญัตติที่ฝายคานเขาเห็นความสําคัญ 
หรือฝายคานยื่นไว ฝายรัฐบาลไมทันยื่น แตภารกิจในพื้นที่เขาก็มีเหมือนกัน ดังนั้นผมคิดวา
ในภาวการณอยางนี้แลวเราก็ใหความสําคัญกับปญหาของประชาชน ใหความสําคัญกับ
ความคิดเห็นของผูแทนราษฎร ผูแทนราษฎรที่เขามาแตละคนกินเงินเดือนภาษีของประชาชน 
เดือนเปนแสนบาทครับทาน ดังนั้นผมคิดวาความคิดของทาน ปญหาที่ทานรับรูจากประชาชนนัน้
เรานาจะใหโอกาสแกเขามากที่สุด ดังนั้นผมอยากจะขอเสนอขอคิดเห็นเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของทานประธานวา สิ่งที่ทานดําเนินการที่ผานมานั้นเปนการเปดโอกาสให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดทําหนาที่ของเขาอยางเต็มที่ ซึ่งผมกราบขอบพระคุณทานประธาน
แทนเพื่อนสมาชิกทุกทานดวย ผมอยากจะใหทานไดวางแนวทางที่เปนอยูที่ทานปฏิบัติมานี้
อีกสักระยะหนึ่งไดไหมครับ เมื่อระบบเขาที่แลวเดี๋ยวคอยมาพิจารณากันใหมครับทานประธาน 
ขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ฟงแลวมีเหตุผล ผมจะขอหารืออยางนี้เลยก็แลวกันนะครับ สําหรับญัตติใดที่ยังไมไดเขา
ระเบียบวาระ คือหมายความวาบรรจุระเบียบวาระไวแลว แตยังไมมีการอภิปรายญัตตินั้น  ๆ
ยังเปดโอกาสใหเสนอญัตติดวนเขามาซอนได แตญัตติใดที่ไดเร่ิมมีการอภิปรายญัตตินั้น
ไปแลว ผมจะไมอนุญาตใหรับญัตตินั้นเขามารวมพิจารณา ที่ประชุมเห็นเปนอื่นไหมครับ 
จะไดกําหนดเปนหลักการแลวพวกเรารับทราบโดยทั่วกัน ก็มีทั้งความออนตัวแลวก็มีทั้ง
ความเครงครัดอยูในตัวนะครับ  
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นก็ขอใหทานเลขาธิการบันทึกประชุมดวยนะครับ เปนมติที่พวกเรา
เห็นชอบรวมกัน  
 
 



  ๑๓๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๒/๒ 
 
  เร่ืองที่ ๒ คือเร่ืองที่เกิดขึ้นเมื่อวาน สภาแหงนี้ไดมอบฉันทานุมัติใหผมเปน
ประธานคณะกรรมการสอบสวน ในเบื้องตนผมไดพูดคุยกับตัวแทนของพรรคประชาธิปตย คือ 
คุณสาทิตย วงศหนองเตย แลวผมก็ไดเสนอวาโครงสรางของคณะกรรมการที่นาจะเปนธรรม 
นาจะประกอบไปดวยบรรดาสมาชิกของพรรคการเมืองทุกพรรค พรรคละ ๑ ทาน เพราะฉะนั้น
ผมอยากจะประสานกับวิปของพรรคการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานไดกรุณาเสนอชื่อ
ใสซองใหผมก็ไดครับ เพราะผมอาจจะนั่งอยูบนบัลลังกนี้อีกหลายชั่วโมง ทานก็ไดกรุณา
ใสซองแลวก็ไปมอบใหกับผูอํานวยการกลุมงานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง  
ที่หนาหองผม แลวหลังจากนั้นเราก็จะนํารายชื่อมานั่งดู มาคุยกัน ก็ตองขอความกรุณา
ทุกพรรคขอใหเสนอชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีอาวุโสหนอย แลวก็ไดรับการยอมรับ 
ในเรื่องความเปนกลางและความเปนธรรมดวย ขอใหพวกเรามั่นใจวาคณะกรรมการ ชุดนี้จะใช
เวลาประมาณไมเกิน ๓๐ วัน สําหรับกรอบในการทํางาน เนื่องจากวาขณะนี้เราควบคุม
หรือดําเนินการประชุมโดยขอบังคับการประชุมสภา ป ๒๕๔๔ ในขณะเดียวกัน ขอบังคับ 
การประชุมสภาดังกลาวก็พวงเอาขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๔๒ มาใชบังคับดวย คณะกรรมการชุดนี้ก็จะดําเนินการไปตาม
กรอบของขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๔๒  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ไมมีทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ก็จะเปนกรอบ แลวผมก็จะรีบดําเนินการตั้ง 
คณะกรรมการโดยเร็ว จะเริ่มประชุมไดอยางชาไมนาจะเกินวันจันทรหนาครับ ก็ตอง
ขอขอบคุณที่ประชุมไวดวยครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี 
  ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมีเชนเดียวกันครับ 
  ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี  
            

- ๖๓/๑  
 



  ๑๓๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      พรภิมล ๖๓/๑ 
 
   ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวน ญัตติดวน เร่ือง ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณารอยเลื่อนมีพลังที่ตองเฝาระวังในประเทศ ของ คุณเจะอามิง  โตะตาหยง  
กับคณะเปนผูเสนอ  
   แตเนื่องจากมีญัตติในทํานองเดียวกนัอีก ๒ ฉบับ คือ 
    ญัตติแรกของ  รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช กับคณะ เร่ือง ขอใหรัฐบาลพิจารณา 
ผลกระทบและการเตรียมความพรอมตอการรับมือกรณีรอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทย 
เคลื่อนตัว  
   ญัตติดวนของคุณวัลลภ สุปริยศิลป เร่ือง ขอใหสภาพิจารณาปญหาดินถลม 
และน้ําปาไหลหลากเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่เสี่ยงภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๑๓๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                      พรภิมล ๖๓/๒ 
 
   ขอเชิญคุณเจะอามิง โตะตาหยง ในฐานะผูเสนอญัตติครับ แลวเดี๋ยวขอแจก
เอกสารญัตติของคุณวัลลภ สุปริยศิลป ใหที่ประชุมไดรับทราบดวยนะครับ เชิญคุณเจะอามิง  
โตะตาหยง ครับ 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
เจะอามิง  โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย 
ตามที่กระผมไดเสนอญัตติดวนเรื่องขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารอยเลื่อน
มีพลังที่ตองเฝาระวังในประเทศ ที่จริงกระผมไดใหความสําคัญในหลายประเด็นหลายเรื่อง 
โดยเฉพาะปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดมีการพิจารณาแลวก็เปนเรื่องหนึ่งที่ทางสภา
ไดใหความสําคัญถึงความปลอดภัย ในชีวิต ทรัพยสินของพี่นองประชาชน แมกระทั่งปญหาหนี้สิน
ของภาคประชาชนที่สภาจะตองมีการพิจารณาตอไปในโอกาสขางหนา ทานประธานครับ  
สืบเนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติเปนปญหาที่ไมสามารถที่จะคาดการณได 
และปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่สังคมมนุษยเขาทําขึ้นมาเองสวนหนึ่ง ในอนาคตซึ่งเรา 
ไมสามารถที่จะคาดการณไดครับวาเหตุการณมันเคยเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ปญหารอยเลื่อนมีพลัง ผมขออนุญาตเพื่อการสื่อสารกับพี่นองประชาชนจะไดเขาใจ 
อยางงาย ๆ รอยเลื่อนมีพลังก็คือ แผนดินไหวครับ แตสิ่งที่กระผมหยิบยื่นไดยกญัตติขึ้นมา
เสนอตอสภาก็เพื่อที่จะใหมีการเตรียมการหากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งรัฐบาลจะตองใหความดูแล
พี่นองประชาชน  ทานประธานครับ ปญหาสิ่งแวดลอมที่ เกิดขึ้นกระผมคงตองใช  
ขออนุญาตทานประธานใชเพาเวอรพอยทประกอบเปนชวง ๆ ครับทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
เชิญครับ แลวผมขออนุญาตแจกเอกสารของกรมบรรเทาสาธารณภัยดวยนะครับ  
เชิญคุณเจะอามิงตอครับ 
  นายเจะอามิง  โตะตาหยง (นราธิวาส)  : ปญหาสิ่งแวดลอมที่กระผมและคณะ 
ไดยื่นวันนี้ ผมขออนุญาตอยางนี้ครับวา สิ่งที่นําเสนอ ณ วันนี้เพื่อตองการใหรัฐบาลนั้น 
ไดมีแนวทางในการแกปญหาหากภัยพิบัติเกิดขึ้น และไมอยากใหพี่นองประชาชนที่ไดฟง 
การอภิปรายในสภาวันนี้เปนประเด็นและเปนปญหาที่จะเกิดขึ้นจนที่วาตื่นตระหนกวา 
 



  ๑๔๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๖๓/๓ 
 
ในประเทศนี้มันจะเกิดเหตุการณภัยพิบัติเกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญที่ผมนําเรียนตอทานประธาน 
เมื่อสักครูวา ปญหารอยเลื่อนเราสามารถที่จะลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 
ภัยพิบัติได หากรัฐบาลมีการเตรียมแผนในการดําเนินงาน และก็มีการเตรียมภัย 
อยางเปนระบบ สิ่งที่ตองยอมรับอยูอยางหนึ่งวา ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นได  
๒ สาเหตุ  
   สาเหตุแรกกค็ือเกิดจากมนุษยเปนผูกระทําขึน้เสยีเอง โดยเฉพาะในการทดลอง 
ระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อน และการวางระเบิด การทาํเหมืองแร  
   และอีกสิ่งหนึ่งก็คือเกิดจากธรรมชาติโดยตัวมันเอง ซึ่งภัยสิ่งแวดลอมภัยพิบัตินี้ 
ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับวา เหตุการณถามันจะเกิดไมสามารถที่จะคัดคาน ไมสามารถ 
ที่จะยุติปญหามันได ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                        - ๖๔/๑ 
 

                             
 



  ๑๔๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๖๔/๑ 
 
แตสิ่งที่เราตองยอมรับอยูอยางหนึ่งวาเหตุการณสึนามิ (Tsunami) ไดเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ทุกคนในขณะนั้นแทบจะหัวเราะเมื่อมีการเตือนภัยจากนักธรณีวิทยาวาจะเกิดเหตุการณ 
สึนามิในทะเลอันดามัน ทุกคนแทบไมเชื่อ แตวันหนึ่งเกิดเหตุการณสึนามิจริง ๆ และการเกิด 
สึนามิครั้งนั้นทําใหผูคนเสียชีวิตกันมากมาย ทานประธานที่เคารพครับ ในการเกิดแผนดินไหว 
ถาเราติดตามปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก การเกิดเหตุการณแตละครั้งทําใหประชาชนเสียชีวิตกัน
มากมาย ทรัพยสิน บานเรือนของพี่นองประชาชนก็เสียหายกันมากมาย แตหากมีการเตือนภัย 
จากรัฐบาล และมีการวางระบบในการแกไขปญหาสามารถที่จะลดอัตราการเสี่ยงที่เกิดขึ้นได  
สิ่งที่ผมเปนหวงมากที่สุด ณ วันนี้ที่ผมตองยื่นญัตติดวนขึ้นมาเพื่อพิจารณาวันนี้ผมไดมี
การติดตามขอมูลในดานธรณีวิทยาจากนักธรณีวิทยา จากนักวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานประธานทราบไหมครับ
เปนสิ่งที่นาตกใจมากที่สุดวาอาจจะเกิดแผนดินรอยเลื่อนหรือรอยเลื่อนมีพลังในประเทศ  
จากภาคเหนือ ภาคกลางไปถึงภาคใตและภาคอีสานบางจังหวัด มีทั้งหมด ๑๒๑ รอยเลื่อน 
และรอยเลื่อนที่มีพลังจริง ๆ ๔๕ รอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลังก็คือรอยเลื่อนที่สามารถทําให
เกิดแผนดินไหวครับทานประธาน แตสิ่งที่ลอแหลมมากที่สุดในประเทศนี้ที่จะเกิดปญหา
แผนดินไหวคือ ๑๔ รอยเลื่อน ๑๔ แนวแผนดินไหวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย และไดมี
การคาดการณจากนักธรณีวิทยาเขาบอกวาแผนดินไหวนี่อาจจะมีเกิดขึ้นในประเทศประมาณ 
ป ๒๕๕๑ คือปนี้ หรือไมป ๒๕๖๐ สิ่งที่ผมพูด ณ วันนี้ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับวา
ผมกลัววาการสื่อสารไปถึงพี่นองประชาชนจะมีความตื่นตระหนก อยาไดตื่นตระหนกครับ
วาสิ่งที่สภาผูแทนราษฎรมาพูดจา ณ วันนี้เพื่อที่กําลังจะหาแนวทางในการแกไข การหาทาง
ปองกันโดยเพื่อที่จะไดสอบถามรัฐบาลวา รัฐบาลไดมีแนวทางในการแกไขเรื่องนี้อยางไร 
ทานประธานที่เคารพครับ และสิ่งที่เปนหวงมากที่สุดในเมื่อมีเหตุการณแผนดินไหวตามที่
นักธรณีวิทยาไดมีการศึกษาแลว มันจะมีรอยเลื่อนบางสวนที่พัดผานไปตกในทะเลอันดามันและ
ในทะเลอาวไทย สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรอยเลื่อนพัดผานไปตกในทะเลอันดามันและทะเลอาวไทย
แลวสิ่งที่จะเกิด ณ ตรงนั้นคือจะทําใหสึนามิเกิดขึ้นอีกในประเทศไทย และมีการคาดการณวา
ความรุนแรงของลมคลื่นจะมีความเร็วของคลื่นในทะเลหากเกิดแผนดินไหว ณ ตอไปนี้ 
 



  ๑๔๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๖๔/๒ 
 
อยูในระดับที่ ๖๐๐–๘๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ดวยเหตุผลอยางนี้ครับทานประธาน พวกผม 
ถึงมีความเปนหวงวาถาเกิดเหตุการณอยางนั้นไมอยากที่จะเห็นเหมือนสึนามิ ไมอยากจะให
เกิดสถานการณอยางนี้ในประเทศ แตวาในเมื่อไดรับรูสิ่งที่ทางวิชาการไดมีการศึกษาแลว 
พวกผมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จําเปนที่จะตองมีความเปนหวงพี่นองประชาชนวา 
ถาเกิดเหตุการณอยางนั้นขึ้นมาจะทําใหผูคน จะทําใหทรัพยสินของพี่นองประชาชนนั้น
เสียหายกันมากมายเหมือนกับที่เคยเกิดในตางประเทศ ---------------------------------------- 
 

- ๖๕/๑ 



  ๑๔๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๖๕/๑ 
 
ทานประธานครับสําหรับ รอยเลื่อนที่นาเปนหวงมากที่สุด มันจะเปนรอยเลื่อนที่จังหวัด
กาญจนบุรี เปนรอยเลื่อนเจดียสามองคซึ่งจะมีการพัดผานมาจากรอยเลื่อนสะแกงของพมา 
สําหรับรอยเลื่อนเจดียสามองคนี้นาติดตามมากที่สุด เพราะวาเปนรอยเลื่อนที่มีการสรางเขื่อน 
เผอิญไปครอมบนรอยเลื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีคือรอยเลื่อนเจดียสามองคที่มาจาก
รอยเลื่อนสะแกงจากพมาพัดผานเขื่อนวชิราลงกรณหรือเขื่อนเขาแหลมเดิมครับ แลวก็ 
พัดผานถึงจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับรอยเลื่อนนี้เองที่นาเปนหวงคือมีความยาวถึง  
๒๑๐ กิโลเมตร และขนาดความกวางเทาที่นักธรณีวิทยาไดมีการคาดการณไวมีขนาด
ความกวางถึง ๒๕ กิโลเมตรครับทานประธาน สิ่งที่เปนหวงคือวาถาเกิดรอยเลื่อนหรือ 
มีการแผนดินไหวเหมือนที่นักธรณีวิทยาไดคาดการณไว ผมถามวาปญหาที่จะเกิดขึ้น 
ทานประธานถาจะดูในเพาเวอรพอยทของผม ทานจะเห็นวาจะมีเสนแดง ๆ ซึ่งจะคาดอยู
ขางลางที่มีวา อันตราย นี่นะครับ นั่นคือเสนรอยเลื่อนหรือนักธรณีวิทยามีการคาดการณวานาจะ 
มีเหตุแผนดินไหวเกิดขึ้น ณ บริเวณนั้น สิ่งที่เปนหวงมากที่สุดคือวาในขณะที่การไฟฟาฝายผลิต 
ไดมีการจัดสรางเขื่อนเจดียสามองคนี้ ในขณะนั้นไมมีการศึกษาวาเขื่อนนี้ไดตั้งไว 
บนรอยเลื่อนหรือไม อยางไร และที่รอยเลื่อนแหงนี้เคยเกิดเหตุการณแผนดินไหวแลวครับ 
สมัยในป ๒๕๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน เกิดแผนดินไหวประมาณ ๕.๙ ริกเตอร ๕.๙ ริกเตอร 
ในลักษณะการเกิดความสั่นไหวจะรุนแรงนะครับ และเครื่องใชไมสอย วัตถุ สิ่งของตาง ๆ 
จะมีการเคลื่อนไหว แตวาสิ่งที่ผมกลับไปดูยอนเมื่อไดไปศึกษาเรื่องปญหาแผนดินไหว 
ทางการไฟฟาฝายผลิตไดมีการศึกษาไววาเขื่อนของเจดียสามองค เขื่อนของเจดียสามองค
ไดมีการเผื่อไวในการรับแรงสะเทือนตาง ๆ ไว ๕๐๐-๔,๐๐๐ เทา ทานประธานทราบไหมครับ 
แตนักธรณีวิทยาที่ไดไปศึกษาใหมเขาบอกวาที่รอยเลื่อนเจดียสามองคอาจจะเกิดเหตุการณ
รอยเลื่อน ๗.๘-๘ ริกเตอร ๗.๘-๘ ริกเตอรการเกิดความสั่นไหวจะรุนแรงมากครับ อาคาร
กอสราง ที่อยูอาศัย ถนนหนทาง สะพานจะเกิดความเสียหาย แผนดินจะเกิดการแตกแยก 
วัตถุจะถูกเหวี่ยงเลยครับนี่ถาเกิด แตสิ่งที่ผมพูดนี่ไมอยากใหเกิดในประเทศไทย อยากจะ
ใหนักธรณีวิทยาที่ไปศึกษามาสิ่งที่ทานไดศึกษามาไมอยากใหเกิด แตถาเกิดแลว ผมถามวา
รัฐบาลไดเตรียมแผนการในการที่จะรองรับในการแกไขปญหาเหลานี้อยางไร จนถึง 
 



  ๑๔๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐชนก ๖๕/๒ 
 
วิศวกรของการไฟฟาฝายผลิตที่เคยสรางเขื่อนแหงนี้ไดเขียนบันทึกถึง ๒๕ หนาใหกับ 
การไฟฟาฝายผลิตตอนที่ทานไดเกษียณอายุราชการออกมาแลว ทานไดเขียนไวอยางไรครับ 
ทานไดเขียนวา สิ่งที่การไฟฟาฝายผลิตจะตองทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนที่อยูใน
พื้นที่และใหสรางเครื่องวัดอยูทายเขื่อนเพื่อเพิ่มมาตรการในการเตือนความปลอดภัยใหกับ 
พี่นองประชาชน ผมอยากจะใหทานประธานเห็นวาพอผมศึกษาตอไปอีกครับวา --------------- 
 

           - ๖๖/๑ 



  ๑๔๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๖๖/๑ 
 
ถาหากเกิดการแผนดินไหวที่เขื่อนเจดียสามองคจริง ๆ มันจะมีปญหาจากนักธรณีวิทยา
ไดพูดถึงวา ถาเขื่อนเจดียสามองคเกิดแตกขึ้นมานี่ ๖๕ อําเภอที่เปนพื้นที่อันตรายและจะ
มีพื้นที่ ๗,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ ๔ ลาน ๗ แสนไรจะมีผลกระทบ ทานประธานดู 
ในเพาเวอรพอยท ที่ผมนําเสนอเปนเพาเวอรพอยทซึ่งมาจากของการไฟฟาฝายผลิตนี่นะครับ 
เปนเรื่องนาหวงครับทานประธาน ๑๓ จังหวัด ก็หมายถึงวาในภาคกลางนี่เกือบทั้งหมด 
ถาหากเขื่อนนี้มีปญหา และถามวาในจังหวัดซึ่งมีผูคนอยูกันมากมาย อยางในภาคกลาง
ในกรุงเทพมหานครนี่จะมีปญหามากครับทานประธาน นี่นะครับที่พวกผมและสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจะตองถามรัฐบาล และผมขออนุญาตใหดูเพาเวอรพอยทอีกภาพหนึ่งครับ 
อันนี้ผมตองขอขอบคุณการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนอยางมาก การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทยไดมีความเปนหวงเรื่องเขื่อนนี้มากถึงกับไดมีการทําภาพจําลองน้ําทวม 
ถาหากเขื่อนของเจดียสามองคเกิดแตก ทานประธานครับ ทานทราบไหมครับวาถาเขื่อนนั้น 
มีปญหาจะมีระดับน้ําความสูงถึง ๒๕ เมตรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และจะใช
ระยะเวลา ๕ ชั่วโมงจากตัวเขื่อนมาถึงตัวอําเภอเมืองกาญจนบุรี และจะใชเวลา  
๑๑ ชั่วโมงจากอําเภอเมืองกาญจนบุรีมาถึงบานโปง ราชบุรี มาถึงอําเภอเมืองราชบุรีความสูง
ของน้ํา ๗.๕ เมตรครับ จากนั่นยังไมพอครับ และจะลงมาถึงที่อําเภอเมืองราชบุรีและ
จังหวัดนครปฐมอีกใชระยะเวลา ๒๓ ชั่วโมง ระยะน้ําจะวิ่งจากเขื่อนออกมาและจะวิ่งมาถึง 
ที่สําคัญที่สุดคือจะวิ่งมาถึงที่กรุงเทพมหานครน้ําจะไหลมาถึงที่กรุงเทพมหานคร พอมาถึง
ที่กรุงเทพมหานครใชเวลา ๓๕ ชั่วโมงครับทานประธาน และระดับน้ําสูงถึง ๒ เมตร นี่ไมใช
ผมคิดกันเองนะครับ เปนการที่การไฟฟาฝายผลิตเขาไดเตรียมการไว แตสิ่งที่พวกกระผม
เปนหวงคือพี่นองประชาชนซึ่งอยูในพื้นที่ไมไดรับรูเร่ืองนี้เลย กระทรวง กรม กองตาง ๆ  
ซึ่งมีความรับผิดชอบเรื่องนี้ไมไดใหความรูและสาระสําคัญใหกับพี่นองประชาชนเลย ถามวา 
ถาเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอยางที่นักธรณีวิทยาไดพูดถึง อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน  
แผนดินไหวไมสามารถที่จะสกัดกันไดและที่สําคัญที่สุดแผนดินไหวและรอยเลื่อนฝอย 
ตาง ๆ พัดผานมาถึงกรุงเทพมหานครอีกหลายรอยเลื่อนครับทานประธาน ผมไมขออนุญาต 
ที่จะใชวาพัดไปตรงไหนบาง ๆ เพราะวากลัวพี่นองประชาชนจะเกิดมีความตกใจมากขึ้น  
 



  ๑๔๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๖๖/๒ 
 
แตสิ่งที่ผมอยากจะใหทานประธานดูตรงที่กรุงเทพมหานคร ผมจะสรุปตรงที่กรุงเทพมหานคร 
นี่นะครับ ผมขออนุญาตใหเพาเวอรพอยทไปที่หนาหลัง ๆ หนอยที่มีดาวอยู ๗ ดาวครับ 
ผมขออนุญาตรอเพาเวอรพอยทนิดหนึ่งครับ หนา ๒๕ ครับ ทานประธานและเพื่อนสมาชิก 
ไดกรุณาดูในเพาเวอรพอยทที่ผมทําอยูวาในกรุงเทพมหานครจะมีรอยเลื่อนทั้งหมด  
๙ รอยเลื่อนครับทานประธาน ๙ รอยเลื่อนนี่ สิ่งที่ผมพูดถึงกําลังจะสื่อสารกับพี่นองประชาชน 
กับทานสมาชิกผูมีเกียรติวาไมใชมันจะเกิดเพียงครั้งเดียวแลวเกิดรอยเลื่อนเกิดแผนดินไหว 
ครั้งเดียว ไม แตสิ่งที่ผมกําลังจะบอกวาถาเกิดแผนดินไหวในกรุงเทพมหานครขึ้น ทางรัฐบาล
ไดมีแผนงานเตรียมการไวอยางไร ๗ รอยเลื่อน ๘ รอยเลื่อน ๙ รอยเลื่อนที่มีปญหาอยู 
และนักธรณีวิทยาเขาพูดถึงวาสิ่งเหลานี้มันมีปญหาและคอนขางจะมีปญหาที่กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลเปนพื้นที่ที่นุม ------------------------------------------------------------------------
  
                  - ๖๗/๑ 
 



  ๑๔๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ศิริลักษณ ๖๗/๑ 
 
เพราะฉะนั้นแผนการรองรับนี่แหละครับที่พวกผมจะตองพูดถึง ผมขออนุญาตไปเพาเวอรพอยท
อีกชุดหนึ่งครับ ทานสังเกตเห็นไหมครับ เพาเวอรพอยทที่ผมนําเสนออยูตอนนี้นะครับ 
เปนเพาเวอรพอยทที่เกิดขึ้นอยูในประเทศบางประเทศ ผมไมบอกวาประเทศไหนนะครับ 
แตวาก็ไมเสียหายเพราะเหตุการณภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้น ทานสังเกตเห็นไหมครับตรงที่
ลูกศรแดง ๆ ตรงที่ลูกศรแดง ๆ นั่นคือระดับทางดวนครับ ทางดวนไดลมไปเลยครับ ผมถามวา 
ถาเกิดในกรุงเทพมหานครแลวทานประธานคงจะจําไดวา ทุกนาทีจะมีรถวิ่งอยูตลอด 
บนทางดวน ผมถามวาการทางพิเศษแหงประเทศไทยมีแผนรองรับหากมีเหตุการณอยางนี้ 
เกิดขึ้นมา ทานมีแผนงานในการรองรับในการแกไขปญหาเหลานี้อยางไร และมีระบบ 
การเตือนภัยคนใชถนนหนทางซึ่งใชทางดวนในขณะนั้น ทานจะมีระบบการเตือนภัยไวรองรับ
อยางไร ทานประธานครับ การเกิดเหตุการณที่อยูในเพาเวอรพอยทนี่ผูคนเสียชีวิตกันมากมาย 
ถามวาแตละชั่วโมงที่รถวิ่งอยูบนทางดวนนะครับ ถาขณะนั้นเกิดเหตุการณขึ้นมา ถาไมมี
ระบบเตือนภัยที่ดี ความเสียหายจะเกิดขึ้นอยางมหาศาลกับพี่นองประชาชนกับประเทศชาติ
และทรัพยากรของประเทศจะมีความเสียหายกันมากมาย ผมขออนุญาตยอนกลับไปดู 
ในประวัติของการเกิดแผนดินไหวครับทานประธาน การเกิดแผนดินไหวแตละครั้งเกิดขึ้น 
อยางในป ๒๕๓๘ เกิดที่โกเบ ประเทศญี่ปุน มีแรงสะเทือน ๗.๒ ริกเตอร สงผลใหอยางไรครับ 
สงผลใหอาคารบานเรือนถลมทลายมีผูเสียชีวิตถึง ๖,๐๐๐ คนครับ ในขณะเดียวกันก็เกิด 
ในป ๒๕๔๒ เกิดแผนดินไหวอีก ๓ ครั้ง ในตุรกี โคลัมเบีย ไตหวัน มีผูเสียชีวิตถึง ๒๐,๐๐๐ คน 
สิ่งเหลานี้ละครับที่ผมเปนหวงวาถารัฐบาลไมมีแผนงานที่ดี ไมมีอะไรรองรับเลยเทาที่ 
ผมฟง ณ ขณะนี้ เทาที่ผมไดรับรูการเคลื่อนไหวในการที่จะใหความรูกับพี่นองประชาชน
เกี่ยวกับแผนดินไหว ความเคลื่อนไหวของกรมทรัพยากรธรณีก็ดี กระทรวงมหาดไทยก็ดี 
มันไมมีเลยครับ ความเขาใจของพี่นองประชาชนไมมีตอกรณีนี้ ถาเกิดเหตุการณอยางนี้
ขึ้นมาพี่นองประชาชนเขาจะไดระมัดระวังตัวเขาอยางไรในระดับตนกอน ไมมีการพูดถึง  
ทานประธานครับ สิ่งที่ผมเปนหวงตอมา ผมอยากจะใหดูในแผนที่หลังเกี่ยวกับการเกิด
เหตุการณที่อาจจะทําใหเกิดสึนามิ โดยเฉพาะในจังหวัดภาคใตจะมีการพัดผานหลายรอยเลื่อน 
แมกระทั่งรอยเลื่อนซึ่งอาจจะเกิดแผนดินไหว เขาเรียกวารอยเลื่อนบางลางนะครับ รอยเลื่อน 
 



  ๑๔๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ศิริลักษณ ๖๗/๒ 
 
บางลางก็เปนสิ่งที่นาเปนหวงอยางหนึ่ง เพราะวารอยเลื่อนบางลางบนรอยเลื่อนจะครอม
ดวยเขื่อนเหมือนกับเจดียสามองคครับทานประธาน แตสิ่งที่พี่นองประชาชนที่จะตองไดรับ
ผลกระทบ ถามวาวันนี้เขามีความรูเร่ืองเหลานี้หรือไม ไมเลยครับ ไมเคยไดรับรู ไมเคยไดรับ 
ความรูจากรัฐบาลเลย และแผนงานในการแกไขปญหาเหลานี้ รัฐบาลเทาที่ผมดู 
แมกระทั่งในนโยบายของรัฐบาลเองก็ไมมี ผมถึงตั้งญัตตินี้เพื่อมาสอบถามรัฐบาล เพื่อให
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาและหาแนวทางการแกไขตอไป ผมอยากจะ
ถามรัฐบาลวาในขณะนี้รัฐบาลไดจัดระบบการปองกันการแจงเตือนภัยและบรรเทาภัย
แผนดินไหวเหลานี้ไวอยางไรหรือไม --------------------------------------------------------------
       

            - ๖๘/๑ 



  ๑๔๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๖๘/๑ 
 
และทานไดมีขอบังคับในการออกแบบการกอสรางอาคารดานแผนดินไหวไวในพื้นที่ 
เตือนภัยหรือไม อยางไร เหตุผลที่ผมตองถามอยางนี้เพราะวาเวลาเกิดแผนดินไหวขึ้นมานะครับ  
ในเมืองที่เจริญ ๆ จะมีตึกสูงขึ้นมาก ถาไมมีแบบแผนแบบแปลนในการสรางเพื่อรองรับ
แผนดินไหวก็จะทําใหเกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้นมากขึ้นกวาเดิมและถามรัฐบาลตอไปวา
การศึกษาแหลงกําเนิดแผนดินไหวรอยเลื่อนมีพลังนี่นะครับ ในประเทศนี้ทานไดศึกษาไว
แลวหรือไม อยางไร และทานไดแจงเตือนภัยไปยังจังหวัดและใหความรูกับพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่เหลานั้นหรือไม อยางไร ถามรัฐบาลตอไปวารัฐบาลมีแผนที่จะแบงเขต
เสี่ยงภัยแผนดินไหวหรือไม อยางไร และการประเมินความเสี่ยงบริเวณที่คาดวาจะมีผลกระทบ
ความรุนแรงตอพี่นองประชาชนเหลานี้ทางกระทรวง กรม กองตาง ๆ ไดมีขอมูลไวหรือไม 
อยางไร และขอมูลเหลานี้จะสามารถเปดเผยใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะเกิด 
การเสี่ยงภัยเหลานั้นไวไดหรือไม อยางไร และสิ่งที่ผมอยากจะถามตอไปวาในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนี้
รัฐบาลไดมีการจัดระบบเครื่องวัดสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพไวในขณะนี้กี่จุด และหาก 
ยังไมมี รัฐบาลมีแผนงานเหลานี้ไวหรือไม อยางไร สิ่งที่สําคัญในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยทานไดมี 
การซักซอมพี่นองประชาชนในการเผชิญภัย เหตุ หากจะเกิดภัยพิบัติเหลานี้ไวหรือไม อยางไร 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ผมจะตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งเกี่ยวกับกรมบรรเทาสาธารณภัย 
อยากตั้งขอสังเกตอยางไรครับวา ชวงที่เกิดสึนามิในจังหวัดภาคใต ณ วันนั้นทานคงจะทราบ 
ผูคนทั้งหลายคงจะเห็นวาคนที่ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่ไปถึงสถานที่ไดไวทีส่ดุ
เปนหนวยบรรเทาสาธารณภัยของเอกชน เหตุผลที่ตองพูดอยางนี้เพราะวาในพื้นที่เขาพูดถึง
อยางนั้นจริง ๆ  ครับ กวาจะไดรับการเหลียวแลจากหนวยงานของรัฐใชเวลานาน สิ่งที่สําคัญ 
คือรัฐบาลและหนวยงานของรัฐไมมีความเอกภาพในการบริหารจัดการหนวยงาน 
ในการแกปญหา สิ่งที่ผมอยากจะเสนอตอรัฐบาลตอไปวารัฐบาลควรที่จะตองจัดใหมี
องคกรอิสระเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจะใหมีการบังคับบัญชาในการแกไข
ปญหาหากเกิดภัยพิบัติอยางนี้โดยตรงเลย เพราะหลายกรณีอยางที่เกิดภัยพิบัติครั้งที่แลว
การสั่งการ การเตือนภัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง อีกที่หนึ่งนี่ไมยอมรับฟงในการบังคับบัญชา 
เพราะมีการซอนงานกันอยู สิ่งเหลานี้ครับที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนหวง ไมใชวา 
 



  ๑๕๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             บุศยรินทร ๖๘/๒ 
 
ปญหาอื่นไมสําคัญ ปญหาอื่นก็สําคัญ แตปญหานี้ที่สําคัญที่พวกผมจําเปนที่จะตอง 
ลุกขึ้นนํามาพิจารณาในสภาแหงนี้ก็เพราะวาเหตุการณภัยพิบัติตามธรรมชาตินี้ไมสามารถ 
ที่จะคาดการณได และเปนภัยพิบัติที่ใกลตัวซึ่งผูคนทั้งหลายจะลืมไปครับ จะลืมนึกถึง 
เพราะเปนเรื่องธรรมชาติ คนเราสวนใหญในเมื่อไมเห็นโรงศพแลวไมหลั่งน้ําตา สิ่งเหลานี้
ผมอยากจะฝากเตือนรัฐบาลวาตองใหความสําคัญกับภัยพิบัติ โดยเฉพาะสิ่งแวดลอม 
ขอขอบคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวนัท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนทีส่อง) : ขอเชญิ  
รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช ครับ 
   

        - ๖๙/๑ 
 
 
 



  ๑๕๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๙/๑ 
 
   รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช (ขอนแกน)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม รอยโท 
ปรีชาพล พงษพานิช สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดขอนแกน 
ตองกราบขอบพระคุณทานประธานครับที่ใหโอกาสกระผมและคณะไดยื่นญัตติดวน 
เพื่อเสนอใหรัฐบาลพิจารณาถึงผลกระทบและการเตรียมความพรอมในการรับมือกรณีที่
รอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทยนั้นเคลื่อนตัว ญัตตินี้ไดมีการเลื่อนมาเรื่อย ๆ ครับ 
มีเพื่อนสมาชิกหลายทานแซวผมวาสงสัยวาชื่อจะไมคอยเปนมงคล สิ่งหนึ่งที่ผมถือวา
หลาย ๆ ทานอาจจะไมคอยใหความสนใจในเรื่องนี้ นึกวาเปนเรื่องไกลตัว แลวก็อาจจะ 
ไมเปนประเด็นฮอท (Hot) ในสังคมเหมือนกับหลาย ๆ เร่ือง อยางเชนเรื่องตัดไขนะครับ
ทานประธาน แตวาผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา หลังจากการฟงอภิปรายของกระผม 
ในวันนี้แลวก็อยากจะเตือนวาถารอยเลื่อนเหลานี้นั้นเคลื่อนตัว ไขนั้นอาจจะไมเหลือใหตดั
ดวยซ้ํานะครับทานประธาน ทานประธานที่เคารพครับ ที่กระผมใหความสําคัญและ 
ใหความสนใจในเรื่องญัตตินี้เปนอยางยิ่ง ก็เพราะวาเรื่องของรอยเลื่อนของเปลือกโลก 
ที่เคลื่อนตัวในประเทศไทยนั้นมีความสําคัญ มีความเชื่อมโยงเปนปจจัยและสาเหตุสําคัญ 
ที่จะนําไปสูการเกิดภัยพิบัติแผนดินไหว แมวาการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยนั้น 
จะเกิดขึ้นไมบอยครั้งเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ไมวาจะเปนจีน พมา 
ญ่ีปุน อินโดนีเซีย หรือฟลิปปนส แตทุกครั้งที่เกิดเหตุการณแผนดินไหว ก็อาจจะสงผลกระทบ
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชนไดอยางมหาศาล ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ตองยอมรับอยางหนึ่งครับวาเหตุการณแผนดินไหวนั้นเปนปรากฏการณ 
ทางธรรมชาติที่อยูเหนือการควบคุมของมนุษย พูดงาย ๆ ก็คือเราไมรูเลยวามันจะเกิดขึ้น
เมื่อไร จะเกิดขึ้นที่ไหน และจะมีขนาดความรุนแรงมากนอยเพียงใด เมื่อเราไมสามารถยับยั้ง
การเกิดของมันได สิ่งหนึ่งครับในฐานะที่เราเปนมนุษยที่ยังจะตองอาศัยอยูบนโลกใบนี้
ตอไปก็คือเราสามารถที่จะเตรียมความพรอมในการรับมือกับมันเพื่อลดผลกระทบและ
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจริง ๆ แลวเราสามารถที่จะเรียนรูไดจากเหตุการณ
ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตครับ ไมวาจะกับตัวเราเองหรือกับในตางประเทศก็ตาม ถาเพื่อนสมาชิก
และพี่นองประชาชนพอจะจําได ผมคิดวายังคงจําไดครับ เหตุการณที่ถือวาเปนภัยพิบัติ 
 



  ๑๕๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๙/๒ 
 
ทางธรรมชาติที่ รุนแรงที่สุดในประเทศไทยครั้งหนึ่งก็คือเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ ๒๖ 
เดือนธันวาคม ป๒๕๔๗ สึนามิครั้งนั้นทําใหเกิดความสูญเสียอยางรุนแรงทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินครับทานประธาน เหตุผลสําคัญที่กอใหเกิดความสูญเสียครั้งนั้นอยางมากมาย 
ก็เพราะวาไมมีใครคาดคิดครับวาเหตุการณเหลานี้นั้นจะเกิดขึ้น ใชวาสึนามินั้นไมเคยเกิดขึ้น
ในประเทศไทยครับทานประธาน มันเคยเกิดขึ้นมาแลว ถึงแมวาความถี่ของการเกิดนั้นจะไม
บอยครั้งก็ตาม ครั้งลาสุดที่เกิดเหตุสึนามินี้ก็คือคร้ังเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนตุลาคม ป ๒๕๐๕  
ที่เขาซัดถลมแหลมตะลุมพุกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนั้นมาตรการในการเตรียม
ความพรอม แผนการตาง ๆ ความรูของพี่นองประชาชนนั้นเทียบเทาแค ๐ ครับ ไมมีใคร
รับรูรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณสึนามิ ทําใหเกิดความสูญเสีย พี่นองประชาชนเสียชีวิต 
ถึง ๙๐๐ กวาคน ๔๒ ปตอมาครับ ธันวาคม ป ๒๕๔๗ ก็ยังเหมือนเดิมครับ มาตรการ
แผนการตาง ๆ ความรูพี่นองประชาชนก็ยังไมไดพัฒนาเพิ่มขึ้น แตครั้งนี้นะครับสงผลกระทบ
รุนแรงเนื่องจากวาพื้นที่ประสบภัยนั้นเปนพื้นที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวและพี่นองประชาชน 
ทั้งไทยและตางประเทศอยูจํานวนมาก เหตุการณครั้งนั้นทําใหเกิดความสูญเสีย มีพี่นอง
ประชาชนเสียชีวิตถึง ๘,๐๐๐ กวาคน บาดเจ็บ ๘,๐๐๐ กวาคน มีมูลคาความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจสูงถึง ๑๗,๔๘๐ ลานบาท บทเรียนนั้นเจ็บปวดครับทานประธาน เปนความสูญเสีย
ครั้งยิ่งใหญที่แลกมาดวยเลือดและน้ําตา ซึ่งกระทบหมดทุกมิติครับ ไมวาจะเปนมิติของ
ทางดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและจิตใจของพี่นองประชาชน ซึ่งจริง ๆ แลว 
ในหลายประเทศเองก็ไดลวนแลวแตจายบทเรียนราคาแพงสําหรับการปองกันภัยเกี่ยวกับ
สาธารณภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนดินไหว ยกตัวอยางใหฟงครับ ประเทศญี่ปุนซึ่งเปน
ประเทศที่นานาประเทศนั้นใหการยอมรับวามีมาตรการในการรับมือแผนดินไหวดีที่สุดในโลก 
ประเทศหนึ่ง ถึงขนาดวาคนญี่ปุนนั้นพูดวาญี่ปุนนั้นจะเปนประเทศแรกที่สามารถคาดการณ 
การเกิดแผนดินไหวไดลวงหนา ญ่ีปุนเองเปนประเทศที่ตั้งอยูบนที่เราเรียกวาขอบของเปลือกโลก 
ก็คือแหลงกําเนิดแผนดินไหว มีเหตุเกิดแผนดินไหวคอนขางจะบอยครั้ง ซึ่งประเทศญี่ปุน
มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวครั้งแรก
เมื่อปคริสตศักราช ๑๙๑๙ แตจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหญ่ีปุนนั้นหันมาใหความสนใจ  
 



  ๑๕๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๖๙/๓ 
 
จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทางรัฐบาลญี่ปุนนั้นหันมาทุมเทงบประมาณในการปองกันภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติในระดับประเทศนั้นก็คือมันเปนผลพวงจากการเกิดแผนดินไหวครับทานประธาน  
 
 

   - ๗๐/๑ 



  ๑๕๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๗๐/๑ 
 
ในป ๑๙๒๓ ที่เราเรียกวา เดอะ เกรท แคนโต เอิรธเควก (The Great Kanto Earthquake) 
ที่เมืองโตเกียวครั้งนั้นขนาดของความรุนแรงสูงถึง ๗.๙ ริกเตอร มีพี่นองประชาชนเสียชีวิต
มากมายถึง ๑๔๒,๐๐๐ กวาคน บานเรือนพังทลาย ๕๗๐,๐๐๐ กวาหลังคาเรือน พี่นอง
ประชาชนกวา ๒ ลานชีวิตไรที่อยูอาศัยตองอพยพออกจากพื้นที่มูลคาความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจนั้นสูงถึง ๑,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ นี่คือมูลคาทางเศรษฐกิจเมื่อ ๘๐ กวาป
ที่แลวนะครับทานประธาน เจ็บปวดแลวก็สูญเสียเปนอยางมาก ฉะนั้นทานประธานครับ 
ผมเองวันนี้ยังตองกราบเรียนวาผมอยากจะถามทางรัฐบาลวาทานมีมาตรการอยางไร 
ในการรับมือในการเตรียมการ เพราะวาเรื่องนี้นั้นไมใชเร่ืองเล็ก ๆ ไมใชเร่ืองไกลตัวอีกตอไป  
พี่นองประชาชนตองรับทราบถึงสถานะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ที่ผมพูด
ประเด็นนี้ในวันนี้นั้นไมไดตองการใหเกิดการแตกตื่นหรือตื่นตระหนก แตผมตองการให 
พี่นองประชาชนและเพื่อนสมาชิกและหนวยงานที่เกี่ยวของนั้นตระหนักถึงพิษภัยของมัน 
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้ก็คงจะไดรับการชี้แจงจาก
ทางหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางที่ผมกราบเรียนไปแลวผมอยากจะทราบวาทานมี
มาตรการอยางไร มีความพรอมแคไหนในกรณีที่เราตองเผชิญกับเหตุการณแผนดินไหว 
ในอนาคต ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปนการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสิน
ของพี่นองประชาชนและประเทศชาติของเรา และเปนการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตก็เพื่อปจจุบันและอนาคตของพวกเราทุกคน ๓ อาทิตยที่ผานมามีเพื่อนสมาชิก 
เมื่อทราบวากระผมมีคิวจะอภิปรายยื่นญัตติก็ไดถามกระผมวาญัตติเร่ืองอะไร ผมบอกวา
เปนเรื่องของรอยเลื่อนของเปลือกโลกหลายคนก็เขาใจครับ แตหลาย ๆ คนก็ไมคอยมั่นใจ
ไมคอยแนใจสักเทาไรวามันเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร อาจจะเปนเพราะวาเรื่องรอยเลื่อนของ
เปลือกโลกนั้นเปนเรื่องที่ไมเคยประสบพบเจอไมเปนปญหาในพื้นที่ วันนี้ผมจึงขออนุญาต
ทานประธานใชเวลาสภาแหงนี้ไดพูดเรื่องพื้นเกี่ยวกับรอยเลื่อนสักนิดหนึ่งเพื่อเปนการให
ความรูและเปนการสรางความกระจางแกเพื่อนสมาชิกและพี่นองประชาชนที่ฟงอยูทางบาน
วาจริง ๆ แลวรอยเลื่อนที่กระผมพูดถึงในวันนี้เราพูดถึงรอยแตกหรือรอยแยกที่เกิดจาก
การแปรสัณฐานของเปลือกโลก และที่ผมใหความสําคัญในญัตตินี้เปนพิเศษก็คือเราพูด 
 



  ๑๕๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๐/๒ 
 
ถึงรอยเลื่อนที่มีพลัง ภาษาอังกฤษเขาเรียกวา แอคทีฟ ฟอลตส (Active faults) รอยเลื่อน
ที่มีพลังนี้ก็คือแนวกลุมรอยเลื่อนบนเปลือกโลกที่ยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่ 
หรือเคลื่อนตัวได นักธรณีวิทยานั้นบอกวารอยเลื่อนที่มีพลังนั้นจะตองเคลื่อนที่อยางนอย  
๑ ครั้งภายในระยะเวลา ๑๐,๐๐๐ ป พูดงาย ๆ ก็คือรอยเลื่อนเหลานี้ที่มีพลังอาจจะกอใหเกิด
แผนดินไหวไดในอนาคต เพียงแตวาเราไมรูวามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรหรือเกิดขึ้นที่ไหน  
ทานประธานครับ กระผมขออนุญาตใชแผนที่ชวยในการอภิปราย นี่คือแผนที่ประเทศไทย
ซึ่งจากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสํารวจ
แลวก็ระบุพบวาประเทศไทยของเรานั้นมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งสิ้นถึง ๑๓ กลุมรอยเลื่อน
ดวยกัน เมื่อสักครูนี้เพื่อนสมาชิกที่ไดอภิปรายไปบอกวามี ๑๔ กลุมรอยเลื่อน ซึ่งผมคิดวา
ถาเดาไมผิดทานคงจะไดขอมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา สวนของกระผมนั้นมาจาก 
กรมทรัพยากรธรณี ๑๓ กลุมรอยเลื่อนนี้แหละครับมันก็มีชื่อ รอยเลื่อนแมจัน รอยเลื่อนปว 
พะเยา เถิน แมทา แมฮองสอน เมย อุตรดิตถ ศรีสวัสดิ์ เจดียสามองค ทาแขก ระนองและ
คลองมะรุย กลุมรอยเหลานี้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยถึง ๒๒ จังหวัดดวยกัน แบงเปน
ภาคเหนือ ๑๑ จังหวัด ตะวันตก ๓ จังหวัด อีสาน ๒ จังหวัด แลวก็ใตอีก ๖ จังหวัด ซึ่งทาง
ภาคเหนือนั้นก็ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กําแพงเพชร ลําพูน ลําปาง 
แพร พะเยา นาน และอุตรดิตถ รอยเลื่อนทางทิศตะวันตกก็คือครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรีและอุทัยธานี ทางภาคอีสานก็คือรอยเลื่อนทาแขกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดหนองคาย
และนครพนม สวนภาคใต ๖ จังหวัดก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง พังงา  
แลวก็สุราษฎรธานี ทานประธานที่เคารพ อยางที่ผมกราบเรียนไปแลววารอยเลื่อนที่มีพลัง
เหลานี้เมื่อเคลื่อนตัวนั้นก็จะเปนสาเหตุสําคัญที่จะนําไปสูการเกิดแผนดินไหว -------------- 
 
                  - ๗๑/๑ 



  ๑๕๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๗๑/๑ 
 
ซึ่งแผนดินไหวในประเทศไทยของเรานั้นมีการตรวจวัดครั้งแรกเมื่อป ๒๕๐๖ ที่สถานีตรวจ
แผนดินไหวที่จังหวัดเชียงใหมของกรมอุตุนิยมวิทยา สวนเหตุการณแผนดินไหวครั้งยิ่งใหญ
ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นก็คือแผนดินไหวที่อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
ในป ๒๕๒๖ ครั้งนั้นขนาดของความรุนแรงสูงถึง ๕.๙ ริกเตอร ทานประธานครับ แตผลกระทบ 
ที่ไดรับนั้นก็ไมไดกอใหเกิดความเสียหายมากมาย เพียงแตรูสึกไดแลวก็ในบริเวณของ 
จุดศูนยกลางแลวก็พื้นที่กรุงเทพมหานคร ถาจะพูดถึงเรื่องของแผนดินไหวเราสามารถ
แบงระดับความรุนแรงของแผนดินไหวไดเปน ๓ ระดับดวยกัน ก็คือ เล็ก กลาง แลวก็ใหญ 
ระดับเล็กเราพูดถึงความรุนแรงของแผนดินไหวที่มีขนาดต่ํากวา ๕ ริกเตอร ขนาดกลางก็คือ
ความรุนแรงขนาด ๕-๕.๙ ริกเตอร แผนดินไหวขนาดใหญก็คือมากกวา ๖ ริกเตอรขึ้นไป  
ทานประธานที่เคารพครับ สําหรับพื้นที่ในประเทศไทยนั้นแหลงกําเนิดแผนดินไหวสวนใหญ
จะอยูทางภาคเหนือแลวก็ภาคตะวันตกของประเทศซึ่งมีรอยเลื่อนเหลานี้พาดผานอยู  
อีกทั้งทางนักวิชาการเองจากการสํารวจก็พบวาพื้นที่ ๒ ภาคนี้เปนพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ
แผนดินไหวขนาดกลางคอนขางจะบอย แลวก็มีการคาดการณวาอาจจะกอใหเกิดแผนดินไหว 
ขนาดใหญไดในอนาคต จากขอมูลของกองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดสํารวจแลวก็จดสถิติการเกิดแผนดินไหว 
ที่มีจุดศูนยกลางในประเทศไทยตั้งแต ป ๒๕๑๘-๒๕๕๐ เกิดเหตุแผนดินไหวทั้งสิ้นถึง  
๑๑๑ ครั้ง ขนาดของความรุนแรงนั้นก็มีระดับความรุนแรงแตกตางกันไป ผมไปคิดคาเฉลี่ยแลว
สวนใหญนั้นจะอยูในระดับ ๒-๕ ริกเตอร ซึ่งผลกระทบที่ไดรับสวนใหญก็เพียงแครูสึกไดนะครับ 
ไมไดกอใหเกิดความรุนแรงมากมาย แตก็มีบางเหตุการณที่แผนดินไหวนั้นกอใหเกิด 
ความเสียหาย ยกตัวอยาง เหตุการณแผนดินไหวที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ 
เดือนกันยายน ป ๒๕๓๗ ในครั้งนั้นความเสียหายที่ไดรับขนาดความรุนแรงสูงถึง ๕.๑ ริกเตอร 
ก็ทําใหอาคารบานเรือนที่อยูใกลจุดศูนยกลางนั้นไดรับความเสียหาย ซึ่งในกรณีนี้ก็ไดแก
อาคารคอนกรีต ๒ ชั้นของโรงพยาบาลพาน วัดอีก ๓๐ กวาแหง โรงเรียนอีก ๒๐ กวาหลัง  
อีกเหตุการณหนึ่งที่ผมถือวาเปนเหตุการณที่มีความรุนแรงกระทบตอความรูสึกของพี่นอง
ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตใจของพี่นองพุทธศาสนิกชนก็คือเหตุการณแผนดินไหว 
 



  ๑๕๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               กลุนษิฐ ๗๑/๒ 
 
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม ป ๒๕๕๐ ครั้งนั้นจุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวนั้น 
อยูใกลที่ตั้งขององคพระธาตุจอมกิตติ จังหวัดเชียงราย แนนอนครับ ผลที่ไดรับนั้น
ผลกระทบก็คือองคพระธาตุเกิดรอยราว ยอดพระธาตุหักโคนลงมาซึ่งเราเองไมสามารถ 
ที่จะตีคา ประเมินคาความเสียหายทางเศรษฐกิจได เพราะวาพระธาตุนั้นเปนบวรสถาน 
เปนศาสนสถานที่เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่นองประชาชน ไมใชเฉพาะทางภาคเหนือ 
อันนี้คือขอมูลโดยรวม ๆ  ของการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย แตสิ่งที่กระผมอยากจะนาํเรยีน 
ทานประธานแลวก็ใหความสําคัญเปนพิเศษก็คือเร่ืองของแผนดินไหวขนาดกลางแลวก็
ขนาดใหญ ซึ่งแผนดินไหวขนาดกลางนั้นเคยเกิดทั้งสิ้นในประเทศไทยถึง ๑๐ ครั้งดวยกัน จะวามี
อันตรายก็เปนอันตรายครับ เพราะวาแผนดินไหวขนาดกลางนั้นมีศักยภาพสามารถขยาย
ความรุนแรงในระยะทาง ๑๐-๑๕ กิโลเมตร จากจุดศูนยกลาง สําหรับกรณีประเทศไทยนั้น
อาจจะไมคอยประจักษถึงความเสียหาย เนื่องจากวาทุกครั้งที่เกิดแผนดินไหวขนาดกลางนี้
สวนใหญมันจะไมเกิดในบริเวณชุมชนทานประธาน มันมักจะไปมีจุดศูนยกลางของการเกิด
แผนดินไหวในบริเวณปา เขา หรือวาแองน้ํา ทําใหไมเกิดความเสียหายอยางรุนแรง  
แตในทางกลับกันถาเหตุการณแผนดินไหวขนาดกลางนี้ไปเกิดขึ้นในบริเวณที่เปนชุมชน 
ยกตัวอยางครับ เมืองใหญ ๆ ที่มีประชากรหนาแนน มีอาคาร บานเรือน สถานที่จํานวนมาก
ที่ไมไดออกแบบมาเพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวผลลัพธที่จะตามมานั้น 
คงจะคาดเดาไมยากครับ โศกนาฏกรรม ความหายนะ และความสูญเสียเหมือนกับที่เคย
เกิดขึ้นกับในหลาย ๆ ประเทศมาแลว ยกตัวอยาง ครั้งนั้นก็ตาย ๑๒,๐๐๐ คนครับ 
ทานประธาน เจ็บอีก ๑๒,๐๐๐ คน บานเรือนพังยับเยิน อีกครั้งหนึ่งก็ที่ประเทศเยเมน  
เมื่อป ๒๕๒๕ ความรุนแรงวัดได ๕.๘ ริกเตอร ครั้งนั้นก็ตายไป ๒,๘๐๐ คน แลวก็บานเรือน
เสียหายกวา ๓๐๐ หมูบาน ทานประธานที่เคารพครับ นั่นคือแผนดินไหวขนาดกลาง -------- 
 
                  - ๗๒/๑ 
 



  ๑๕๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๗๒/๑ 
 
สวนแผนดินไหวขนาดใหญนั้นไมปรากฏวาเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็จริงครับ แตสวนใหญนั้น
มักจะเกิดในประเทศเพื่อนบาน ยกตัวอยาง ประเทศจีน ประเทศพมา แถบ ๆ ทะเลอันดามัน 
หรือทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ซึ่งแผนดินไหวขนาดใหญนี้แมวาจะเกิดอยูรอบนอก
ประเทศก็ตาม แตก็อาจจะสงผลกระทบมาถึงพี่นองประชาชนและบานเรือนในประเทศไทยได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขออนุญาตทานประธานใชบอรด (Board) ในการชวยอภิปรายนะครับ นี่คือ
แผนที่ครับ ประเทศไทยคือ สีเหลืองตรงนี้ นี่คือประเทศพมา รอยตอพื้นที่ตรงนี้ละครับ 
มีความสําคัญและนาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะอะไรครับทานประธาน ถึงแมวาแผนดินไหวนั้น
จะเกิดขึ้นในประเทศพมาก็ตาม แตอาจจะสงผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานคร พื้นที่ปริมณฑล 
และหลาย ๆ พื้นที่ในประเทศไทยได เนื่องจากวามันมีรอยเลื่อนที่มีความเชื่อมตอกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนี่ครับตัวแสบครับ รอยเลื่อนสะแกงนี่ละครับมีความสําคัญ เพราะวา
มันมีรอยเชื่อมตอกันมาทางรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดียสามองค แผนที่นี้ 
มันไมไดตอมานะครับ ถาตอมาตรงนี้จะพาดผาน มันมีรอยเลื่อนที่ตอจากเจดียสามองค 
พาดผานมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม และสมุทรปราการ ซึ่งสถานการณที่นาเปนหวง
ก็คือ บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําไมผมถึงบอกวานาเปนหวง นอกจาก
พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเปนพื้นที่เศรษฐกิจแลว โดยสภาพธรณีวิทยา
กรุงเทพมหานครนั้นมีดินที่มีสภาพเปนดินออน ทานประธานอาจจะสงสัยครับวาดินออน
แลวอยางไร ดินออนมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ สามารถขยายแรงสั่นสะเทือนไดมากกวา ๓–๔ เทา
ในดินปกติ ฉะนั้นผมเองตองกราบเรียนอยางนี้วา เราเองตองมีการเตรียมพรอมในการรับมือ
ตอเหตุการณแผนดินไหว ไมวาแผนดินไหวนั้นจะมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ 
จะเกิดขึ้นบริเวณชุมชน หรือไมชุมชนก็ตาม เราตองเตรียมพรอมเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีหนวยงานซึ่งถือวาเปนกลไก
เปนแขนขาสําคัญในการรับมือกับภัยพิบัติแผนดินไหวอยูประมาณ ๔–๕ หนวยงานหลัก ๆ 
ดวยกัน  
   หนวยงานแรกก็คือ กรมทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม หนวยงานนี้ยังมีหนาที่ในการใหความรูทางดานวิชาการ ไมวาจะเปนความรู 
ดานสัณฐานธรณี วิชาการชั้นหิน ชั้นดิน การชี้โซน และการใหความรูแกพี่นองประชาชน 



  ๑๕๙
 สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๗๒/๒ 
 
  หนวยงานตอไปก็คือ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อันนี้สังกัด
กระทรวงมหาดไทย หนวยงานนี้มีหนาที่ในการใหความรูแกพี่นองประชาชน ซักซอมแผน 
ไมวาจะเปนแผนเผชิญเหตุ แผนชวยเหลือ แผนอพยพ เพื่อไมใหเกิดความเสียหายและ
ความวุนวายในกรณีที่ตองเผชิญเหตุการณจริง อีกทั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น
ก็มีหนาที่ในการเขาไปชวยเหลือเยียวยาบรรเทา ฟนฟูใหแกพี่นองประชาชนที่ประสบกับ
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  หนวยงานที่ ๓ ก็คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง อันนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เชนกัน มีหนาที่ในการควบคุมการออกแบบ กอสรางอาคาร เพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองนี้ก็มีกฎกระทรวงมหาดไทยรองรับอํานาจ
หนาที่อยู ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ก็คือควบคุม
อาคาร การกอสรางอาคารในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด กฎกระทรวง ป ๒๕๔๐ ควบคุมพื้นที่  
๑๐ จังหวัด ก็ไดแกพื้นที่ทางภาคเหนือ ๙ จังหวัด และทางภาคตะวันตกอีก ๑ จังหวัดก็คือ
กาญจนบุรี ซึ่งตอมาในเดือนพฤศจิกายน ป ๒๕๕๐ ปที่ผานมา กระทรวงมหาดไทยก็มี
การประกาศเพิ่มเติม ประกาศเปนกฎกระทรวง ป ๒๕๕๐ เพิ่มเติมพื้นที่อีก ๑๒ จังหวัด  
ก็คือภาคกลาง ๕ จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับอีก ๗ จังหวัดทางภาคใต  
ซึ่งเปนพื้นที่ที่เสี่ยงภัยตอแผนดินไหว  
  หนวยงานตอไปก็คือ สํานักงานคณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ อันนี้
สังกัดกระทรวงไอซีที (ICT) อยูภายใตการดูแลของกรมอุตุนิยมวิทยา ก็มีหนาที่ในการดู
เร่ืองของนโยบายเกี่ยวกับแผนดินไหวในระดับประเทศ แลวก็เร่ืองของสถานีตรวจแผนดินไหว 
อุปกรณ เครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ และหนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ มีหนาที่ในการแจงเตือน 
มีการออกประกาศคําเตือน ซึ่งภายใตกรมอุตุนิยมวิทยานี้ก็มีอีกหนวยงานหนึ่ง ซึ่งผมคิดวา
พี่นองประชาชนและเพื่อนสมาชิกคงจะพอคุนหูกันดีอยูก็คือ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ  
ซึ่งจัดตั้งมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีการเปดศูนยอยางเปนทางการ หลังจากที่เกิด
เหตุการณสึนามิเมื่อป ๒๕๔๗ อันนี้ก็มีหนาที่ในการตรวจสอบ แลวก็ดูแลเรื่องแผนดินไหว
ใตทะเล หรือการเกิดสึนามิ -----------------------------------------------------------      - ๗๓/๑ 
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ทานประธานที่เคารพครับ จากประเด็นที่กระผมไดอภิปรายแลวก็นําเรียนทานประธาน 
ไปแลว ผมเชื่อวาทานประธานเองก็คงจะคิดเหมือนกับผมวาแมวาเรื่องของภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวนั้นจะไมปรากฏความรุนแรงมากนักในประเทศไทย แตเราเองคงจะรอใหเกิด
ความสูญเสีย ความเสียหายกอนไมได ผมจึงไดนําปญหานี้มาพูดในสภาตั้งเปนญัตติ
เพื่อที่จะหามาตรการในเชิงรุกเพื่อแกไขบทเรียนแลวก็จากประสบการณที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ทั้งกับประเทศของเราเองและในตางประเทศ ซึ่งนานาประเทศที่มีการพัฒนาแลวลวนแลวแต 
ใหความสําคัญเรื่องเกี่ยวกับการปองกันมากกวาการบรรเทา ซึ่งจากการศึกษาของหนวยงาน
หลาย ๆ ประเทศนะครับ ผมยกตัวอยางมาใหฟง ๑ ตัวอยางก็คือ สถาบันเวิลด วอช 
(World watch) ไดศึกษา ทานเปรียบเทียบใหฟงวาการลงทุนเกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติ
จํานวน ๑ บาทครับทานประธาน สามารถที่จะลดความสูญเสียและความเสียหายจาก 
การเกิดภัยพิบัติไดสูงถึง ๘ บาท ไมตองจบเศรษฐศาสตรก็คงจะรูวา มันคุมคากับความที่เราจะตอง
ทุมเทในเรื่องของงบประมาณและความเอาใจใส ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวทุกประเทศนั้น
ลวนแลวแตใชกลยุทธในเชิงรุกเขาไปบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผมเอง
ก็อยากจะใหประเทศของเรานั้นไดดําเนินนโยบายดังกลาวเชนกัน กระผมเชื่อวาทานประธาน
ก็คงจะเปนหวงเชนเดียวกับผม ผมจึงอยากจะนําเรียนเสนอแนวทางแลวขอเสนอแนะมายัง
ทานประธานเพื่อนําเรียนรัฐบาลตอไป ซึ่งในระยะยาวนั้นผมเองอยากจะใหมีการนําหนวยงาน
ที่มีหนาที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนดินไหวทั้ง ๕ หนวยงาน นํามารวมกันจัดตั้งเปนกระทรวงเสีย 
จะชื่อเปนกระทรวงอะไรก็แลวแตไมสําคัญ ดวยหลักการและเหตุผลที่วาผมอยากใหการทํางาน
นั้นมีความเปนเอกภาพ มีการทํางานที่มีการบริหารงานในเชิงบูรณาการเปนขั้นเปนตอน  
ก็เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเปน 
การบํารุงขวัญและกําลังใจใหแกพี่นองประชาชนและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ดวย 
ในระยะยาวระหวางที่รอการจัดตั้งกระทรวงนั้นผมก็อยากจะนําเสนอแผนในระยะสั้น  
ซึ่งแผนระยะสั้นนั้นก็มีอยูหลายประการดวยกัน  
   ในประการแรกนั้นก็คือ อยากใหเรงรัดเรื่องของแผนงานตาง ๆ ผมลิสท (List) 
ออกมาประมาณ ๓ แผนดวยกัน  
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   แผนแรกก็คือ อยากใหจัดทําเรื่องของแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ ซึ่งจะเปน
การรวมกัน รวมไมรวมมือกันทุก ๆ ฝายจากสวนกลางถึงภูมิภาค ถึงจังหวัดและอําเภอ   
  แผนที่สองก็คือ อยากใหเรงรัดจัดทําแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เทาที่ผมทราบมาตอนนี้อยูในระหวางการดําเนินการ ซึ่งปจจุบันนี้
ประเทศของเรานั้นแผนที่เราใชอยูก็คือ แผนตัวนี้แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ  
ป ๒๕๔๘ ซึ่งแนนอนครับ มันมีความแตกตางระหวางแผนเกาและแผนใหม แผนเกานั้น
จะเนนไปในเรื่องของแผนปฏิบัติการ ก็คือการปฏิบัติตัวกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุ สวนแผนใหมนั้นเปนแผนที่เปนทั้งแผนงานและแผนเงินครับทานประธาน  
ถือวาครอบคลุมองคประกอบไดดีกวา ไมวาจะเปนเรื่องของงบประมาณ เร่ืองบุคลากร 
แลวก็แผนปฏิบัติการ  
   แผนที่สามก็คือ ผมอยากใหรัฐบาลนั้นเรงจัดทําแผนแมบทของประเทศ
เกี่ยวกับแผนดินไหว ขณะนี้เรายังไมมีครับทานประธาน กอนป ๒๕๔๗ เราก็ไมมีครับ 
ทานประธาน แผนแมบทเกี่ยวกับสึนามิ เทาที่ผมทราบมาปที่แลวนี้เพิ่งจัดทําเรียบรอย
แผนแมบทเกี่ยวกับสึนามิ ผมเองไมอยากใหแผนดินไหวเกิดขึ้นกอนแลวเราคอยมาจัดทํา 
เปนสิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้นเพราะวามันเหมือนกับวัวหายแลวลอมคอก ก็อยากจะฝาก 
ทางรัฐบาลไป  
   แผนที่สี่ ผมอยากใหทางรัฐบาลนั้นเขมงวดในเรื่องของการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎกระทรวงมหาดไทยที่มีหนาที่กําหนดเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบ
กอสรางอาคาร ตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ซึ่งในตึกใหญ ๆ นั้นผมเองไมคอย
วิตกสักเทาไรครับ เพราะวาสําหรับในมุมมองของนักลงทุนเจาของตึกแลว การจางวิศวกร
แผนดินไหว หรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสเปกของวัสดุกอสรางเพื่อใหมีความแข็งแรง
และมั่นคงนั้นก็คุมคากับการที่เราไมตองสูญเสียตึกหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  
แตสิ่งที่นาเปนหวงก็คือตึกขนาดเล็ก อาคารกอสรางขนาดเล็ก ขนาด ๓-๔ ชั้นกําลังดีเลย 
หรืออาคารที่มีการตอเติม เพราะวาอาคารเหลานั้นสําหรับเจาของตึก นักลงทุนนั้นดูแลว 
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จะไมคอยคุมคา ก็อยากใหทางกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเขาไปควบคุมดูแลอยางใกลชิดครับทานประธาน --------------------------------------- 
 

- ๗๔/๑ 
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แลวถาเปนไปไดผมอยากใหมีการประกาศเพิ่มเติมบังคับใชในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีความเสี่ยง
ตอผลกระทบจากแผนดินไหว ซึ่งจากขอมูลของกรมทรัพยากรธรณีระบุวาพื้นที่ที่เสี่ยงตอ
แผนดินไหวนั้นมีทั้งสิ้นจริง ๆ แลวถึง ๖๑ จังหวัดบวกหนึ่ง คือกรุงเทพมหานคร แนนอนครับ
ในเชิงเทคนิค ๒๒ จังหวัดนั้นเปนพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนพาดผานอยู แตในเชิงบริหารการบริหาร
จัดการเราตองระวังในวงกวางเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  
  ประการตอไปครับทานประธานก็คือ ภารกิจสําคัญอยากใหภาครัฐนั้น 
ใหความสําคัญในเรื่องของการเตรียมความพรอมเรื่องคนแลวก็บุคลากร ไมวาจะเปน 
ฝายเจาหนาที่ ทางดานพี่นองประชาชน หรือผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิศวกรรมแผนดินไหว  
ซึ่งทางจาหนาที่นั้นครับก็คงจะใหมีการซักซอมแผนเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ ใหเกิดทักษะ 
ใหเคยชินกับกรณีที่ตองเผชิญเหตุ สวนพี่นองประชาชนนั้นก็คงจะเนนเรื่องการใหความรู 
เร่ืองของแนวทางปฏิบัติการซักซอมแผน และสิ่งหนึ่งสําคัญที่ผมอยากจะฝากไวก็คือ 
ผมอยากใหเนนเรื่องของชุมชนเขมแข็งครับทานประธานครับ อยากใหชุมชนนั้นมีสวนรวม
สามารถชวยเหลือตนเองไดกอน กอนที่จะไดรับความชวยเหลือจากทางภาครัฐหรือหนวยงาน
อ่ืน ๆ ในสวนของผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรเกี่ยวกับวิศวกรรมแผนดินไหว ผมเห็นวาเราควร
จะตองมีการสรางบุคลากรครับทานประธาน มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิต
วิศวกรที่สามารถคํานวณออกแบบอาคารตานแผนดินไหวได ถามวาตอนนี้เรามีไหม 
ตอบวามีครับ แตวาเพียงพอหรือไมนั้นผมคิดวายังไมเพียงพอ เนื่องจากวาหลาย ๆ คนอาจจะ
ไมไดใหความสนใจ เทาที่ผมทราบมานะครับในคอรส เวิรคของคณะวิศวกรรมศาสตร 
วิชาเรื่องวิศวกรรมแผนดินไหวนี้เปนเพียงวิชาเลือกครับทานประธานครับ ถาเปนไปได 
ในอนาคตผมอยากจะใหฝากเปนวิชาบังคับเลยนะครับ เพราะวาตอไปเราจะตองรูเพื่อเปน 
การพัฒนาประเทศของเราดานการกอสรางก็ดี พัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตในอนาคต
ก็ดี  
  ทานประธานที่เคารพครับ ประการตอไปก็คือ เร่ืองการเตรียมความพรอม
ดานอุปกรณ ดานเครื่องมือสนับสนุน ซึ่งผมอยากใหรัฐบาลนั้นสนับสนุนงบประมาณ 
มากยิ่งขึ้นเพื่อจัดหาอุปกรณที่มีความสําคัญและความจําเปน ไมวาจะเปนเรื่องของการติดตั้ง 
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ระบบเตือนภัย เร่ืองของเครื่องมือสื่อสารที่เปนระบบสํารองหรือระบบพลังงานสํารอง  
ซึ่งสําหรับการติดตั้งระบบเตือนภัยนั้นอยากใหมีการขยายเครือขายครับทานประธาน 
สถานีตรวจแผนดินไหวนี่ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัย แตกอนนี้เราเคยใชระบบที่เรียกวา
ระบบแอนนะลอก (Analog) ซึ่งใชคนจดแลวก็ใชคนวัด ซึ่งตอไปครับเมื่อเราติดตั้งในพื้นที่
เสี่ยงตาง ๆ ก็อยากจะใหมีการติดตั้งเครื่องไมเครื่องมือที่มีความทันสมัย ซึ่งปจจุบันนี้เรามี
เครื่องไมเครื่องมือที่เรียกวาเปนระบบดิจิตอล (Digital) ซึ่งสามารถรายงานผลไดโดยระบบ
ดาวเทียม ในสวนของเครื่องมือสื่อสารนั้นเหตุการณที่เราเรียนรูจากสึนามินั้น ครั้งเกิดสึนามิ
เมื่อป ๒๕๔๗ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบโทรศัพทมือถือลมทั้งหมดครับทานประธานครับ  
ในครั้งนั้นเราตองหันมาใชเครือขายวิทยุสมัครเลน ฉะนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตอง
หันมาสรางระบบสํารองสําหรับการสื่อสาร อีกทั้งเราอาจจะนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม 
ยกตัวอยาง เชน โทรศัพทดาวเทียมใหกับผูที่มีอํานาจในการสั่งการหรือผูอํานวยการในกรณี 
ที่ตองใชในกรณีฉุกเฉิน ในสวนพลังงานสํารองผมอยากใหมีการเตรียมพรอมเร่ืองของ 
แบคอัพ เจเนอเรเตอร (Backup generator) ก็คือ เครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองที่สามารถใช
ปอนใหกับระบบสื่อสารได ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อไมใหถูกจํากัดความสามารถในการติดตอ
ประสานงานการปฏิบัติหนาที่และการชวยเหลือพี่นองประชาชน  
  ประการตอไปครับก็คือ เร่ืองของความรูนะครับ ผมอยากใหทางรัฐบาล
จัดทําคูมือและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสรางองคความรูเกี่ยวกับแผนดินไหวใหประชาชน
ไดรับทราบ ซึ่งเทาที่ผมทราบมาจากที่ไดพูดคุยกับเจาหนาที่ของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในป ๒๕๕๐ ครับทานประธาน ขออนุญาตยกขึ้นนะครับ ทางกรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยไดจัดพิมพเอกสารตัวนี้ครับ เรียกวาคูมือประชาชนในการเตรียมตัว 
ใหรอดปลอดภัยพิบัติ ซึ่งพิมพออกมา ๑๐,๐๐๐ เลม แลวก็แจกไปแลวในป ๒๕๕๐ 
ปจจุบันนี้เทาที่ทราบก็คือกําลังจัดทําอยูในป ๒๕๕๑ ก็อยากจะเสนอใหมีการแจกจาย
อยางทั่วถึงครับ เพื่อเปนการสรางองคความรูใหพี่นองประชาชนนั้นไดรับทราบถึงภัยพิบัติ
และการปฏิบัติตัว ซึ่งในเรื่องขององคความรูนั้นมีความสําคัญครับ ถาจํากันไดเหตุการณ 
สึนามิที่ผานมานะครับ มีเคส (Case) หนึ่งครับที่มีเด็กฝร่ังชาวอังกฤษอายุขณะนั้น ๘ ขวบ  
                  - ๗๕/๑ 



  ๑๖๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๗๕/๑ 
 
ไดแจงเตือนภัยแกคุณพอคุณแม แลวก็นักทองเที่ยวบางสวนนะครับ เพราะวากอนที่จะมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยนั้นคุณครูที่โรงเรียนไดสอนเกี่ยวกับสึนามิแลวก็รูถึงสัญญาณ 
กอนเกิดเหตุเกิดภัยจึงไดแจงเตือนแลวก็ชวยเหลือชีวิตผูคนไดจํานวนหนึ่ง แตถาถาม
เมืองไทยเราหรือครับอยาวาแตถามเด็กเลยทานประธานครับ ผมเชื่อวาถาถามครูเองครูก็คง
จะยังไมทราบ หรือแมกระทั่งในสภาแหงนี้ก็ตามถาถามวาเกิดเหตุแผนดินไหวขึ้นตอนนี้ 
เพื่อนสมาชิกทราบหรือไมวาจะตองปฏิบัติตัวอยางไร ฉะนั้นนี่คือความสําคัญเราตองสราง
จิตสํานึกในการเรียนรูใหทราบขอเท็จจริงและการปฏิบัติตัว  
   ประการสุดทายก็คือ ผมอยากจะฝากใหรัฐบาลนั้นสนับสนุนงบประมาณ
ในเรื่องของการสํารวจ ในการศึกษารอยเลื่อนที่มีพลังอยูในประเทศไทยทั้งสิ้นปจจุบันนี้
เราคิดวามีอยูประมาณ ๑๓-๑๔ รอยเลื่อน แตผมเชื่อวาถาเราทุมเทหันมาศึกษาจริง ๆ แลว
ผมคิดวามันนาจะมีมากกวานั้น ซึ่งจากการสํารวจของนักวิชาการหลาย ๆ ทานที่มี 
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนดินไหว เกี่ยวกับรอยเลื่อน ทานก็พบวารอยเลื่อนมีมากกวา 
๑๓ หรือ๑๔ แนนอน เพียงแตวาเนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ผมจึงอยากให 
ทางรัฐบาลนั้นจัดเก็บขอมูล ศึกษาเสีย แลวก็ทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน แลวถาเปนไปได
ก็อยากใหมีการเชื่อมโยงขอมูลกับศูนยเฝาระวังตาง ๆ ของตางประเทศเพื่อเปนการสราง
เครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลแลวก็ชวยเหลือกันและกันตอกรกับภัยพิบัติแผนดินไหว
ในอนาคต ทานประธานที่เคารพครับ จากที่กระผมไดนําเรียนเสนอญัตติเร่ืองใหรัฐบาล
พิจารณาถึงผลกระทบและการเตรียมความพรอมในการรับมือกรณีที่รอยเลื่อนของเปลือกโลก
ในประเทศไทยนั้นเคลื่อนตัวมายังทานประธานเพื่อนําเสนอตอไปทางรัฐบาล ผมเชื่อครับวา
ถาทางรัฐบาลใหความสําคัญในการหามาตรการ หาแนวทางในการปองกันเพื่อบรรเทา
เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางจริงจังและจริงใจ กระผมก็หวังเปนอยางยิ่งวา
ขอมูลที่กระผมไดนําเรียนไปแลวก็คงจะเปนประโยชนบางไมมากก็นอย  
   สุดทายครับทานประธานครับ ผมก็อยากจะฝากวาเรื่องของความแนนอน 
ก็คือความไมแนนอน ฉะนั้นก็จงอยาใชชีวิตตั้งอยูบนความประมาท ธรรมะทานบอกวา
ความระแวงนั้นคือปญหา แตความระวังนั้นคือปญญา เพราะเมื่อระวังแลวก็จะนําไปสู 
 



  ๑๖๖
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๗๕/๒ 
 
การศึกษาเรียนรูเพื่อปรับปรุงและแกไขใหดีขึ้นในอนาคต ตองกราบขอบพระคุณทานประธาน
เปนอยางสูงครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
คุณวัลลภ สุปริยศิลป ครับ  
   นายวัลลภ สุปริยศิลป (นาน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายวัลลภ  
สุปริยศิลป สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนาน พรรคพลังประชาชน กระผมไดเสนอ
ญัตติดวนใหสภาไดพิจารณาในเรื่องของการที่มีเหตุที่แผนดินถลมหรือแผนดินทรุด 
ซึ่งสอดคลองกับญัตติดวนของทั้ง ๒ ทาน ที่ไดเสนอตอสภาไปแลว แมวาในญัตติของผม
จะไมไดกลาวถึงในเรื่องของรอยเลื่อนของเปลือกโลกเลยก็ตาม แตอยางไรก็ดีในเรื่องของ
การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั้นไมวาจะรุนแรงมากนอยแคไหนก็ตาม  
ไมวาจะอยูหางไกลซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือและก็ประเทศเพื่อนบานก็มีเหตุแผนดินไหว
อยูบอย ๆ ซึ่งแนนอนยอมมีผลกระทบตอการที่แผนดินถลมในภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยไมนอยก็มาก ในสวนญัตติของกระผมนั้นก็เปนเหตุของการที่ราษฎร
หรือเขตพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนั้นเปนพื้นที่สูง ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงภัยตอการที่แผนดิน
จะทรุดและแผนดินจะถลม อันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนสมทบกับการไหวตัวของแผนดินไหว 
แมจะไมมากก็ตาม เพราะฉะนั้นก็เปนองคประกอบซึ่งจะทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ซึ่งเกิดขึ้นบอยเกือบจะทุกปโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน --------------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๗๖/๑ 
 
 



  ๑๖๗
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๖/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ทานคงจําไดวาปลายเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ประมาณ
วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคมไดเกิดฝนตกหนักในจังหวัดนาน ทําใหเกิดแผนดินถลม เกิดน้ําปา
ไหลหลาก ทําใหเกดิความเสียหายอยางรุนแรงมาแลว โดยเฉพาะในพื้นที่ในอําเภอทุงชาง 
อําเภอเชียงกลาง อําเภอทาวังผา อําเภอปว อําเภอสองแคว อําเภอเมือง และอําเภอภูเพียง 
ความเสียหายเนื่องจากน้ําปาไหลหลากมีมากมายมหาศาล นอกจากนั้นในสวนของการที่
น้ําปา ฝนตกหนักทําใหการอุมน้ําโดยเฉพาะภาคเหนืออยางที่ทานทั้งหลายก็ทราบอยูแลววา
พื้นที่เสี่ยงภัยก็จะเปนพื้นที่ที่อยูในพื้นที่สูงเปนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากแลวก็ลักษณะ
ของดินและการเรียงตัวของชั้นหินนั้นเปนอีก ปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการเลื่อนตัวหรือแผนดินถลม 
และอีกปจจัยหนึ่งที่เปนปจจัยที่สําคัญก็คือปจจัยการใชประโยชนใชสอยของพื้นที่ ซึ่งถาหากวา
เปนการไปปลูกพืชไร แผนดินหมายถึงวาภูเขาหัวโลนแนนอนในสวนนี้จะไมมีราก ไมมีตนไม
ที่จะชวยยึดโยงทําใหการยึดตัวของแผนดินแลวก็ปองกันการพังถลมของแผนดินได 
เพราะฉะนั้นในสวนของกระผมก็อยากจะกราบเรียนอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของแผนดินถลมนั้น 
ในพื้นที่บานน้ําพิ บานน้ําเพาะ อําเภอทุงชาง และบานกอก บานหนอง บานชี บานรมไทร 
บานผาน้ํายอย บานเกวตในอําเภอเชียงกลางนั้น ในป ๒๕๔๙ ไดเกิดแผนดินแยกตัวและมี
การแผนดินถลมจนตองอพยพประชาชนทรัพยสินออกจากพื้นที่ดังกลาวไปอยูในพื้นที่ 
ที่ปลอดภัย แมวาในปที่แลวคือชวงฤดูฝนในป ๒๕๕๐ นั้นฝนจะไมมีในลักษณะที่ตกรุนแรง
ตกมากเหมือนในป ๒๕๔๙ ก็ตาม แตประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลานั้นตางก็ตอง
นอนหวาดผวาไปตลอดระยะเวลาชวงฤดูฝน ๓-๕ เดือนนั้น เพราะไมแนใจวาเมื่อไรฝนจะ
ตกหนักเหมือนกับในป ๒๕๔๙ อีก เพราะฉะนั้นในการที่ทานผูเสนออีก ๒ ทานไดเปนหวง
ในเรื่องของการเคลื่อนตัวของแผนดินที่เปนรอยเลื่อนซึ่งในที่จังหวัดนานก็มีอยูที่หนึ่งก็คือ
รอยเลื่อนปวพาดผานอยู ๒-๓ อําเภอดวยกัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะทําใหโดยเฉพาะ
ในเรื่องของการที่ดินถลมหรือน้ําปาไหลหลากอันเกิดจากฝนตกหนักนั้น ประชาชนนาจะได
มีความรูในเรื่องของลักษณะดินแลวก็พื้นที่ที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยจากนักธรณีวิทยาหรือแมแต
ในเรื่องของปริมาณน้ําฝนก็ตามจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งนาจะนําไปเปนสวนที่ประกอบ
ในการที่จะเปนสวนของการปองกันและเตือนภัยไดเปนอยางดีนะครับ แตอยางไรก็ดีนะครับ 
 



  ๑๖๘
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๗๖/๒ 
 
ในสวนที่ผานมานั้นกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งนาที่จะถือวาเปนเจาภาพใหญ 
ในนามของรัฐบาลก็มีงบประมาณในสวนนี้นอยมากรวมทั้งในสวนที่ไดดําเนินการแกไขปญหา
ในป ๒๕๔๙ นั้นก็เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ----------------------------------------------- 
 

- ๗๗/๑ 



  ๑๖๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วนัทนา ๗๗/๑ 
 
ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัดนานซึ่งในขณะนั้นก็มีนายนรินทร เหลาอารยะ  
ในฐานะที่เปนนายก อบจ. นาน ก็มีบทบาทอยางสูงและทุมเทในการแกไขปญหาดังกลาว 
รวมกับทั้งเทศบาลและ อบต. ที่เกี่ยวของอีกหลาย ๆ เทศบาล ที่นาดีใจและนาภาคภูมิใจ
สําหรับชาวนานก็คือในสวนของประชาชนที่ไมไดถูกน้ําทวม ไมไดถูกแผนดินถลม ตางให 
ความรวมมือเสียสละทั้งกําลังกายและทรัพยสินมาชวยเหลือผูที่ประสบทั้งอุทกภัยและ
แผนดินถลม อันนี้ก็เปนการแสดงออกที่ดีเปนสิ่งที่นาสรรเสริญเปนอยางยิ่ง ในสวนของ
ขอเสนอแนะในการที่จะปองกันภัยที่เปนภัยพิบัติแมจะเปนสวนที่เล็กนอยแตก็เกิดขึ้นมาก
เกิดขึ้นบอย และจะเปนสวนที่สรางความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสินเปนอยางมาก  
ก็คือการที่กระผมกราบเรียนไปแลวและรวมทั้งทานผูเสนออีก ๒ ทาน เกี่ยวกับในเรื่องของ
การใหความรูทั้งดานธรณีวิทยา ทั้งดานอุตุนิยมวิทยา การที่จะปองกันภัยอยางใหไดผล
และเปนการลดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของราษฎรนั้น กระผมมีขอเสนอวา
แมวาทาง ปภ. ก็คือกรมปองกันและบรรเทาสาธารภัยจะไปจัดตั้งมิสเตอรเตือนภัยไว 
ในพื้นที่เสี่ยงภัยเหลานั้นแลวก็ตาม แตยังมีขอที่ยังไมมีประสิทธิภาพก็คือ  ๑. ในเรื่องเกี่ยวกับ
งบประมาณ  ๒. ในเรื่องความรูความเขาใจ  ๓. เร่ืองเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ การที่จะทํา
ใหการเฝาระวังและการปองกันภัยและแจงเตือนภัยอยางไดผลนั้น นอกจากเครื่องมือ 
ตาง ๆ เหลานี้แลวการที่ใหประชาชนมีสวนรวม ประชาชนที่อยูในพื้นที่ไดมีสวนรวม 
ในการตื่นตัวแลวก็แจงเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงอยู ตระหนักถึง 
ความจําเปนอยางนี้อยูตลอดเวลาจะชวยทําใหการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กระผมก็อยากจะขอฝากทางกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ไดตระหนักและการตื่นตัวในการที่จะไปสรางเครือขายเชื่อมโยงของมิสเตอรเตือนภัย 
ใหมากกวานี้ ขอขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
เชิญคุณสามารถ ราชพลสิทธิ์  
   นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ  ผม สามารถ 
ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ในปจจุบันนี้ 
 



  ๑๗๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               วนัทนา ๗๗/๒ 
 
พี่นองชาวไทยของเรามีความตื่นตัวในการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่เกิดจากแผนดินไหว 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิเมื่อปลายป ๒๕๔๗  กอนหนานี้
คนสวนมากมีความเชื่อกันวาเมืองไทยของเรานั้นไมมีความเสี่ยงจากแผนดินไหว ความเชื่อ
เชนนี้ทําใหเปนอุปสรรคตอการเตรียมรับมือ แตในขณะนี้เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาแผนดินไหว 
ในระดับที่เปนอันตรายนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจริงในเมืองไทยของเรา ที่ผานมานั้นเราสามารถ 
บันทึกการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทยไดหลายครั้ง ทั้งแผนดินไหวขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ซึ่งมีขนาดความรุนแรงประมาณ ๕-๖ ริกเตอร ซึ่งถือวาเปนแผนดินไหวที่เปนอันตราย ทั้งนี้
เพราะวาในพื้นที่บริเวณในรัศมีประมาณ ๑๐-๑๕ กิโลเมตรจากจุดศูนยกลางแผนดินไหวนั้น 
จะมีระดับการสั่นสะเทือนที่รุนแรงจนอาจถึงขั้นที่สามารถทําลายบานเรือนและสิ่งปลูกสราง  
ทั่ว ๆ  ไปได สวนพื้นที่ที่อยูหางออกมาจากจุดศูนยกลางของการเกิดแผนดินไหว 
ระดับความสั่นสะเทือนจะลดทอนความรุนแรงลงมา จนอาจเหลือเพียงแคระดับที่ทําให
อาคารสั่นไหวเพียงเล็กนอยเทานั้นหรือทําใหผูคนรูสึกไดเทานั้น ------------------------------- 
 
                  - ๗๘/๑ 
 
 
 



  ๑๗๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๗๘/๑ 
 
ดังนั้นทานประธานครับ กรณีที่แผนดินไหวขนาดกลางมีจุดศูนยกลางที่เมืองที่มีคนอยู 
เปนจํานวนมาก หรือมีบานเรือนเปนจํานวนมากและเปนบานเรือนที่ไมไดรับการออกแบบ 
ไมมีการตานทานแผนดินไหวในระดับหนึ่งได ภัยพิบัติที่รุนแรงก็อาจเกิดขึ้นไดดังที่เกิดขึ้นแลว 
ในหลายประเทศครับ มีเพื่อนสมาชิกพูดถึงประเทศโมร็อกโกที่มีแผนดินไหวขนาดกลาง 
๕.๗ ริกเตอรเกิดขึ้นแลวมีผูคนลมตายถึง ๑๒,๐๐๐ คน มีผูบาดเจ็บเปนจํานวนมาก โชคดี
ที่การเกิดแผนดินไหวขนาดกลางในประเทศไทยสวนมากนั้นมีจุดศูนยกลางอยูในปา  
ในเทือกเขา เราจึงมักประสบกับการสั่นสะเทือนเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะอยูหางจาก
จุดศูนยกลางจึงทําใหเกิดการเขาใจผิดวาแผนดินไหวขนาดกลางเหลานี้เปนแผนดินไหว 
ที่ไมเปนอันตราย ทานประธานครับ ในประเทศไทยของเรานอกเหนือจากภาคเหนือและ
จังหวัดกาญจนบุรีที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผนดินไหวระยะใกลแลวยังมีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผนดินไหวระยะไกล เชน แผนดินไหวที่เกิดขึ้น 
ในเกาะสุมาตรา หรือในประเทศพมา เปนตน การที่แผนดินไหวระยะไกลสามารถสงผล
กระทบตออาคารบานเรือนในกรุงเทพมหานครไดนั้นเปนเพราะวาดินในกรุงเทพมหานคร
เปนดินออน จึงสามารถเพิ่มความรุนแรงของการสั่นสะเทือนไดถึงประมาณ ๓-๔ เทา  
และการสั่นสะเทือนที่ถูกขยายความรุนแรงขึ้นนี้จะมีลักษณะแตกตางจากแผนดินไหว 
ทั่ว ๆ ไป กลาวคือจะทําใหเกิดการสั่นสะเทือนในแนวราบคอนขางเปนจังหวะประมาณ  
๑ รอบตอวินาที การสั่นสะเทือนลักษณะนี้จะสงผลกระทบตออาคารสูงมากกวาอาคารเตี้ย 
หรืออาคารขนาดเล็ก อาคารสูงที่มีจังหวะการโยกตัวตามธรรมชาติที่พองกับจังหวะของ
การสั่นสะเทือนของพื้นดินจะทําใหเกิดการโยกตัวที่รุนแรงเปนพิเศษ คนกรุงเทพมหานคร
ไดรับสัญญาณเตือนภัยจากแผนดินไหวระยะไกลมาแลวหลายครั้ง บางครั้งมีจุดศูนยกลาง
อยูที่เกาะสุมาตรา ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานครกวา ๑,๐๐๐ กิโลเมตร หรือบางครั้ง 
มีจุดศูนยกลางอยูที่ประเทศพมา ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร 
สงผลกระทบใหอาคารสูงหลายแหงในกรุงเทพมหานครมีการโยกตัวที่รุนแรง  ทานประธานครบั  
หากจุดศูนยกลางของการเกิดแผนดินไหวเกิดขึ้นที่ในทะเลอันดามัน ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 
เพียง ๔๐๐ กิโลเมตรเทานั้นหรือเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพมหานคร  
 



  ๑๗๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                     รัชนีพร ๗๘/๒ 
 
เพียงแค ๒๐๐ กิโลเมตรเทานั้น ผลกระทบอาจจะรุนแรงมากกวาที่เคยเกิดขึ้นหลายเทา 
การเตรียมพรอมรับมือการเกิดแผนดินไหวที่ดีที่สุดนั้นก็คือการออกแบบกอสรางอาคาร 
ใหสามารถตานทานแผนดินไหวในระดับหนึ่งได อาคารประเภทนี้โดยทั่วไปแลวจะมีลักษณะ 
รูปทรงสมมาตร มีระบบสัดสวนที่ดี มีโครงสรางที่แข็งแรง และที่สําคัญครับทานประธาน 
มีความยืดหยุนและมีความเหนียวแนน มีความเหนียวคอนขางสูง นั่นก็คือสามารถโยกตัว
ไมทําใหเกิดการแตกราวที่ รุนแรงจนทําใหเกิดการสูญเสียการรับน้ําหนักบรรทุกได  
ดวยความคิดดังกลาวครับ กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงขึ้นมาฉบับหนึ่งควบคุม
ใหมีการออกแบบกอสรางอาคารในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงใหสามารถตานทานแผนดินไหว 
ไดอยางเหมาะสม พื้นที่เสี่ยงภัยที่กําหนดไวก็คือเชียงใหม เชียงราย แพร นาน ตาก 
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน แลวก็กาญจนบุรี ------------------------------------------------------ 
 
                              - ๗๙/๑ 



  ๑๗๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๗๙/๑ 
 
ตอมาครับโชคดีที่กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อปที่แลว ไดเพิม่พืน้ที่
เสี่ยงภัยขึ้นมาหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั่นก็คือกรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ทานประธานครับ ในขณะที่เกิดแผนดินไหวนั้น
กําแพงคอนกรีตอาจแยกตัวออกจากเสา หรือคานคอนกรีตแลวพังลมลงมา ฝาเพดาน 
อาจหลนลงมา กระจกอาจแตกราว ตูชั้นวางของอาจลมคว่ํา เพราะฉะนั้นเราจะตองหา 
ที่กําบังที่สามารถปองกันอันตรายจากสิ่งเหลานี้ได เชน  มุดลงใตโตะที่ทํางาน โดยเฉพาะโตะเหลก็ 
หลังจากแผนดินไหวสงบลงแลวใหรีบออกจากนอกอาคาร แลวรอจนกระทั่งมั่นใจวา
อาคารยังมีความแข็งแรงปลอดภัยอยูและไมมีแผนดินไหวระลอกตอไปตามหลังมาอีก 
ทานประธานครับ ขอปฏิบัติที่ผมไดกราบเรียนไปนั้นอาจจะไมมีความหมายอะไรเลย ถาตึก
หรืออาคารพังถลมลงมา เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนย้ําวาเราจําเปนตองออกแบบอาคารใหมี
ความสามารถในการตานทานแผนดินไหวไดอยางเพียงพอ จากการศึกษาวิจัยพบวา
อาคารที่ไดรับการออกแบบใหตานทานแผนดินไหวอยางถูกวิธีนั้นมีราคาสูงกวาอาคารปกติ
แคเพียงไมเกิน ๑๐เปอรเซ็นตเทานั้น ราคาไมไดสูงหลายเทาตัวเหมือนที่หลาย ๆ คน 
เขาใจกัน ทานประธานครับ อาคารที่ไดรับการออกแบบใหตานทานแผนดินไหวได มีความสําคัญ 
และมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อรักษาชีวิตของพี่นองประชาชนของเรา ถาเราเริ่มกวดขัน 
ใหมีการใชกฎกระทรวงเสียแตวันนี้ เราอาจจะสามารถชวยรักษาชีวิตพี่นองประชาชนไวได
อยางมากมายจากการเกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งตอไปในอนาคต ขอบพระคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณวิชาญ มีนชัยนันท ครับ 
   นายวิชาญ มีนชัยนันท (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม วิชาญ มีนชัยนันท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ ญัตติดวนในเรื่องของปญหาเกี่ยวกับเร่ืองรอยเลื่อนที่พวกเรากําลัง
อภิปรายอยูนั้นเปนเรื่องที่นาสนใจ แลวก็เปนเรื่องไมใชเร่ืองใหมครับทานประธาน แตเปน
เร่ืองซึ่งเกิดขึ้นมานานแลว แตพวกเราเองในประเทศไทยนั้นคอนขางที่จะใหความสําคัญนั้น
นอยมาก โดยเฉพาะในระบบราชการซึ่งจะตองเปนสวนที่จะตองนําพาสิง่ตาง ๆ  เหลานีม้าใหกบั 
 



  ๑๗๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๗๙/๒ 
 
พี่นองประชาชนไดรูถึงปญหาตาง ๆ ถาเกิดขึ้น ทานประธานครับ ในกรุงเทพมหานครนั้น 
เปนพื้นที่ซึ่งมีความแออัดของพี่นองประชาชนอยูเปนจํานวนมาก และโดยเฉพาะในเมืองหลวง 
แหงนี้นั้นเปนเมืองที่เรียกวามีความยุงเหยิงในระบบของการคมนาคมและระบบตาง ๆ  
ในเรื่องของสิ่งตาง ๆ ที่เรียกวาเศรษฐกิจ สิ่งนี้จึงทําใหการดูแลในเรื่องของโครงสรางและ
สิ่งตาง ๆ ที่คอนขางที่จะไมเปนไปตามระเบียบหรือแบบแผน เรียกงาย ๆ วาสิ่งใด 
ที่เกิดขึ้นมาในกรุงเทพมหานครนั้น สวนใหญจะใชคําวา อะลุมอลวย จึงทําใหสิ่งที่เกิดขึ้น 
ในปจจุบันนั้นแทบจะบอกชี้ไดเลยวาสวนใหญจะผิดกฎหมาย ที่ผมพูดอยางนี้นี่เนื่องจากวา
ในขณะวันนี้นั้นอาคารใหญ ๆ หลาย ๆ อาคารที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันนี้ 
มีพระราชบัญญัติหลายสวนหลายอยางตั้งแตพระราชบัญญัติเกี่ยวของกับการขออนุญาต
ในการปลูกสรางอาคาร ป ๒๕๒๒ จนกระทั่งถึงปจจุบันคือ ป ๒๕๕๐ ซึ่งเปนฉบับในรัฐบาล
ชุดที่ผานมา ทานประธานเชื่อไหมครับวายิ่งกฎหมายออกมาบังคับใช เพื่อที่จะปองกันไมให
เกิดภัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

 - ๘๐/๑ 
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แตก็ยิ่งมีสวนหนึ่งซึ่งเรียกวานักธุรกิจหรือคนที่กอสรางอาคารตาง ๆ นั้นไมไดคํานึงถึง
ความปลอดภัย และโดยเฉพาะเจาหนาที่เองนั้นก็ไมไดเฝาระวังหรือมีการที่จะเตรียมการ
ดังกลาวใหครอบคลุมในเร่ืองของขอกฎหมาย ทานประธานครับ ในเรื่องของกฎหมาย
อาคารถาจะชี้ไปแลวถาเกิดเหตุการณในเรื่องของการเคลื่อนตัวหรือเรียกวาแผนดินไหว 
ในขณะนี้บอกไดเลยครับวาถาเกิดมีความรุนแรงเกินกวา ๕ ริกเตอรขึ้นไปถึงระดับ  
๖ ริกเตอรขึ้นไปนั้นความเสียหายจะเกิดขึ้นทันที เพราะวันนี้นั้นแผนดินไหวในระดับกลางนั้น
พวกเราบางครั้งเองยังไมไดตื่นตระหนก เพราะคนไทยนั้นมีนิสัยชอบเลน ชอบคุย ชอบหัวเราะ  
เกิดเหตุการณอะไรแลวก็มักจะเขาไปยืนดู สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบางทีไมปลอดภัย แตก็ชอบ 
เขาไปสังเกตการณ ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนะครับวา วันนี้ชุมชนทั้งหมดในสวน
กรุงเทพมหานครจากตัวเลขนั้นมีโดยประมาณ ๒,๐๐๐ กวาชุมชน ในสวนของชุมชน 
๒,๐๐๐ กวาชุมชนนั้นกระจายกันออกทั่วในกรุงเทพมหานคร ผมคงขออนุญาตหยิบยกตัวอยาง
แคกรุงเทพมหานครนะครับ เพราะเมื่อกี้นี้เพื่อนสมาชิกหลายสวนนั้นไดพูดไปถึงแตละ
ภาคสวนของแตละจังหวัดที่เกิดปญหา ปญหาก็คือวา ณ วันนี้กรุงเทพมหานครเองนั้น
ไมไดเฝาระวังในเรื่องดังกลาว ไมไดมีการอบรมในเรื่องของการดูแลเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นมา 
มิหนําซ้ํายังไมไดใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ที่ผมพูดอยางนี้นั้นเนื่องจากวาวันนี้เหตุการณ
ตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นในภาวะปจจุบันนี้ไปสอบถามครับ เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครหรือเจาหนาที่
ของรัฐที่อยูภายใตในสวนตาง ๆ ที่อยูในกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไมมีความรูเลยครับ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว การจัดฝกอบรมตรงนี้รวมถึงสภาแหงนี้ดวยครับทานประธาน ผมได
สอบถามแลววามีการฝกอบรมไหมถาเกิดแผนดินไหวขึ้นมา ลองถามเจาหนาที่สิครับวามีไหม 
มีแตเจาหนาที่ซึ่งดูแลเหตุการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องของการบรรเทาแคสาธารณภัย 
แตคนที่เปนเจาหนาที่โดยตรงนั้นไมมีโอกาสที่จะไดรับการอบรมในเรื่องดังกลาวเลย แตผิดกับ
ตางประเทศครับ ในประเทศญี่ปุนนั้นแผนดินไหวตลอดเวลา แทบจะบอกไดเลยครับวามี
เปนรายวัน รายเดือน และเขาอบรมเด็กของเขาครับวาถาเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นมานั้น
จะทําอยางไร ไมตื่นตระหนก จัดแถว เดินเปนระเบียบออกจากโรงเรียน แลวออกไปสูที่โลงแจง 
แตถาเกิดเหตุการณอยางนี้ที่สภาละครับ ทานประธานครับ อยางหนึ่งตองเตือนสมาชิกครับ  
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เพราะวาหลายทานนั้นมีอาวุโสและมีอายุมาก อยางนอยชองประตูอยูทางไหน จุดตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในนี้ เกิดไฟดับขึ้นมามีสัญญาณไฟที่เตรียมพรอมไวขนาดไหนในเรื่องของสัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน มีไหมครับวาที่พื้นมีสายไฟตาง ๆ ที่จะเปนสายบงบอกวาจะออกทางชองประตูไหน 
สิ่งตาง ๆ  เหลานี้แมกระทั่งสภาแหงนี้ยังไมมีความพรอมเลย ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
วาวันนี้การทดลองในสวนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะโลก ซึ่งยอมรับวามันเปนการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติของเปลือกโลกใบนี้ของโลกใบนี้ซึ่งยังมีความรอนอยูภายในตัวของมันเอง ดังนั้น
ไมใชเปนเรื่องแปลกหรอกครับวาจากอดีตเมืองตาง ๆ ที่มันยุบตัวลง ภูเขาไฟ หรือสิ่งที่ตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากสภาพธรรมชาติ แตสิ่งหนึ่งนั้นวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปครับวาโลกเรานี้ถูกกระทํา
การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา มันเร็วขึ้นครับ วันนี้มีการทดลอง 
ในเรื่องของอาวุธตาง ๆ ทั้งอาวุธทางชีวภาพ ทั้งอาวุธในเรื่องของเคมี ทั้งอาวุธตาง ๆ  
ทั้งบนดิน ใตดิน สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนตัวเรงกระตุนใหเกิดภาวการณเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกใบนี้ไดเร็วขึ้น สิ่งนี้ผมคิดวาประเทศของเราเองนะครับจะตองเขาไปสูปญหา 
แลวจะตองทําขอตกลงเพิ่มเติม และอาจจะตองพูดครับวาเราจะปลอยใหประเทศซึ่งเปนผูนํา 
ประเทศที่มีอํานาจในการที่จะจัดสรางอาวุธสงครามตาง ๆ นั้นพูดดานเดียวคงไมได เพราะมัน
เปนผลกระทบภาพรวม ถาวันนี้มีการทดลองขีปนาวุธนะครับ ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน 
ซึ่งบอยครั้งมีการทดลอง มันก็กระทบมาถึงประเทศไทย ๒ วันนี้มีการพูดถึงเรื่องขีปนาวุธ 
ที่ประเทศเกาหลีเหนือ ก็เกิดปญหาขึ้นมาทันทีครับวาถาเกิดมีการแสดงแสนยานุภาพขึ้นมา
ประเทศไทยไดผลกระทบเชนเดียวกัน -------------------------------------------------------------- 
       
                   - ๘๑/๑ 
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ผมคงขออนุญาตครับวา สิ่งที่ผมจะนําเรียนนั้นเราเองคงจะตองมีมาตรการตาง ๆ ที่จะตองมา
รองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของการอบรมและการใหความชวยเหลือถาเกิดมีเหตุการณ 
ตาง ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะในระดับของสวนตาง ๆ เชน ในโรงเรียน ทานประธานครับ นอกจาก 
การที่จะตองอบรมในเรื่องของปญหาของอัคคีภัย ปญหาในเรื่องของสาธารณภัยแลว  
ในเรื่องของเหตุการณของแผนดินไหวนั้นเปนเรื่องที่จะตองใหความสําคัญ เพราะเด็ก
นักเรียนตาง ๆ เหลานี้นั้นเปนทรัพยากรบุคคล แตถาไมสามารถที่จะใหความรูเขานะครับ 
เกิดเหตุขึ้นมาปุบ เขาจะไปหลบอยูตรงไหน ถาเกิดเหตุขึ้นมา ความตื่นตระหนกเกิดขึ้น 
การซักซอมปญหาตาง ๆ เหลานี้จะตองทําและใหเกิดประโยชน ในเรื่องของการเฝาระวังวา
เหตุการณถาเกิดขึ้นครูบาอาจารยจะทําอยางไร เด็กควรจะไปมุดตัวหลบอยูตรงไหน 
ในโครงสรางอาคารตาง ๆ ผนังหรือในสวนของอาคารที่จะตองเฝาระวัง แมกระทั่งศีรษะ
ตาง ๆ ของที่จะตกลงมาจะทําอยางไร ทานประธานครับ ศูนยการคาของเราเปนอีกสวนหนึ่ง
ซึ่งคนเขาไปอยูเปนจํานวนมาก ทานประธานลองใหไปตรวจดูสิครับ ลองใหทางสวน
เกี่ยวของของภาครัฐลองไปตรวจดูวาการใชอาคารมีปญหาไหม เกิดอะไรขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ 
เชน ในกรณีของสวนสนุกที่อยูบนศูนยการคาตาง ๆ เกิดไฟชอรต (Short) ขึ้นมา เกิดมี
ปญหาตาง ๆ พวกเราถึงจะเขาไปดูแล แตมาตรการการดูแล การปองกัน การตรวจสอบนั้น
ไมเคยพบเห็น หรือการตรวจสอบอยางเอาจริงเอาจัง อาคารสูง ๆ ตาง ๆ มีการตอเติมขึ้นมา 
กวาจะดําเนินคดีในเรื่องตาง ๆ นะครับ ใชเวลาเปนสิบป กวาจะฟองรองในระดับของศาล
ตาง ๆ ตั้งแตศาลชั้นตนจนถึงศาลฎีกา กวาจะจัดหาสิ่งตาง ๆ ไปอํานวยประโยชนในการที่จะ
ร้ือถอนอาคารเหลานั้น ซึ่งรูอยูแลววามันผิดประเภท กฎหมายเองไมไดเอาจริงเอาจัง 
ในเรื่องดังกลาว ผมเปนหวงครับวาอาคารที่ผมเกรงวาจะเกิดปญหา เพราะวาการคํานวณ
ในดานของแรงลม แรงรับตาง ๆ นะครับ หรือแมกระทั่งการเกิดแผนดินไหว สิ่งตาง ๆ เหลานี้
จะทําอยางไร รวมถึงมาตรการตาง ๆ ที่จะตองลงมาครับ วันนี้ทานประธานทราบไหมวา
กรุงเทพมหานครนั้นเปนเมืองหลวงที่ใหญ เขาบอกวามีหอสัญญาณเตือนภัยแค ๑ แหง 
ที่บางนา มันพอไหมครับ ทานประธานครับ เมืองหลวงมีมาตรการในเรื่องของการดูแล
ปองกันการเฝาระวังเพียงเล็กนอย ในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของนะครับ พ.ร.บ. โรงงาน 
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ป ๒๕๓๕ โรงงานวันนี้เกิดขึ้นมาก แตทานประธานทราบไหมครับวา คนที่อนุญาต 
ใบอนุญาตโรงงาน การเวนชอง การดูแลคํานวณแรงลม แรงตานตาง ๆ มีการคํานวณ
ถูกตองและใหใบอนุญาตหรือปลา แมกระทั่งเรื่องปาย ไมตองอาศัยในเรื่องของแผนดินไหว 
หรอกครับทานประธาน แคลมพัดแรง ๆ ปายตาง ๆ ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล 
ลมระเนระนาด ทานประธานเห็นไหมครับวา ความหยอนยานในเรื่องของขอกฎหมายนี่
เปนเรื่องหนึ่งที่จะตองเขามาดู กฎหมายในสวนหนึ่งก็คือในเรื่องของ พ.ร.บ. การขุดดิน  
ป ๒๕๔๓  ทานประธานครับ วันนี้ยังมีการขุดดิน ที่ผมหยิบยกตรงนี้ขึ้นมานี่มันเกี่ยวของ
กับเร่ืองปญหาการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก เพราะการขุดดินในสวนหนึ่งนั้นยิ่งขุดยิ่งลึก 
มันลงไปถึงชั้นดานของชั้นดินซึ่งอยูลึกประมาณ ๑๐ กวาเมตร แผนดนิซึ่งเคยมีดินยดึเหนีย่วอยู 
พอเกิดการเคลื่อนตัวแลวบานที่อยูใกล ๆ มันจะเปนหลุมใหญ ๆ ที่สามารถจะเคลื่อนตัวทําให
บานที่อยูบริเวณรอบ ๆ นั้นทรุดตัวแลวลงไป การไมใชกฎหมายในเรื่องของ พ.ร.บ.  เกี่ยวกับ
เร่ืองบอน้ําบาดาล วันนี้มีการบอน้ําบาลในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง พ.ร.บ. ในป ๒๕๔๔
ออกมาบังคับใชนี่ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          - ๘๒/๑ 



  ๑๗๙
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๘๒/๑ 
 
ทานประธานครับ ยังมีการใชบอน้ําบาดาลซึ่งปหนึ่งทําใหแผนดินแหงนี้ทรุดตัวลงต่ํา แลวก็ 
ทําใหกรุงเทพมหานครเปนแองกระทะซึ่งมีลักษณะต่ํากวาพื้นน้ําทะเล เขาบอกวาต่ํา
จนกระทั่งบอกไดเลยวา ตอไปนี้จะตองทําทํานบเขื่อนลอมรอบกรุงเทพมหานครเปนแนวยาว 
โดยเฉพาะแถวแมน้ําเจาพระยา สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนผลกระทบทั้งนั้นแหละครับที่จะทําให
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนตัวนะครับ แมกระทั่งการถมหรือบุกรุกลําคลอง คลองตาง ๆ 
บางสวนที่กวางถูกถมไป ผมถามวารอยแยกรอยแตกของเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนตัว
ระหวางทวีปนั้นจากเหนือพาดผานลงมาทางตอนใต หรือทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตะวันออกเฉียงใตตาง ๆ เหลานี้ ถาเกิดเราไมเฝาดูแลระวัง โดยเฉพาะไมเอากฎหมาย 
เขาไปควบคุมดูแล ผมตอบทานประธานไดเลยครับวาปญหาเหลานี้อยามองขามครับ 
เปนปญหาที่พวกเราเองคงจะตองเฝาระวัง และทายที่สุดขออนุญาตฝากทานประธานวา 
สิ่งตาง ๆ ที่เราจะไปบอกจากสภาแหงนี้ใหกับพี่นองประชาชนใหรับรูรับทราบ ผมตองบอก
เตือนทานประธานกอนครับวา ผมทราบมาวาสภาแหงนี้ไมมีมาตรการในการปองกันภัย
อะไรสักนิดหนึ่ง ทานประธานครับ เราเปนตัวอยางหรือเปลาเหมือนกรุงเทพมหานครครับ 
พูดไปออกกฎหมายเต็มไปหมดเลย ในกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร อาคาร
กรุงเทพมหานครนั้นไมมีอะไรที่ปองกันภัยเลยเกิดขึ้นมาไฟไหมหมดครับ สภาแหงนี้ 
ใกลเวลาจะยายหรือเปลาผมไมทราบ จึงไมมีมาตรการในการที่จะใหมีอะไรที่จะเปน
องคประกอบในการปองกันภัย เราจะไปตรวจสอบเขา แตเราตองตรวจสอบบานเราเองกอน 
เราจะไปฝกอบรมเขา เขายอนกลับมาถามเราวาเรามีคุณสมบัติหรือเปลาที่จะไปเที่ยว
วิพากษวิจารณในสวนอื่นของหนวยงานตาง ๆ หรือเอกชนองคกรตาง ๆ เดี๋ยวเขาถาม 
กลับมาแลวจะมีปญหา ผมฝากเรียนทานประธานครับวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ผมนึกและย้ํา
ดานเดียวนะครับ เพราะวาเพื่อนสมาชิกหลายทานเองอภิปรายจนมองลึกในรายละเอียด
ซึ่งไมสามารถที่จะอภิปรายเพิ่มเติมในลักษณะเดียวกันได ผมฝากในเรื่องของขอกฎหมาย 
แลวตองเอาจริงเอาจังกับอาคารสูงตาง ๆ อาคารลักษณะพิเศษที่ขออนุญาตโดย
กรุงเทพมหานครเปนผูรับอนุญาต ชองไฟอาคาร ตึกตาง ๆ ที่มีแนวรน แนวกันตาง ๆ  
เมื่อกฎหมายบังคับใชแลว ตองใหเปนกฎหมาย ถาฝาฝนกฎหมายตองมีมาตรการตาม 
 



  ๑๘๐
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             จงถนอม ๘๒/๒ 
 
ขอกฎหมาย ตองขออนุญาตครับทานประธาน ขอใหสภาแหงนี้เปนตัวอยางที่ดีตอสวนราชการอื่น 
และตอภาคเอกชนตาง ๆ ครับ ผมเห็นดวยกับญัตติดังกลาว เพราะเปนญัตติที่จะตองเฝาระวัง 
และไมใชเฝาระวังอยางเดียวครับจะตองมีการปฏิบัติสิ่งตาง ๆ เหลานี้ถึงจะเกิดเปนผลครับ 
ขอบคุณครับทานประธาน  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
คุณอฏฐพล โพธิพิพิธ ครับ 
  นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ  (กาญจนบุรี)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
อัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคประชาธิปตย กอนอื่น
ผมตองขอขอบคุณทานประธานที่ไดใหโอกาสผมอภิปรายเกี่ยวกับญัตติรอยเลื่อนอันมีพลัง 
สําหรับจังหวัดกาญจนบุรีทุกครั้งที่มีเหตุการณหรือวามีขาวเกี่ยวกับแผนดินไหวนะครับ พี่นอง
ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีก็จะวิตกกังวล ถาไมใชเร่ืองเฉพาะแผนดินไหวนะครับ ที่วิตกกังวล
เพราะวาจังหวัดกาญจนบุรีนั้นมีเขื่อน ๒ เขื่อน ซึ่งเปนเขื่อนใหญสําหรับผลิตกระแสไฟฟา 
และเมื่อสักครูที่มีทานเจะอามิงก็ไดพูดถึงเขื่อนวชิราลงกรณ แลวก็เขื่อนศรีนครินทรซึ่งตั้งอยู
บนรอยเลื่อนอันมีพลังที่จะสามารถทําใหเกิดแผนดินไหวได ในฐานะที่ผมเปนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือโอกาสนี้เสนอรวมกับทานเจะอามิงถึงปญหา
ของพี่นองประชาชน ทานประธานครับ เนื่องจากปญหาภัยธรรมชาติเปนปญหาที่ไมสามารถ
ที่จะคาดการณไดนะครับ การเกิดเหตุการณแตละครั้งทําใหเกิดการสูญเสียในชีวิตทรัพยสิน
ของพี่นองประชาชนและประเทศชาติอยางมากมหาศาลนะครับ ------------------------------ 
 
                  - ๘๓/๑ 



  ๑๘๑
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๘๓/๑ 
 
โดยเฉพาะในเรื่องรอยเลื่อนอันมีพลัง ซึ่งสามารถทําใหเกิดแผนดินไหวได จังหวัดกาญจนบุรี 
มีแนวรอยเลื่อนที่มีพลังพาดผานก็คือรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนดานเจดียสามองค 
ซึ่งยังเปนรอยเลื่อนแผนดินไหวที่ใกลกรุงเทพมหานครมากที่สุด ถาเกิดมีเหตุการณ
แผนดินไหวรุนแรงอาจจะสงผลกระทบมาถึงกรุงเทพมหานครได ผมเองก็จะถือโอกาสนี้
พูดถึงรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ กลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ เปนรอยเลื่อนที่แตกแขนงมาจาก 
กลุมรอยเลื่อนพานหลวงในประเทศพมา แลววางตัวอยูระหวางกลุมรอยเลื่อนเมยในเขต
จังหวัดตากทางตอนเหนือ แลวกลุมรอยเลื่อนเจดียสามองคทางตอนใต โดยวางพาดผาน
อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอบอพลอย และเขื่อนศรีนครินทร ซึ่งมีความยาวรวมแลว ๒๐๐ กิโลเมตร 
ในประเทศไทย และมีความกวางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร จากการประมวลผลขอมูลตาง ๆ 
เขาดวยกันพบวากลุมรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ประกอบดวยรอยเลื่อนยอยตาง ๆ ดังนี้ รอยเลื่อน
แมน้ําจัน รอยเลื่อนยอยเขากระเพรียวแดง รอยเลื่อนยอยศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนยอยเขาแมวงก  
รอยเลื่อนยอยเขามวนเถา รอยเลื่อนยอยบองาม และรอยเลื่อนยอยเจาเณร ผลการคํานวณหา 
อายุการเลื่อนตัวในอดีตจากการขุดรองสํารวจบานแกงแคบทางตอนใตของเขื่อนศรีนครินทร
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร พบวาไดเคยเกิดแผนดินไหวครั้งสุดทายมีขนาดประมาณ ๖.๓ ริกเตอร 
เมื่อประมาณ ๕,๘๐๐ ป และมีอัตราการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสวนนี้ (รอยเลื่อนเจาเณร) 
ประมาณ ๐.๖๗ มิลลิเมตรตอป ในอดีตเคยเกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ มีขนาด 
๕.๙ ริกเตอร และอีกรอยเลื่อนหนึ่งก็คือรอยเลื่อนเจดียสามองค กลุมรอยเลื่อนเจดียสามองค 
เปนกลุมรอยเลื่อนที่มีความตอเนื่องจากกลุมรอยเลื่อนสะแกงที่วางตัวในแนวเหนือถึงใต 
ประเทศพมาโดยผานเขาทางอําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอเมือง กาญจนบุรี 
มีความยาวประมาณ ๒๑๐ กิโลเมตร มีความกวาง ๒๕ กิโลเมตร ประกอบดวยรอยเลื่อน
ยอยจํานวน ๘ รอยเลื่อนยอยดวยกัน ไดแก รอยเลื่อนยอยเจดียสามองค รอยเลื่อนยอย
เขาแหลม รอยเลื่อนยอยปล็อก รอยเลื่อนยอยทองผาภูมิ รอยเลื่อนยอยแมน้ํานอย  
รอยเลื่อนยอยแควนอย รอยเลื่อนยอยบองตี้ และรอยเลื่อนยอยแควใหญ ผลการสํารวจ
รองสํารวจหาอายุตะกอนที่สัมพันธกับรอยเลื่อนโดยวิธีเรืองแสงความรอนพบวาตะกอน
ดังกลาวเกิดอยูในชวงไมเกิน ๒ ลานป และบริเวณเขตเลื่อนนี้ไดเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ 
 



  ๑๘๒
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๘๓/๒ 
 
มาแลวหลายครั้งในอดีต และมีอัตราการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนตั้งแต ๐.๒๒–๐.๕๐ มิลลิเมตร
ตอป และมีความรุนแรงของแผนดินไหวคํานวณไดประมาณ ๗.๒ ริกเตอร ซึ่งการเกิด
แผนดินไหวนี้คนจังหวัดกาญจนบุรีที่กังวลก็คือ ถาแผนดินไหวนั้นมีความรุนแรงแลวก็ทําให
เขื่อนนั้นไมสามารถที่จะกักเก็บน้ําได ก็จะเปนเรื่องที่เกิดอันตรายหรือเกิดภัยสําหรับ 
คนจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งจังหวัดใกลเคียงอยางมาก เหมือนที่ทานเจะอามิงไดพูดไว  
ถาเขื่อนเจาเณรหรือเขื่อนศรีนครินทรนั้นแตกจะมีน้ําความสูงประมาณ ๒๕ เมตร สวนผม
ซึ่งอยูในแนวของลําน้ําแควใหญดวยเชนกัน คนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีก็ไดรับขอมูล
เหมือนกัน ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
                  - ๘๔/๑ 
 



  ๑๘๓
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         พรภิมล ๘๔/๑ 
 
แตวาคนในจังหวัดกาญจนบุรี ตัวผมเองดวยไดรับทราบขอมูลวาถาเกิดเขื่อนของศรีนครินทรแตก 
น้ําจะลงมาถึงอําเภอเมืองมีความสูงประมาณ ๑๒ เมตร ตรงนี้เปนความรูซึ่งผมทราบ 
ที่จังหวัดกาญจนบุรี และวันนี้ไดทราบจากทางทานเจะอามิงวาน้ําจะมีความสูงถึง ๒๕ เมตร  
ก็เปนเรื่องนาหวงสําหรับคนในจังหวัดกาญจนบุรี ผมเองก็คิดวานาจะฝากทางทานประธาน 
ผานไปถึงทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ อยางไรก็ขอใหศึกษาขอมูลและก็นําขอมูลที่ตรงที่ถูกตอง 
มาแจงใหกับพี่นองไดทราบนะครับ เพื่อที่จะไดมีการเตรียมตัว หรือวาแจงไปทางหนวยงาน
ของจังหวัดใหทราบวาปริมาณน้ํานั้นมีปริมาณเทาไรแน และมีผลกวางขวางขนาดไหนนะครับ 
คนที่อยูตามริมน้ําก็คาดเดากันเองทุกวันนี้วาน้ําจะไปถึงตรงโนน น้ําจะไปถึงตรงนี้ น้ําไมถึง
ตรงโนน น้ําไมถึงตรงนี้นะครับ เมื่อป ๒๕๔๘ ผมเองก็เคยทราบจากในพื้นที่วามีเหตุการณ
ซึ่งมีขาววาอาจจะเกิดแผนดินไหว หรืออาจจะทําใหเขื่อนศรีนครินทรนั้นแตกนะครับ พี่นอง
ประชาชนอพยพกันตั้งแตประมาณตี ๒ ตี ๓ นะครับ หนีขึ้นไปอยูบริเวณเขาเม็งบาง 
บริเวณเขาปูนบาง ซึ่งพี่นองประชาชนก็คิดวาถาน้ําจากเขื่อนศรีนครินทรนั้นไหลลงมาก็จะมี
ความสูงไมถึงเขาปูนหรือวาเขาเม็งนะครับ ก็คิดวาถาในสวนราชการที่เกี่ยวของก็ขอใหได
มีการศึกษาและก็คํานวณเพื่อที่จะแจงขอมูลขาวสารตรงนี้ใหกับพี่นองประชาชนที่อยูใน
แนวลําน้ําไดทราบวา ถาเกิดมีเหตุการณขึ้นจริง ๆ พี่นองประชาชนตรงนั้นจะอพยพ  
หรือวาจะหลีกหนีภัยพิบัติอันนี้ไปทางไหนอยางไร ผมเองในฐานะที่เปนคนจังหวัดกาญจนบุรี 
และเมื่อทราบวามีการอภิปราย หรือมีการเสนอญัตติเกี่ยวกับรอยเลื่อนอันมีพลังนะครับ 
ตอนแรกก็ไมเขาใจเหมือนกันวารอยเลื่อนอันมีพลังนั้นเปนอยางไรนะครับ เราจะรูกันแควา
แผนดินไหว แผนดินไหวนั้นจะมีผลกระทบอยางไร วันนี้ในฐานะที่ไดมีโอกาสมาอภิปราย 
ก็อยากจะฝากไปถึงหนวยงานที่เกี่ยวของวา เราเองตองใหประชาชนในพื้นที่ที่อยูในพื้นที่
ความเสี่ยงทราบขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองแผนดินไหว และตองใหประชาชนรูวาจะตองทําตัว 
อยางไรถาเกิดเหตุการณที่สําคัญ ที่พูดนี้อาจจะไมใชจะตองทําใหพี่นองประชาชนตื่นกลัว 
แตวาอยากจะเปนการปองกันหรือวาใหขอมูลเพื่อที่จะไดเตรียมตัวไดถูกตอง ก็ขอฝากไว
ดวยนะครับ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพี่นองประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีก็ดี หรือวา 
ชาวจังหวัดใกลเคียง ก็อยากจะใหทางสวนราชการที่เกี่ยวของควรหามาตรการใหพี่นอง 
 



  ๑๘๔
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                         พรภิมล ๘๔/๒ 
 
ประชาชนไดรับทราบนะครับ ผมเองจึงขอรวมเสนอญัตติดวนอันนี้นะครับ แลวก็เพื่อให 
ที่ประชุมพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารอยเลื่อนที่ตองเฝาระวัง 
ในประเทศตอไปครับ ขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ความจริงผมเองจบปริญญาเอกวิศวกรรมโยธานะครับ แลวก็ไดทําวิจัย
ใหกับองคการรถไฟของสหรัฐอเมริกาในเรื่องที่เกี่ยวพันกับเอิรธเควก เอนจิเนียร่ิง (Earthquake 
engineering) ไดฟงพวกเราอภิปรายหลายทานตองขอชื่นชมครับ เชน รอยโท ปรีชาพล 
คุณสามารถ ราชพลสิทธิ์ อภิปรายดวยความรูความสามารถอยางแทจริง แตสิ่งที่ผมอยากจะ 
เรียนตอพี่นองประชาชนวา บรรดาทานผูอภิปรายทุกทานไมไดตองการที่จะสรางความตระหนก 
ตกใจใหเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน สิ่งที่ทานเนนย้ํามากที่สุดก็คือวาถึงแมวาการเกิด
แผนดินไหวนั้นเราไมสามารถปองกันได ----------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๕/๑ 
 



  ๑๘๕
สผ ๑๕/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๘๕/๑ 
 
แตเราสามารถควบคุมผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากแผนดินไหวได ก็ขอใหเชื่อม่ัน 
ในบรรดาผูอภิปรายดวยนะครับพี่นองประชาชนทุกทาน  วันนี้ เราไดอภิปรายมา 
พอสมควรครับ เห็นควรเลื่อนการอภิปรายครับ ทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ปดอภิปรายครับ ขอบคุณครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
 
      



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
    

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา          นายจเร พันธุเปรื่อง                        รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
     นางสาวยพุา  ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
       และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม  
  นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๘ 
  นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางเยาวเรศ นวลสกุล   เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางรพีพร ดียามา    เจาหนาที่ชวเลข ๘  
  นางสาวชนิกา ศรีสมวงษ   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 
ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔)  
 
  นางสาวยุพเยาว แพงไธสงค   นางนิวรา คํางาม  
  นางณัฐชนก วงษนลิ    นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง  
  นางสาวสารศิา สิงหเมธา   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  
  นางศิริลักษณ สุวัตถี    นางจีรนุช มานะกอบการ  
  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย   นางวันทนา วงษชมภ ู
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ์   นางสาวรัชนพีร มณีนิล  
  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  นางสาวสทุธาทิพ ศรีทองอินทร  



- ๒ - 
  

นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล   นางสุภาภรณ เพ็ชรนิล  
  นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ นางสาวประภาลักษณ ปนุบุดดา  
  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ   นางจงถนอม ศรีธนูมาศ  
  นางดวงใจ ม่ันคงดี    นางสาวสิริพร ณ นาน  
  นางสาวพรภมิล ยอดทอง 
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  
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